

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย
ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ /๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๒)
วันจันทร์ที่ ๒๔ เดือน เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายสุรเชษฐ์ วงษา	ประธานสภา อบต.ดอนเตย	สุรเชษฐ์	
๒	นายคณิศร สมตน	รองประธานสภา อบต.ดอนเตย	คณิศร	
๓	นายบัณฑิต แพงสาร	สมาชิกสภา อบต.ดอนเตย หมู่ที่ ๒	บัณฑิต	
๔	นายวินัย วงษา	สมาชิกสภา อบต.ดอนเตย หมู่ที่ ๔	วินัย	
๕	นายสวรรณ แสนเล็ก	สมาชิกสภา อบต.ดอนเตย หมู่ที่ ๕	สวรรณ	
๖	นายศักดิ์ศรี สีกา	สมาชิกสภา อบต.ดอนเตย หมู่ที่ ๖	ศักดิ์ศรี	
๗	นายประยงค์ สิงห์โพธิ์	สมาชิกสภา อบต.ดอนเตย หมู่ที่ ๗	ประยงค์	
๘	นายสมาน เศษเพ็ง	สมาชิกสภา อบต.ดอนเตย หมู่ที่ ๘	สมาน	
๙	นางนิยม โคตรสุวรรณ	สมาชิกสภา อบต.ดอนเตย หมู่ที่ ๙	นิยม	
๑๐	นางนิลุบล ผาลี	ปลัด อบต.ดอนเตย/เลขานุการสภาฯ	นิลุบล	

ผู้ร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายเกิ้น วงษา	นายก อบต.ดอนเตย	เกิ้น	
๒	นายคล้าย เหนือพวน	รองนายก อบต.ดอนเตย	คล้าย	
๓	นายสุคนธชาติ วงษา	รองนายก อบต.ดอนเตย	สุคนธชาติ	
๔	นายณัฐวุฒิ ทิดี	รองปลัด อบต.ดอนเตย	ณัฐวุฒิ	
๕	นางสาวจุฑารัตน์ วงษา	หัวหน้าสำนักปลัด	จุฑารัตน์	
๖	นายกัปตัน วงษา	ผู้อำนวยการกองช่าง	กัปตัน	
๗	นางอมราพร บุตรสุวรรณ	ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาฯ	อมราพร	
๘	นายธนัฐ โพธิ์ไทรย์	รก.ผู้อำนวยการกองคลัง	ธนัฐ	
๙	นายกัปนาท แก้วเหลา	นิติกร	กัปนาท	

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย
อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖
วันจันทร์ที่ ๒๔ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย

ผู้มาประชุม

๑. นายสุรเชษฐ์ วงษา	ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย
๒. นายคณิตกร สมตน	รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย
๓. นายบัณฑิต แพงสาร	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย หมู่ ๒
๔. นายวินัย วงษา	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย หมู่ ๔
๕. นายสุวรรณค์ แสนเล็ก	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย หมู่ ๕
๖. นายศักดิ์ศรี สีกา	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย หมู่ ๖
๗. นายประยงค์ สิงห์โพธิ์	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย หมู่ ๗
๘. นายสมาน เศษเพ็ง	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย หมู่ ๘
๙. นางนิยม โคตรสุวรรณ	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย หมู่ ๙
๑๐. นางนิลุบล ฝาลี	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย/เลขานุการสภาฯ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายเกิน วงษา	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย
๒. นายคล้าย เหนือพวน	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย
๓. นายสุคนธ์ชาติ วงษา	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย
๔. นายณัฐวุฒิ ทิธี	รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
๕. นางสาวจุฑารัตน์ วงษา	หัวหน้าสำนักปลัด
๖. นายกัปตัน วงษา	ผู้อำนวยการกองช่าง
๗. นางอมราพร บุตรสุวรรณ	ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
๘. นายธัญญ์ โพธิ์ไทรย์	ร.ก.ผู้อำนวยการกองคลัง
๙. นายกัปนาท แก้วเหลา	นิติกร

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

เลขานุการสภา บัดนี้มีสมาชิกสภา อบต.ดอนเตย มาประชุมกัน จำนวน ๘ คน ถือว่าครบองค์ประชุม และมีผู้ร่วมประชุม จำนวน ๙ คน จึงขอเชิญประธานกล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมค่ะ

ประธานสภา เมื่อที่ประชุมครบองค์ประชุมแล้วกระผมขออนุญาตเปิดประชุม เรียง สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบลทุกท่าน นายกองค้การบริหารส่วนตำบล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน วันนี้เป็นการ ประชุม สภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไข (เพิ่มเติม) ถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง เร่งด่วน

ประธานสภา ในระเบียบวาระที่ ๒ เป็นระเบียบวาระเร่งด่วน ผมอยากสอบถามทางท่านสมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบลท่านใดจะแจ้งปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนหรือไม่ครับ ขอเชิญเสนอได้เลยครับ

ส.อบต. หมู่ที่ ๒ เรียงท่านประธานสภา ท่านนายกองค้การบริหารส่วนตำบลดอนเตย ท่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมขอแจ้งปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เนื่องด้วยฝาดิตรายระบายน้ำที่ชำรุดเสียหายหลายจุดครับของหมู่ที่ ๒ ครับ ผมขอฝากท่านประธาน ผ่านไปยังผู้บริหารให้ช่วยพิจารณาดำเนินการด้วยครับ เพราะช่วงฤดูฝนเวลาฝนตกน้ำไม่สามารถระบายออกไปได้ ครับ

ส.อบต. หมู่ที่ ๓ เรียงท่านประธานสภา ท่านนายกองค้การบริหารส่วนตำบลดอนเตย ท่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน **ผมมีเรื่องที่ชาวบ้านมาร้องทุกข์ ๒ เรื่องครับ ดังนี้**

๑. เรื่องน้ำประปา ในส่วนชุมชนหลังโรงเรียนบ้านดอนเตยครับ ซึ่งใช้น้ำประปาของหนองยาง ในหมู่บ้านหมู่ที่ ๒ น้ำไหล แต่ในชุมชนหลังโรงเรียนบ้านดอนเตยน้ำไม่ไหลครับ ชาวบ้านได้มาร้องทุกข์หลายรายครับ

๒. เรื่อง ถนนสายดอนเตย – ดอนแฮด ในช่วงนี้ฝนตกและเป็นช่วงฤดูการเก็บเกี่ยวข้าวนาปรัง การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรไม่สะดวก ถนนลื่น และไม่สามารถขนย้ายผลผลิตทางการเกษตรได้ ขอฝากทางคณะผู้บริหารช่วยพิจารณาด้วยครับ

ประธานสภา ในช่วงนี้ผมจะให้ทางสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลได้เสนอปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนให้ครบก่อน แล้วผมจะให้ทางคณะผู้บริหารได้ตอบคำถามของท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเรื่องๆ ไปครับ มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่านใดจะเสนอปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเพิ่มอีกหรือไม่ครับ

ส.อบต.หมู่ที่ ๖ เรียงท่านประธานสภา ท่านนายกองค้การบริหารส่วนตำบลดอนเตย ท่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมขอแจ้งความเดือดร้อนของประชาชน เรื่องกิ่งไม้พาดตามสายไฟฟ้าตามเส้นทางที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตยได้กำกับดูแล ชาวบ้านแจ้งผ่านผมมาว่าอยากตัดกิ่งไม้ที่พาดสายไฟฟ้าตามคร้วเรือนออก เพราะกลัวว่าจะเกิดอันตรายในเวลาฝนตกครับ

ประธานสภา...

ประธานสภา มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่านใดจะเสนอมีหรือไม่ครับ เชิญครับ

ส.อบต. หมู่ที่ ๗ เรียนท่านประธานสภา ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย ท่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมขอแจ้งความเดือดร้อนของประชาชน เรื่องถนนสายดอนยาว – ดอนเตย – ดอนแฮด ที่สัญจรไปมาไม่สะดวก เนื่องจากมีกิ่งไม้ได้ขึ้นปกคลุมทำให้การขนย้ายผลผลิตทางเกษตรไม่สะดวก อยากให้ทางคณะผู้บริหารช่วยพิจารณาเร่งด่วนเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชนด้วยครับ ขอขอบคุณครับ

ส.อบต. หมู่ที่ ๙ เรียนท่านประธานสภา ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย ท่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันขอเสนอปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน เรื่องฝาปิดท่อรางระบายน้ำของหมู่ที่ ๙ แตกชำรุดเสียหายหลายจุด ทำให้การระบายน้ำไม่สะดวก เวลาฝนตกทำให้น้ำเอ่อล้นท่วมตามถนน และเรื่องไฟฟ้าส่องสว่างรายทางที่เคยเสนอไปแล้วแต่ยังไม่ได้รับการซ่อมแซมค่ะ ขอขอบคุณค่ะ

ประธานสภา ผมขอให้ทางคณะผู้บริหาร โดยทางท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลได้ชี้แจงเป็น เรื่องๆ ไป นะครับ เชิญครับ

นายก อบต. เรียนท่านประธานสภา ท่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตามที่สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลได้แจ้งความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน สำหรับฝาปิดรางระบายน้ำที่ชำรุดเสียหาย ได้แจ้งให้ผู้อำนวยการกองช่างได้ไปสำรวจแล้วทุกหมู่บ้าน และขอให้ผู้อำนวยการกองช่างได้ชี้แจงให้กับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลได้รับทราบถึงการดำเนินงานครับ เชิญครับ

ผอ.กองช่าง เรียนท่านประธานสภา ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย ท่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมขอเรียนว่าได้ดำเนินการออกสำรวจฝาปิดรางระบายน้ำที่ชำรุดเสียหายแล้วทุกหมู่บ้านที่มีรางระบายน้ำ คือ ฝาปิดรางระบายน้ำนั้น ทางเราจะเอาฝาปิดรางระบายน้ำที่ปิดอยู่ที่ทางบ้านหมู่มันตรงที่สี่แยกตลาดสด อบต.ดอนเตย ที่รี้ออกจากการขยายเส้นทางบ้านหมู่มัน – นาดอกไม้ ระยะทาง ๓๐๐ เมตร ครับ จะเอาไปแทนฝาปิดรางระบายน้ำที่ชำรุดเสียหายตามหมู่บ้านครับ

นายก อบต. ครับทางผู้อำนวยการกองช่างก็ได้ชี้แจงไปแล้วเกี่ยวกับเรื่องฝาปิดรางระบายน้ำที่ชำรุดเสียหาย และเรื่องไฟฟ้าส่องสว่างรายทางที่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลได้เสนอเข้าทางคณะผู้บริหารได้ประชุมเกี่ยวกับไฟฟ้าส่องสว่างรายทางที่เป็นโซล่าเซลล์ และทางท่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลได้ชี้แจงกับทางคณะผู้บริหารแล้วนั้น และเรื่องตัดไม้ที่โรงเรียนช่างกลปทุมวัน (บ้านโนนอุดมดี) จะได้ดำเนินการในวันนี้ครับ เพราะได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบทราบแล้ว และจะดำเนินการในวันนี้ครับ เรื่องประปาหมู่ที่ ๓ ที่ใช้น้ำประปาหนองยางทางคณะผู้บริหารได้คุยกับนายช่างประปาแล้วว่าจะต่อบ้านนายสมภารผ่านหน้าบ้านอดีตนายกององค์การบริหารส่วนตำบลคนก่อนไปถึงบ้านนายเอ จะใช้น้ำของหมู่ที่ ๓ เพื่อให้ชาวบ้านได้ใช้น้ำได้สะดวกครับและได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบทราบแล้ว พร้อมทั้งจะดำเนินการภายในวันนี้ครับ

ประธานสภา ผมขอสรุปนะครับ หมู่ที่ ๒ มีความเดือดร้อนเกี่ยวกับฝาปิดรางระบายน้ำแตกชำรุดเสียหายครับ และไม่ใช่แค่หมู่ที่ ๒ นะครับที่ได้รับความเดือดร้อน ต้องพูดโดยรวมว่าหมู่ที่ ๑, ๒ และหมู่ที่ ๓ ครับ

ตรงนี้ผมให้ทางนักวิเคราะห์นโยบายและแผนเอาเข้าบรรจุไว้ในส่วนซ่อมบำรุงของกองช่างอยู่ นะครับ งบประมาณจำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท ครับ และผมอยากสอบถามทางท่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลว่าเงินงบประมาณในไตรมาสแรกเข้าหรือยังครับ เราจะเริ่มทำโครงการได้ในช่วงไหนครับ

ปลัด อบต. ตอนนี้เงินงบประมาณเข้ายังไม่ครบ

ประธานสภา ถ้ายังงี้ก็ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทางคณะผู้บริหารนะครับว่าจำเป็นต้องดำเนินงานโครงการในช่วงไหน นะครับ ในส่วนของฝาดิตรงระบายน้ำ ที่ทางผู้อำนวยการกองช่างแจ้งว่าจะไปรื้อเอาในส่วนอื่นมาซ่อมแซมให้ แต่ผมคิดว่ามันน่าจะร่วมกันไม่ได้ครับ เพราะขนาดของแต่ละโครงการมันไม่เท่ากัน ผมอยากให้ท่านไปดูงบประมาณที่พวกผมทิ้งไว้ ประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท ในส่วนของหมู่ที่ ๓ ผมก็เห็นด้วยกับการที่ท่านจะใช้น้ำประปาของหมู่ที่ ๓ เพื่อแก้ไขปัญหาคความเดือดร้อนของชาวบ้าน ในส่วนของหมู่ที่ ๗ ที่บ้านดอนยาวมีปัญหาเรื่องป่าไฟปกคลุมถนนไม่สามารถสัญจรไปมาได้ ทำให้ชาวบ้านขนย้ายผลผลิตทางเกษตรไม่สะดวก และอยากให้ทางคณะผู้บริหารได้ไปแก้ไขปัญหาเบื้องต้นก่อน ในส่วนขอสภาผมคิดว่าถ้าจะไปแพ้วถางคงไม่ได้ ถ้าจะต้องเอารถแม็กโคไปตีป่าออกถึงจะได้ครับ ก็มีเท่านั้นนะครับที่ทางสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลได้เสนอเรื่องเร่งด่วนเพื่อให้ทางคณะผู้บริหารพิจารณาดำเนินการให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาคความเดือดร้อนให้แก่ชาวบ้านต่อไป

นายก อบต. ถนนสายบ้านดอนยาว – ดอนเตย – ดอนแฮด นั้น ถนนสายนี้มีป่าไฟได้ขึ้นปกคลุมมานานแล้วจะให้กองช่างไปสำรวจ และดำเนินการแก้ไขปัญหาเลย เพื่อแก้ไขปัญหาคความเดือดร้อนให้แก่ชาวบ้านที่ใช้ถนนสายนี้ครับ

ประธานสภา ถนนสายดอนยาว – ดอนเตย – ดอนแฮด ถนนสายนี้ผมคิดว่าช่วงนี้ก็แก้ไขปัญหาโดยการตีป่าไปก่อนในปีนี้นะครับ แต่ในปีถัดไปก็คงจะขอความกรุณาจากท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลได้จัดทำโครงการลงหินลูกรังในส่วนขอโครงการที่ยังขาดอยู่ครับ เช่น บ้านดอนเตยจะเป็นถนนสายนานาชาติใจข้ามนายสมพรทะเลมาถึงสวนยางพาราที่ดอนคอกแก้ว สายดอนเตย – ดอนแฮด และดอนยาว มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจะเพิ่มเติมในระเบียบวาระที่ ๒ หรือไม่ครับ เชิญครับ

ส.อบต.หมู่ที่ ๔ เรียนท่านประธานสภา ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย ท่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมขอแจ้งปัญหาคความเดือดร้อนของชาวบ้านหมู่ที่ ๔ ตรงถนนสายหน้าบ้านนายสอน – หน้าบ้านนายปิ่น และเรื่องตลาดครับ ผมอยากให้อย่างเข้าไปข้างในตลาด ข้างขอให้เป็นที่จอดรถผู้มารับบริการได้ไหมครับ มันจะดูน่ามองมากครับ

ประธานสภา ผมขอเพิ่มเติมเรื่องตลาดก่อนครับ ถ้าเป็นไปได้ผมอยากให้มีแยกตลาดเข้ากับตลาดเย็นออกจากกันครับ เพื่อให้เป็นระบบ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับทางคณะผู้บริหารว่าจะมีนโยบายแบบไหน แนวความคิดแบบไหน เพราะในวันนี้เราก็ต้องลงมติในเรื่องข้อบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องตลาดนะครับ เชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลได้ตอบกระทู้ด้วยครับ เชิญครับ

นายก อบต. เรื่องตลาด นั้น ผมได้ประชุมหารือกับทางท่านสาธารณสุขอำเภออยู่ที่ตลาดสด อบต.ดอนเตย ซึ่งมีหลายหน่วยงานร่วมกันแล้วว่า ต้องใช้ข้อบัญญัติตลาด เพื่อบังคับใช้ให้ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับต่อไป

ประธานสภา ถ้าเป็นไปได้ ผมขอให้ท่านได้เก็บข้อมูลในปี เพื่อพิจารณาเพื่อที่จะบรรจุในข้อบัญญัติปีงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๓ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเพื่อทราบ

ประธานสภา

ในระเบียบวาระที่ ๔ นี้ จะเป็นเรื่องเพื่อทราบ จะมี ๒ เรื่อง ดังนี้

๑. เรื่องโครงการประกวดหมู่บ้าน

๒. เรื่องโครงการกำจัดจอกแหน

ในส่วนนี้ก็ขอเชิญทางคณะผู้บริหารได้ชี้แจงเกี่ยวกับโครงการดังกล่าวข้างต้น เชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตยครับ

นายก อบต. ส่วนเรื่องโครงการประกวดหมู่บ้าน ขอเชิญทางปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชี้แจงให้ทางสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลได้ทราบถึงรายละเอียดโครงการดังกล่าวข้างต้น เชิญครับ

ปลัด อบต. เรียนท่านประธานสภา ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน โครงการประกวดหมู่บ้านนั้น ปัจจุบันเราได้จัดทำโครงการเรียบร้อยแล้ว เหลือแต่ว่าเราจะมีกำหนดการที่จะประชุมชี้แจงเกี่ยวกับเกณฑ์การให้คะแนนหมู่บ้านที่จะประกวดทั้ง ๙ หมู่บ้าน มีเงินรางวัลทั้ง ๙ หมู่บ้าน คือ ทั้ง ๖ หมู่บ้าน จะเป็นรางวัลชมเชย และ รางวัลที่ ๑ เงินรางวัลจำนวน ๓,๕๐๐ บาท

รางวัลที่ ๒ เงินรางวัลจำนวน ๓,๐๐๐ บาท

รางวัลที่ ๓ เงินรางวัลจำนวน ๒,๕๐๐ บาท

รางวัลชมเชย รางวัลละ ๑,๕๐๐ บาท แต่รางวัลชมเชยเราจะใช้เป็นค่าวัสดุต่างๆ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการทำความสะอาดและก็ช่วยชาวบ้านทำความสะอาดหมู่บ้านและเป็นนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมที่มุ่งเน้นในการประกวดหน้าสวย หลังบ้านสวนสมุนไพร เพื่อสุขภาพที่ดีของชาวตำบลดอนเตย ในส่วนของการประชุมนั้นเราจะนัดประชุมพร้อมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้านอีกครั้งหนึ่ง จะมีหนังสือแจ้งให้ทราบอีกครั้งค่ะ และเรื่องโครงการกำจัดจอก แหน เนื่องจากเป็นโครงการเร่งด่วน และมีหนังสือสั่งการมาจากกระทรวงมหาดไทย พร้อมกับได้รับร้องเรียนจากท่านประธานสภา ก่อนที่เราจะดำเนินการว่าชาวบ้านเดือดร้อนเกี่ยวกับแหล่งน้ำเพื่อผลิตน้ำประปา เนื่องจากมีจอกแหนปกคลุม ซึ่งทำให้น้ำประปาไม่สามารถใช้ได้ดี และได้ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๖ ที่ผ่านมา แต่ว่าโครงการนี้จะต้องเป็นโครงการต่อเนื่อง เพราะว่าจอกแหนเยอะมากค่ะ ต้องขอขอบคุณทางประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุกท่าน คณะผู้บริหารที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และพนักงานทุกคนที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการจัดทำโครงการในครั้งนี้ ขอขอบคุณค่ะ

ประธานสภา ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณทางคณะผู้บริหารและปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย นะครับที่ได้มาชี้แจงในระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบครับ มีท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสงสัยอะไ่อีกไหมครับ ถ้าไม่มีอะไรเพิ่มเติมหรือสอบถาม ผมขอไประเบียบวาระที่ ๕ เรื่องพิจารณานะครับ ก่อนอื่นผมขอถามทางท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลก่อนนะว่า ครั้งก่อนที่เราได้มาประชุมกันทางนิติกรได้อ่านไปแล้วครั้งหนึ่ง ครั้งนี้จะให้นิติกรอ่านใหม่ หรือว่าท่านจะกลับไปดู และอยากขอมติก่อนนะครับว่า ให้ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสนอว่าให้นิติกรอ่านใหม่หรือจะทบทวนเองโดยใช้เวลา ๑๐ นาที หรือ ๒๐ นาที ตามที่ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลได้เสนอมาครับ เดี่ยวผมจะเป็นคนวินิจฉัยเองนะครับว่าความเหมาะสมเท่าไร ขอเชิญท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลครับ เชิญท่านสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๒ ครับ

ส.อบต. หมู่ที่ ๒ เรียนท่านประธานสภา ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย ท่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน สำหรับเรื่องนี้ทางนิติกรได้อ่านไปแล้วครั้งหนึ่ง สำหรับวันนี้ผมขอเสนอว่าให้ทางสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลได้กลับไปทบทวนเอกสารที่ได้รับเมื่อประชุมครั้งที่แล้ว

ประธานสภา...

ประธานสภา ขอให้ท่านนายกได้เสนอญัตติ และจะให้ทางสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลได้ดูเอกสาร
ประมาณ ๑๐ นาที ครับ ขอถามสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลก่อนที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
จะได้อ่านญัตติว่าจะให้ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่านทีละเรื่องหรือให้อ่านครั้งเดียว แล้วค่อยลงมติหรือ
ว่าท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีความคิดเห็นอย่างไรเสนอต่อผมได้นะครับก่อนที่ท่านนายกองค์การ
บริหารส่วนตำบลจะอ่านยื่นญัตติต่อสภา เชิญครับ

ส.อบต.หมู่ที่ ๓ เรียนท่านประธานสภา ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย ท่านปลัดองค์การบริหาร
ส่วนตำบล ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมอยากให้ทางคณะผู้บริหารได้เสนอทีละข้อครับ ขอขอบคุณครับ

ประธานสภา ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลได้อ่านร่างญัตติต่อสภา แต่อ่านทีละเรื่องนะครับ
เชิญครับ

นายก อบต.ดอนเตย เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย

เรื่อง ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน

ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ ประกอบด้วย

๑. ร่าง ข้อบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖

บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบ

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย

เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖

.....

หลักการ

ให้มีข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร
โดยสอดคล้องและเหมาะสมกับเหตุการณ์ปัจจุบัน

เหตุผล

กำหนดให้มีการติดตั้งบ่อดักไขมันกับอาคารที่จะปลูกสร้างใหม่ และอาคารสิ่งปลูกสร้างที่มีอยู่เดิม
ก่อนที่จะมีการประกาศใช้ข้อบัญญัตินี้ ในการควบคุม จำกัด ดูแลการติดตั้งระบบ โดยเฉพาะอาคารปลูกสร้างที่มี
การระบายน้ำทิ้งลง หรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำภายในเขตองค์การบริหารส่วน ตำบลดอนเตย
เพื่อเป็นการปกป้องรักษาสภาพสิ่งแวดล้อม และเป็นการช่วยลดปริมาณน้ำเสีย ตลอดจนเป็นการปรับปรุงคุณภาพ
น้ำให้ดีขึ้น ซึ่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และพระราชบัญญัติสภาตำบลและ
องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม บัญญัติให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล
จึงจำเป็นต้องตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนี้

ข้อบัญญัติ...

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๖

.....
โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบมาตรา ๑๘ มาตรา ๒๐(๓) และมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตยและนายอำเภอหนองมะโมงจึงตราข้อบัญญัติไว้

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ ”

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ บรรดาข้อบัญญัติ ข้อบังคับ กฎ ระเบียบ หรือคำสั่งอื่นใด ซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน

ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้

“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า สำนักงานหรือสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้

“บ่อดักไขมัน” หมายความว่า สิ่งที่ใช้แยกจับพวกน้ำมันและไขมันออกจากน้ำซึ่งผ่านการใช้แล้ว

“การระบายน้ำ” หมายความว่า การผันน้ำ การปล่อยน้ำ การเทน้ำ การสูบน้ำ หรือการกระทำอื่นใดที่เป็นการถ่ายเทน้ำ

“แหล่งระบายน้ำ” หมายความว่า ทางหรือท่อระบายน้ำ ลำกระโดง ลำราง คู คลอง แม่น้ำ ทะเล และแหล่งน้ำสาธารณะ แหล่งน้ำธรรมชาติและแหล่งน้ำที่เป็นของเอกชน ซึ่งมีทางเชื่อมต่อหรือสามารถไหลไปสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือแหล่งน้ำธรรมชาติได้

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกององค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย

“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตยที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้งให้เป็นเจ้าพนักงานสาธารณสุข

ข้อ ๕ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำและยังไม่มีกฎหมายใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกำจัดน้ำมันและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น

ข้อ ๖ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ ๕ ติดตั้งบ่อดักไขมันตามมาตรฐานที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนด

ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการปลูกสร้างใหม่ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันสำหรับอาคารนั้น ให้แล้วเสร็จก่อนเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอย และหากอาคารใดอยู่ระหว่างการปลูกสร้างใหม่ในวันที่ข้อบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ ก็ให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันเช่นเดียวกัน

ข้อ ๗ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและพนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(๑) เข้าตรวจอาคารและบริเวณที่ตั้งอาคารในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและตก

(๒) สั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวัน

ข้อ ๘ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองตามข้อ ๕ ทำการดูแลรักษา เก็บขนน้ำมันหรือไขมันในบ่อดักไขมันไปกำจัดและซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติอยู่เสมอ

ข้อ ๙ ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติตาม ข้อ ๗ (๑) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท

ข้อ ๑๐ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามข้อ ๗ (๒) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท และเจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจกำหนดให้เสียค่าปรับอีกไม่เกินวันละสองร้อยบาทนับแต่วันถัดจากวันครบกำหนดระยะเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่กำหนดให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันนั้นเป็นต้นไป จนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

ข้อ ๑๑ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้

ข้อ ๑๒ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจในการพิจารณาขออนุญาตการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ตามความจำเป็นและความเหมาะสมของอาคารและพื้นที่บางแห่ง อาทิเช่น พื้นที่บนภูเขา พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ในชนบท เป็นต้น

ข้อ ๑๓ ให้นายกองคการบริหารส่วนตำบลดอนเตยรักษาการตามข้อบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจออกประกาศหรือคำสั่งเพื่อปฏิบัติการเป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่.....เดือน.....พ.ศ.

(นายเกิ้น วงษา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย

เห็นชอบ

()

นายอำเภอนาทม

นายก อบต. มีท่านจะแสดงความคิดเห็นหรือไหมครับ

นิติกร มีผู้ใดจะสอบถามเกี่ยวกับเรื่องนี้ไหมครับ ถ้ามีก็เชิญเลยนะครับ

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่านใด ในส่วนนี้เป็นร่างข้อบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตอนเตย เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร และอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบมาตรา ๑๘ มาตรา ๒๐(๓) และมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติ บางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้ โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบลตอนเตย โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตอนเตยและนายอำเภอหนองมะโมงจึงตราข้อบัญญัติไว้

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตอนเตย เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ ”

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ บรรดาข้อบัญญัติ ข้อบังคับ กฎ ระเบียบ หรือคำสั่งอื่นใด ซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน

ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้

“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า สำนักงานหรือสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้

“บ่อดักไขมัน” หมายความว่า สิ่งที่ใช้แยกกำจัดไขมันและไขมันออกจากน้ำซึ่งผ่านการใช้แล้ว

“การระบายน้ำ” หมายความว่า การผันน้ำ การปล่อยน้ำ การเทน้ำ การสูบน้ำ หรือการกระทำอื่นใดที่เป็นการถ่ายเทน้ำ

“แหล่งระบายน้ำ” หมายความว่า ทางหรือท่อระบายน้ำ ลำกระโดง ลำราง คู คลอง แม่น้ำ ทะเล และแหล่งน้ำสาธารณะ แหล่งน้ำธรรมชาติและแหล่งน้ำที่เป็นของเอกชน ซึ่งมีทางเชื่อมต่อหรือสามารถไหลไปสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือแหล่งน้ำธรรมชาติได้

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกององค์การบริหารส่วนตำบลตอนเตย

“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตอนเตย และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลตอนเตยที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้งให้เป็นเจ้าพนักงานสาธารณสุข

ข้อ ๕ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำและยังไม่มีกฎหมายใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกำจัดไขมันและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น

ข้อ ๖ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ ๕ ติดตั้งบ่อดักไขมันตามมาตรฐานที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนด

ให้เจ้าของ...

ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการปลูกสร้างใหม่ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันสำหรับอาคารนั้น ให้แล้วเสร็จก่อนเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอย และหากอาคารใดอยู่ระหว่างการปลูกสร้างใหม่ในวันที่ข้อบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ ก็ให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันเช่นเดียวกัน

ข้อ ๗ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและพนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(๑) เข้าตรวจอาคารและบริเวณที่ตั้งอาคารในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและตก

(๒) สั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบาย

น้ำดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวัน

ข้อ ๘ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองตามข้อ ๕ ทำการดูแลรักษา เก็บขนน้ำมันหรือไขมันในบ่อดักไขมันไปกำจัดและซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติอยู่เสมอ

ข้อ ๙ ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติตามข้อ ๗ (๑) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท

ข้อ ๑๐ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามข้อ ๗ (๒) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท และเจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจกำหนดให้เสียค่าปรับอีกไม่เกินวันละสองร้อยบาทนับแต่วันถัดจากวันครบกำหนดระยะเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่กำหนดให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันนั้นเป็นต้นไป จนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

ข้อ ๑๑ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้

ข้อ ๑๒ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจในการพิจารณา ยกเว้นการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ตามความจำเป็นและความเหมาะสมของอาคารและพื้นที่บางแห่ง อาทิเช่น พื้นที่บนภูเขา พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ในชนบท เป็นต้น

ข้อ ๑๓ ให้นายกองค้การบริหารส่วนตำบลดอนเตยรักษาการตามข้อบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจออกประกาศหรือคำสั่งเพื่อปฏิบัติการเป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่.....เดือน.....พ.ศ.

(นายเกิน วงษา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย

เมื่อที่ประชุมไม่มีการเสนอแก้ไขร่างข้อบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ ผมจึงขออาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๗๔ ขอมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตยว่าเห็นชอบรับร่างข้อบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ หรือไม่ถ้าเห็นชอบรับร่างข้อบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ ขอให้ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตยยกมือขึ้น

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบรับร่างข้อบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๖

มาประชุม ๙ คน รับรองรายงานการประชุม จำนวน ๙ เสียง งดออกเสียง - เสียง

ประธานสภา...

ประธานสภา ต่อไปจะเป็นเรื่อง ร่าง ข้อบัญญัติ เรื่อง ตลาด พ.ศ. ๒๕๖๖ เชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลได้อ่านร่างข้อบัญญัติ เรื่อง ตลาด พ.ศ. ๒๕๖๖ เชิญครับ

นายก อบต. ในส่วนร่างข้อบัญญัติ เรื่อง ตลาด พ.ศ. ๒๕๖๖ เชิญให้นิติกรได้อ่านร่างข้อบัญญัติ เรื่อง ตลาด พ.ศ. ๒๕๖๖ เชิญครับ

นิติกร ร่างข้อบัญญัติ เรื่อง ตลาด พ.ศ. ๒๕๖๖

**บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย
เรื่อง ตลาด พ.ศ. ๒๕๖๖**

.....

หลักการ

เพื่อให้มีข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย ว่าด้วยตลาดไว้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตยให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕

เหตุผล

เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย ยังไม่ได้ตราข้อบัญญัติว่าด้วยตลาดไว้ใช้บังคับให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ จึงเห็นสมควรตราข้อบัญญัติ เรื่องตลาด พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อประโยชน์ในการกำกับดูแลตลาด และการขายของภายในตลาดในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกสุขลักษณะ ต่อไป

**ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย
เรื่อง ตลาด พ.ศ. ๒๕๖๖**

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย ว่าด้วยเรื่อง ตลาดอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมประกอบมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๗ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่ง มาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย และนายอำเภอหนองมะโมง จึงขอตราข้อบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย เรื่อง ตลาด พ.ศ. ๒๕๖๖”

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย ตั้งแต่วันประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย แล้ว เจ็ด วัน

ข้อ ๓ บรรดาข้อบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ หรือคำสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วในข้อบัญญัตินี้ หรือ ซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน

ข้อ ๔ ให้นายองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้และให้มีอำนาจ ออกระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่ง เพื่อปฏิบัติการให้ไปตามข้อบัญญัตินี้

หมวด ๑

บททั่วไป

ข้อ ๕ ในข้อบัญญัตินี้

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค้การบริหารส่วนตำบลนตย

“เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

“ตลาด” หมายความว่า สถานที่ซึ่งปกติจัดไว้ให้ผู้ค้าใช้เป็นชุมนุมเพื่อจำหน่ายสินค้าประเภทสัตว์เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ หรืออาหารอันมีสภาพเป็นของสด ประกอบหรือปรุงแล้ว หรือของเสีง่าย ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมีการจำหน่ายสินค้าประเภทอื่นด้วยหรือไม่ก็ตาม และหมายความรวมถึงบริเวณซึ่งจัดไว้สำหรับให้ผู้ค้าใช้เป็นชุมนุมเพื่อจำหน่ายสินค้าประเภทดังกล่าวเป็นประจำหรือเป็นครั้งคราวหรือตามวันที่กำหนด

“อาหารสด” หมายความว่า อาหารประเภทสัตว์ เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ และของอื่นๆ ที่มีสภาพเป็นของสด

“อาหารประเภทเนื้อสัตว์ชำแหละ” หมายความว่า อาหารสดประเภทเนื้อสัตว์หรือเนื้อสัตว์ที่มีการชำแหละ ณ แผงจำหน่ายสินค้า

“อาหารประเภทปรุงสำเร็จ” หมายความว่า อาหารที่ได้ผ่านการทำ ประกอบหรือปรุงสำเร็จพร้อมที่จะรับประทานได้ รวมทั้งของหวานและเครื่องดื่มชนิดต่าง

“สุขาภิบาลอาหาร” หมายความว่า การจัดการและควบคุมปัจจัยต่างๆ เพื่อให้อาหารสะอาดปลอดภัยจากเชื้อโรค และสารเคมีที่เป็นพิษซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของผู้บริโภค เช่น อาหาร ผู้สัมผัสอาหาร สถานที่ทำ ประกอบ ปรุง และจำหน่ายอาหาร ภาชนะ อุปกรณ์ สัตว์และแมลงที่เป็นพาหะนำโรค

“การล้างตลาดตามหลักสุขาภิบาล” หมายความว่า การทำความสะอาดตัวอาคาร แผงจำหน่ายสินค้าในตลาด พื้น ผนัง เพดาน ทางระบายน้ำ ตะแกรงดักมูลฝอย บ่อดักไขมัน บ่อพักน้ำเสีย ที่เก็บรวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอย ห้องส้วม ที่ปัสสาวะ อ่างล้างมือ และบริเวณตลาดให้สะอาด ไม่มีสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย หยากใย ฝุ่นละออง และคราบสกปรก รวมทั้งให้มีการฆ่าเชื้อ ทั้งนี้ สารเคมีที่ใช้ต้องไม่มีผลกระทบต่อระบบบำบัดน้ำเสียของตลาด

“ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความว่า สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชนและประชาชนสามารถให้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้

“มูลฝอย” หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า ถุงพลาสติก ภาชนะที่ใส่อาหารเก่า มูลสัตว์หรือซากสัตว์ หรือสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์หรือที่อื่นๆ

ข้อ ๖ ห้ามมิให้ผู้ใดจัดตั้งตลาด เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นการเปลี่ยนแปลงขยายหรือลดสถานที่หรือบริเวณที่ใช้เป็นตลาดภายหลังจากที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ออกใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาดตามวรรคหนึ่งแล้วจะกระทำต่อเมื่อได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นด้วยความในข้อนี้มิให้ใช้บังคับแก่กระทรวง ทบวง กรม ราชการส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรของรัฐที่ได้จัดตั้งตลาดขึ้นตามอำนาจหน้าที่ แต่ในการดำเนินกิจการตลาดจะต้องปฏิบัติเช่นเดียวกับผู้รับใบอนุญาตตามบทบัญญัติอื่นแห่งข้อบัญญัตินี้และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ด้วย และให้เจ้าหน้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจกำหนดเงื่อนไขเป็นหนังสือให้ผู้จัดตั้งตลาดตามวรรคนี้ปฏิบัติเป็นการเฉพาะรายก็ได้

หมวด ๑

ลักษณะของตลาด

ข้อ ๗ ตลาดแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท ดังนี้

(๑) ตลาดประเภทที่ ๑ ได้แก่ ตลาดที่มีโครงสร้างอาคาร และมีลักษณะตามที่กำหนดไว้ในส่วนที่ ๑

(๒) ตลาดประเภทที่ ๒ ได้แก่ ตลาดที่ไม่มีโครงสร้างอาคาร และมีลักษณะตามที่กำหนดไว้ในส่วนที่ ๒

ข้อ ๘ ที่ตั้งของตลาดต้องอยู่ห่างไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เมตร จากแหล่งที่ก่อให้เกิดมลพิษ ของเสีย โรงเลี้ยงสัตว์ แหล่งโสโครก ที่กำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย อันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัย เว้นแต่จะมีวิธีการป้องกันซึ่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขได้ให้ความเห็นชอบแล้ว

ส่วนที่ ๑ ตลาดประเภทที่ ๑

ข้อ ๙ ตลาดประเภทที่ ๑ ต้องมีส่วนประกอบของสถานที่และสิ่งปลูกสร้าง คือ อาคารสิ่งปลูกสร้างสำหรับผู้ขายของ ที่ขนถ่ายสินค้า ห้องส้วม ที่ปัสสาวะ อ่างล้างมือ ที่เก็บรวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอย และที่จอดยานพาหนะ ตามที่กำหนดไว้ในส่วนนี้

ข้อ ๑๐ อาคารสิ่งปลูกสร้างสำหรับผู้ขายของต้องมีและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะดังต่อไปนี้

(๑) ถนนรอบอาคารตลาดกว้างไม่น้อยกว่า ๔ เมตร และมีทางเข้าออกบริเวณตลาดกว้างไม่น้อยกว่า ๔ เมตร อย่างน้อยหนึ่งทาง

(๒) ตัวอาคารตลาดทำด้วยวัสดุถาวร มั่นคง และแข็งแรง

(๓) หลังคาสร้างด้วยวัสดุทนไฟ และแข็งแรงทนทาน ความสูงของหลังคาต้องมีความเหมาะสมกับการระบายอากาศของตลาดนั้น

(๔) พื้นทำด้วยวัสดุถาวร แข็งแรง ไม่ดูดซึมน้ำ เรียบ ล้างทำความสะอาดง่ายไม่มีน้ำขังและไม่ลื่น

(๕) ทางเดินภายในอาคารมีความกว้างไม่น้อยกว่า ๒ เมตร

(๖) เครื่องกันหรือสิ่งกีดขวางทำด้วยวัสดุถาวร และแข็งแรง สามารถป้องกันสัตว์ เช่นสุนัข มิให้เข้าไปใน

ตลาด

(๗) การระบายอากาศภายในตลาดเพียงพอ เหมาะสม และไม่มีการเหม็นอับ

(๘) ความเข้มของแสงสว่างในอาคารตลาดไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ลักซ์

(๙) แผงจำหน่ายสินค้าประเภทอาหารทำด้วยวัสดุถาวร เรียบ มีความลาดเอียง และทำความสะอาดง่าย มีความสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า ๖๐ เซนติเมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑.๕ ตารางเมตร และมีทางเข้าออกสะดวก โดยมีที่นั่งสำหรับผู้ขายของแยกต่างหากจากแผง

(๑๐) น้ำประปาหรือน้ำสะอาดแบบระบบท่ออย่างเพียงพอสำหรับล้างสินค้าหรือล้างมือ ทั้งนี้ ต้องวางท่อในลักษณะมีปลอตภัย ไม่เกิดการปนเปื้อนจากน้ำโสโครก ไม่ติดหรือทับกับท่อระบายน้ำเสียหรือสิ่งปฏิกูล โดย

(ก) มีที่ล้างอาหารสดอย่างน้อย ๑ จุด และในแต่ละจุดจะต้องมีก๊อกน้ำ ไม่น้อยกว่า ๓ ก๊อก กรณีที่มีแผงจำหน่ายอาหารสดตั้งแต่ ๓๐ แผงขึ้นไป ต้องจัดให้มีที่ล้างอาหารสด ๑ จุด ต่อจำนวนแผงจำหน่ายอาหารสดทุก ๓๐ แผง เศษของ ๓๐ แผง ถ้าเกิน ๑๕ แผง ให้ถือเป็น ๓๐ แผง

(ข) มีก๊อกน้ำประจำแผงจำหน่ายอาหารประเภทเนื้อสัตว์ชำแหละ และแผงจำหน่ายอาหารประเภทปรุงสำเร็จ

(ค) มีที่เก็บสำรองน้ำในปริมาณเพียงพอและสะดวกต่อการใช้ กรณีที่มีแผงจำหน่ายอาหารสดตั้งแต่ ๕๐ แผงขึ้นไป ต้องจัดให้มีน้ำสำรองอย่างน้อย ๕ ลูกบาศก์เมตรต่อจำนวนแผงจำหน่ายอาหารสดทุก ๑๐๐ แผง เศษของ ๑๐๐ แผง ถ้าเกิน ๕๐ แผง ให้ถือเป็น ๑๐๐ แผง

(๑๑) ระบบบำบัดน้ำเสียหรือน้ำทิ้ง และทางระบายน้ำ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ทั้งนี้ ให้มีตระแกรงดักมูลฝอยและบ่อดักไขมันด้วย

(๑๒) การติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัยตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร

ความใน (๑)และ(๕) มิให้ใช้บังคับกับตลาดที่จัดตั้งขึ้นก่อนวันที่กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ.๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ ใช้บังคับ และมีข้อกำหนดเรื่องพื้นที่ซึ่งไม่อาจจัดให้มีถนนรอบอาคารตลาด ทางเข้าออกบริเวณตลาด และทางเดินภายในอาคารตามที่กำหนดได้

ข้อ ๑๑ ต้องจัดให้มีที่ขนถ่ายสินค้าตั้งอยู่ในบริเวณหนึ่งบริเวณใดโดยเฉพาะ มีพื้นที่เพียงพอสำหรับการขนถ่ายสินค้าในแต่ละวัน และสะดวกต่อการขนถ่ายสินค้าและการรักษาความสะอาด

ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับกับตลาดที่จัดตั้งขึ้นก่อนวันที่กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ.๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ ใช้บังคับ และมีข้อกำหนดเรื่องพื้นที่ซึ่งไม่อาจจัดให้มีที่ขนถ่ายสินค้าตามที่กำหนดได้

ข้อ ๑๒ ต้องจัดให้มีห้องส้วม ที่ปัสสาวะและอ่างล้างมือตามแบบจำนวนที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร และตั้งอยู่ในที่เหมาะสมนอกตัวอาคารตลาด หรือในกรณีที่อยู่ในตัวอาคารตลาดต้องแยกเป็นสัดส่วนโดยเฉพาะ มีผนังกันโดยไม่มีประตูเปิดสู่บริเวณจำหน่ายอาหารโดยตรง

ข้อ ๑๓ ต้องจัดให้มีที่เก็บรวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอย ตามแบบที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ตั้งอยู่นอกตัวอาคารและอยู่ในพื้นที่ที่รถเก็บขนมูลฝอยเข้าออกได้สะดวก มีการปกปิดและป้องกันไม่ให้สัตว์เข้าไปคุ้ยเขี่ย ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุขเห็นชอบว่าเหมาะสมกับตลาดนั้น

ข้อ ๑๔ ต้องจัดให้มีที่จอดรถยนต์อย่างเหมาะสมตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนด

ส่วนที่ ๒

ตลาดประเภทที่ ๒

ข้อ ๑๕ ตลาดประเภทที่ ๒ ต้องจัดให้มีสถานที่สำหรับผู้ขายของ ห้องส้วม ที่ปัสสาวะ อ่างล้างมือ และที่เก็บรวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอย ตามที่กำหนดไว้ในส่วนนี้

ข้อ ๑๖ สถานที่สำหรับผู้ขายของต้องมีและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และสัญลักษณ์ดังต่อไปนี้

(๑) ทางเดินภายในตลาดมีความกว้างไม่น้อยกว่า ๒ เมตร

(๒) บริเวณสำหรับผู้ขายของประเภทอาหารสดต้องจัดให้เป็นสัดส่วนโดยเฉพาะ โดยมีลักษณะเป็นพื้นเรียบ แข็งแรง ไม่ลื่น สามารถล้างทำความสะอาดได้ง่าย และน้ำไม่มีขัง เช่น พื้นคอนกรีต พื้นปูด้วยคอนกรีตสำเร็จหรือพื้นลาดด้วยยางแอสฟัลต์

(๓) แผงจำหน่ายสินค้าประเภทอาหารทำด้วยวัสดุแข็งแรงที่มีผิวเรียบ ทำความสะอาดง่าย มีความสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า ๖๐ เซนติเมตร และอาจเป็นแบบพับเก็บได้

(๔) น้ำประปาหรือน้ำสะอาดอย่างเพียงพอ และจัดให้มีที่ล้างทำความสะอาดอาหารและภาชนะในบริเวณแผงจำหน่ายอาหารสด แผงจำหน่ายอาหารประเภทเนื้อสัตว์ชำแหละ และแผงจำหน่ายอาหารประเภทปรุงสำเร็จ

(๕) ทางระบายน้ำจากจุดที่มีที่ล้าง โดยเป็นรางแบบเปิดทำด้วยวัสดุผิวเรียบ มีความลาดเอียงให้สามารถระบายน้ำได้สะดวก มีตะแกรงดักมูลฝอยก่อนระบายน้ำออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะหรือแหล่งน้ำสาธารณะและไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญแก่ประชาชนข้างเคียง ในกรณีจำเป็นเจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุขอาจกำหนดให้มีบ่อดักไขมัน หรือบ่อบำบัดน้ำเสีย ก่อนระบายน้ำออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะหรือแหล่งน้ำสาธารณะก็ได้

(๖) กรณีที่มีโครงสร้างเฉพาะเสาและหลังคา โครงเหล็กค้ำฝ้าใบ เติ้นท์ ร่มหรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน ต้องอยู่ในสภาพที่มั่นคงแข็งแรง

ข้อ ๑๗ ต้องจัดให้มีห้องส้วม ที่ปัสสาวะและอ่างล้างมือตามจำนวนและหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนดโดยคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุข และตั้งอยู่ในที่เหมาะสมนอกสถานที่ขายของ เว้นแต่จะจัดให้มีส้วมเคลื่อนที่ ส้วมสาธารณะ ส้วมเอกชนหรือหน่วยงานราชการที่ได้รับอนุญาตให้ใช้อยู่ในบริเวณใกล้เคียง ทั้งนี้ให้มีระยะห่างจากตลาดไม่เกิน ๕๐ เมตร

ข้อ ๑๘ ต้องจัดให้มีที่เก็บรวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอยอย่างเพียงพอที่จะรับปริมาณมูลฝอยในแต่ละวัน และมีลักษณะเหมาะสมตามเจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนดโดยคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุข

ข้อ ๑๙ เมื่อผู้ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งตลาดประเภทที่ ๒ ได้ดำเนินกิจการต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นว่าตลาดประเภทที่ ๒ นั้น มีศักยภาพที่จะพัฒนาเป็นตลาดประเภทที่ ๑ ได้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและผู้รับใบอนุญาตร่วมกันพิจารณากำหนดแผนพัฒนาปรับปรุงตลาดประเภทที่ ๒ ให้เป็นตลาดประเภทที่ ๑ ตามกฎกระทรวงนี้ ตามระยะเวลาและขั้นตอนตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนด

หมวด ๒ การดำเนินกิจการตลาด

ข้อ ๒๐ การจัดวางสินค้าในตลาดแต่ละประเภทต้องจัดให้เป็นหมวดหมู่และไม่ปะปนกัน เพื่อความสะดวกในการดูแลความสะอาดและป้องกันการปนเปื้อนในอาหาร

ข้อ ๒๑ ผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาดประเภทที่ ๑ ต้องรับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับการบำรุงรักษาตลาดและการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในตลาดให้ถูกสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้

(๑) บำรุงรักษาโครงสร้างต่างๆ ของตลาดให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ตลอดเวลา เช่น ตัวอาคาร พื้น ฝ้า เพดาน แผงจำหน่ายสินค้า ระบบบำบัดน้ำเสียหรือน้ำทิ้ง และทางระบายน้ำ อุปกรณ์ต่างๆ เช่น สายไฟ หลอดไฟ พัดลม ก๊อกน้ำ ท่อน้ำประปา และสาธารณูปโภคอื่น

(๒) จัดให้มีการเก็บกวาดมูลฝอยบริเวณตลาด และดูแลความสะอาดของตระแกรงดักมูลฝอย บ่อดักไขมัน ระบบบำบัดน้ำเสียหรือน้ำทิ้ง และทางระบายน้ำ มิให้มีกลิ่นเหม็นเป็นประจำทุกวันและดูแลที่เก็บรวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอยให้ถูกสุขลักษณะเสมอ

(๓) ดูแลห้องส้วม ที่ปัสสาวะและอ่างล้างมือให้อยู่ในสภาพที่สะอาด ใช้งานได้ดี และเปิดให้ใช้ตลอดเวลาที่เปิดตลาด

(๔) จัดให้มีการล้างทำความสะอาดตลาดเป็นประจำทุกวัน โดยเฉพาะแผงจำหน่ายอาหารสด และแผงจำหน่ายอาหารประเภทเนื้อสัตว์ชำแหละ และมีการล้างตลาดตามหลักการสุขาภิบาลอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง ในกรณีที่มีการระบาดของโรคติดต่อ เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนดโดยคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุขอาจแจ้งให้มีการล้างตลาดตามหลักสุขาภิบาลมากกว่าเดือนละหนึ่งครั้งก็ได้

(๕) จัดให้มีการกำจัดสัตว์หรือแมลงที่เป็นพาหะนำโรคมายในบริเวณตลาดอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง

(๖) ดูแลแผงจำหน่ายอาหารประเภทเนื้อสัตว์ชำแหละมิให้ปล่อยน้ำหรือของเหลวไหลจากแผงลงสู่พื้นตลาดและจัดให้มีทางระบายน้ำหรือของเหลวลงสู่ทางระบายน้ำหลักตลาด

ข้อ ๒๓ ผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาดประเภทที่ ๒ ต้องรับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับการบำรุงรักษาตลาดและการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในตลาดให้ถูกสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้

(๑) จัดให้มีการเก็บกวาดมูลฝอยบริเวณตลาด และดูแลความสะอาดของตระแกรงดักมูลฝอย รวมทั้งกรณีที่มี บ่อดักไขมัน บ่อพักน้ำเสีย และทางระบายน้ำ มิให้มีกลิ่นเหม็นเป็นประจำทุกวัน และดูแลที่เก็บรวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอยให้ถูกสุขลักษณะเสมอ

(๒) ดูแลห้องส้วม ที่ปัสสาวะและอ่างล้างมือ ให้อยู่ในสภาพที่สะอาด ใช้งานได้ดี และเปิดให้ใช้ตลอดเวลาที่เปิดตลาด

(๓) จัดให้มีการล้างทำความสะอาดตลาดเป็นประจำทุกวัน โดยเฉพาะแผงจำหน่ายอาหารสด และแผงจำหน่ายอาหารประเภทเนื้อชำแหละ ในกรณีมีการระบาดของโรคติดต่อให้ดำเนินการล้างตลาดตามหลักสุขาภิบาลตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุขแจ้งให้ปฏิบัติ

(๔) จัดให้มีการป้องกันมิให้น้ำหรือของเหลวไหลจากแผงจำหน่ายอาหารประเภทเนื้อสัตว์ชำแหละลงสู่พื้นตลาด

ข้อ ๒๔ เพื่อประโยชน์ในการป้องกันเหตุรำคาญ มลพิษที่เป็นอันตราย หรือการระบาดของโรคติดต่อผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาดประเภทที่ ๑ หรือตลาดประเภทที่ ๒ ต้องไม่กระทำการและต้องควบคุมดูแลมิให้ผู้ใดกระทำการ ดังต่อไปนี้

- (๑) จำหน่ายอาหารที่ไม่สะอาดหรือไม่ปลอดภัยตามกฎหมายว่าด้วยอาหารในตลาด
- (๒) นำสัตว์ทุกชนิดเข้าไปในตลาด เว้นแต่สัตว์ที่นำไปขังไว้ที่ขังสัตว์เพื่อจำหน่าย
- (๓) ฆ่าหรือฆ่าแหล่สัตว์ใหญ่ เช่น โค กระบือ แพะ แกะหรือสุกร ในตลาด รวมทั้งฆ่าหรือฆ่าแหล่สัตว์ปีกในกรณีที่เกิดการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ที่ติดต่อมาจากสัตว์ในเขตท้องที่นั้น
- (๔) สะสมหรือหมักหมมสิ่งหนึ่งสิ่งใดในตลาด จนทำให้สถานที่สกปรก รกรุงรัง เป็นเหตุรำคาญ เกิดมลพิษที่เป็นอันตราย หรือเป็นที่เพาะพันธุ์สัตว์หรือแมลงที่เป็นพาหะนำโรค
- (๕) ถ่ายเทสิ่งมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูลในที่อื่นใด นอกจากที่ซึ่งจัดไว้สำหรับรองรับมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล
- (๖) ทำให้น้ำใช้ในตลาดเกิดความสกปรกจนเป็นเหตุให้เป็นหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
- (๗) ก่อหรือจุดไฟไว้ในลักษณะซึ่งอาจเป็นที่เดือดร้อนหรือเกิดอันตรายแก่ผู้อื่น
- (๘) ใช้ตลาดเป็นที่พักอาศัยหรือเป็นที่พักค้างคืน
- (๙) กระทำการอื่นใดที่อาจก่อให้เกิดความรำคาญ มลพิษที่เป็นอันตราย หรือการระบาดของโรคติดต่อ เช่น เสียงดัง แสงกระพริบ ความสั่นสะเทือน หรือมีกลิ่นเหม็น

หมวด ๓

ผู้ขายและผู้ช่วยขายในตลาด

ข้อ ๒๕ ผู้ขายและผู้ช่วยขายในตลาดต้องปฏิบัติและให้ความร่วมมือกับผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาด เจ้าพนักงานท้องถิ่นและเจ้าพนักงานสาธารณสุข ในเรื่องดังต่อไปนี้

- (๑) การจัดระเบียบและกฎเกณฑ์ในการรักษาความสะอาดของตลาด
- (๒) การจัดหมวดหมู่สินค้า
- (๓) การดูแลความสะอาดแผงจำหน่ายสินค้าของตน
- (๔) การรวบรวมมูลฝอยลงในภาชนะรองรับที่เหมาะสม
- (๕) การล้างตลาด

(๖) การเข้ารับการฝึกอบรมด้านสุขาภิบาลอาหารและอื่นๆ ตามหลักเกณฑ์ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุข

- (๗) การตรวจสุขภาพตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุข

ข้อ ๒๖ ผู้ขายและผู้ช่วยขายในตลาดต้องปฏิบัติเกี่ยวกับสินค้าและแผงจำหน่ายสินค้า ดังต่อไปนี้

(๑) ให้อ่างล้างมือและอ่างล้างเท้าหรือขอบเขตที่กำหนด โยห้ามวางสินค้าล้ำแผงจำหน่ายสินค้าหรือขอบเขตที่กำหนด และห้ามวางสินค้าสูงจนอาจเกิดอันตรายหรือส่งผลกระทบต่อระบบการระบายอากาศ และแสงสว่าง ทั้งนี้เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุข

- (๒) ห้ามวางสินค้าประเภทวัตถุอันตรายปะปนกับสินค้าประเภทอาหาร

(๓) ให้อ่างล้างมือและอ่างล้างเท้าหรือขอบเขตที่กำหนด โดยสูงจากพื้นตลาดไม่น้อยกว่า ๖๐ เซนติเมตร

(๔) ห้ามเก็บสินค้าประเภทอาหารไว้ใต้แผงจำหน่ายสินค้า เว้นแต่อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร หรืออาหารที่มีการป้องกันการเน่าเสียและปกปิดมิดชิด ทั้งนี้ ต้องมีการรักษาความสะอาดและป้องกันสัตว์หรือแมลงที่เป็นพาหะนำโรค

- (๕) ไม่ใช่แสงหรือวัสดุอื่นใดที่ทำให้ผู้บริโภคมองเห็นอาหารต่างไปจากสภาพที่เป็นจริง

(๖) ห้ามต่อเติมแผงจำหน่ายสินค้า เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุข

ข้อ ๒๗ ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาดต้องมีสุขอนามัยส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้

(๑) มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ หรือไม่เป็นพาหะนำโรคติดต่อ เช่น อหิวาตกโรค ไข้รากสาดน้อย บิด ไข้สวกใส หัด คางทูม วัณโรคระยะอันตราย โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่สังคมรังเกียจ โรคผิวหนังที่น่ารังเกียจ ไวรส์ตับอักเสบบชนิดเอ ไข้หวัดใหญ่รวมถึงไข้หวัดใหญ่ชนิดที่ติดต่อมาจากสัตว์ และโรคตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุข

(๒) ในระหว่างขายสินค้าต้องแต่งกายสุภาพ สะอาด เรียบร้อย หรือตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุข

(๓) ในระหว่างขายสินค้าประเภทอาหารต้องปฏิบัติตามหลักอนามัยส่วนบุคคล เช่น ไม่ไอหรือจามรดอาหาร ไม่ใช้มือหยิบจับอาหารที่พร้อมรับประทานโดยตรง ล้างมือให้สะอาดก่อนหยิบหรือจับอาหาร ไม่สูบบุหรี่หรือดื่มสุรา ทั้งนี้ ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุข

ข้อ ๒๘ ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาดต้องปฏิบัติให้ถูกสุขลักษณะในการจำหน่าย ทำประกอบ บรรจุ เก็บหรือสะสมอาหาร และการรักษาความสะอาดของภาชนะ น้ำใช้และของใช้ต่างๆ ดังต่อไปนี้

(๑) อาหารที่ขายต้องสะอาด และปลอดภัยตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยอาหาร

(๒) อาหารสดเฉพาะสัตว์ เนื้อสัตว์ และอาหารทะเล ต้องเก็บรักษาในอุณหภูมิไม่เกิน ๕ องศาเซลเซียส ในตู้เย็นหรือแช่น้ำแข็งตลอดระยะเวลาการเก็บ

(๓) การจำหน่ายอาหารประเภทปรุงสำเร็จต้องใช้เครื่องใช้ ภาชนะที่สะอาด และต้องมีอุปกรณ์ปกปิดอาหาร เพื่อป้องกันการปนเปื้อน และรักษาอุปกรณ์ปกปิดอาหารนั้นให้สะอาดและใช้การได้ดียู่เสมอ

(๔) ในกรณีที่เป็นแผงจำหน่ายอาหาร ซึ่งมีการทำ ประกอบ และปรุงอาหาร ต้องจัดสถานที่ไว้ให้เป็นสัดส่วน โดยเฉพาะเพื่อการนั้นและต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักการสุขาภิบาลอาหาร

(๕) เครื่องมือ เครื่องใช้ และภาชนะอุปกรณ์ที่ใช้ เช่น เขียง เครื่องขูดมะพร้าว จาน ชาม ช้อนและส้อม ตะเกียบ และแก้วน้ำ ต้องสะอาดและปลอดภัย มีการล้างทำความสะอาดและจัดเก็บที่ถูกต้อง

หมวด ๔

ใบอนุญาต

ข้อ ๒๙ ผู้ใดประสงค์จะจัดตั้งตลาดจะต้องยื่นคำขอรับใบอนุญาตตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนดและต้องยื่นแผนผังแบบก่อสร้าง และรายการก่อสร้างในสถานที่จัดตั้งตลาดต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นพร้อมกับเอกสารและหลักฐาน ดังต่อไปนี้

(๑) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ ของผู้ขอรับใบอนุญาต

(๒) สำเนาทะเบียนบ้าน / หนังสือรับรองนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคล) ของผู้ขอรับใบอนุญาต

(๓) สำเนาใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ของตลาด

(๔) แผนผัง แบบก่อสร้าง และรายการปลูกสร้างของตลาด

(๕) รูปถ่าย ๑ นิ้ว จำนวน ๒ รูป

(๖) ใบอนุญาตฉบับเดิม กรณีขอต่ออายุใบอนุญาต

(๗) ใบมอบอำนาจ พร้อมสำเนาบัตรประชาชนผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ

(๘) อื่นๆ ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลตอนตยประกาศกำหนด

ข้อ ๓๐ ผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(๑) ต้องปฏิบัติตามความในหมวด ๒ โดยเคร่งครัด

(๒) ต้องจัดให้มีน้ำสะอาดสำหรับใช้ในตลาดอย่างเพียงพอ

(๓) ต้องจัดให้มีแสงสว่างในตลาดอย่างเพียงพอตลอดเวลาดำเนินกิจการ

(๔) ต้องจัดให้มีห้องน้ำสะอาดอย่างเพียงพอ และรักษาความสะอาดให้ถูกสุขลักษณะอยู่เสมอ

(๕) ต้องรักษาความสะอาดของตลาดให้ถูกสุขลักษณะอยู่เสมอ

(๖) ต้องจัดให้...

(๖) ต้องจัดให้มีที่จอดรถสำหรับผู้ค้าขาย ผู้ซื้อให้เป็นส่วนสัดส่วน และเพียงพอ โดยไม่ให้เกิดการจอดรถกีดขวางการจราจรบนถนนสาธารณะ หรือทางเข้าออกตลาด

(๗) ห้ามไม่ให้ผู้รับใบอนุญาตทำการตัดแปลง ต่อเติมตลาดไม่ว่าชั่วคราวหรือถาวร โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น

ข้อ ๓๑ ผู้ได้รับการอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หากไม่มารับภายในกำหนดเวลาดังกล่าวโดยไม่มีเหตุอันสมควรให้ถือว่าสละสิทธิ์

ข้อ ๓๒ เมื่อได้รับคำขอรับใบอนุญาตหรือคำขอต่อใบอนุญาตให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของคำขอ ถ้าปรากฏว่าคำขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อบัญญัตินี้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์นั้นทั้งหมดและแจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ในคราวเดียวกัน และในกรณีจำเป็นที่จะต้องส่งคืนคำขอแก่ผู้อนุญาต ก็ให้ส่งคืนคำขอพร้อมทั้งแจ้งความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์ให้ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่รับคำขอ

เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคำสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับคำขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่กำหนดในข้อบัญญัตินี้

ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคำสั่งไม่อนุญาตได้ภายในกำหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน แต่ต้องมีหนังสือแจ้งขยายเวลาและเหตุจำเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นกำหนดเวลาตามวรรคสองหรือตามที่ได้ขยายเวลาแล้วนั้น แล้วแต่กรณี

ข้อ ๓๓ ใบอนุญาตให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต และให้ใช้ได้เพียงในเขตอำนาจขององค์การบริหารส่วนตำบลตอนต้อย เท่านั้น

การขอต่อใบอนุญาตจะต้องยื่นคำขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นคำขอพร้อมกับเสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต

การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้ต่อใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ตาม ข้อ ๒๙ และข้อ ๓๐ โดยอนุโลม

ข้อ ๓๔ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กำหนดไว้ท้ายข้อบัญญัติในวันที่มารับใบอนุญาตสำหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก หรือก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุสำหรับกรณีที่เป็นการขอต่ออายุใบอนุญาต ตลอดเวลาที่ยังดำเนินกิจการนั้น ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่กำหนด ให้ชำระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของจำนวนค่าธรรมเนียมที่ค้างชำระ เว้นแต่ผู้ได้รับใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการดำเนินกิจการนั้นก่อนถึงกำหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป

ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างชำระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่าสองครั้ง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดดำเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนครบจำนวน

ข้อ ๓๕ บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามข้อบัญญัตินี้ ให้เป็นรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลตอนต้อย

ข้อ ๓๖ ผู้ได้รับอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ

ข้อ ๓๗ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทำลาย หรือชำรุดในสาระที่สำคัญ ให้ผู้รับใบอนุญาตยื่นคำขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบวันนับแต่วันที่ได้รับทราบถึงการสูญหาย ถูกทำลาย หรือชำรุด ตามแบบที่กำหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตนำเนาบันทึกการแจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย

(๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทำลาย หรือชำรุดในสาระที่สำคัญ ให้ผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตนำใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่ มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย

ข้อ ๓๘ ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ หรือข้อบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่กำหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน

ข้อ ๓๙ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจออกคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต

(๑) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก

(๒) ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕

(๓) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ หรือข้อบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่กำหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน หรือมีผลกระทบต่อสถานะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพของประชาชน

ข้อ ๔๐ คำสั่งพักใช้ใบอนุญาตและคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ให้ทำเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับใบอนุญาตทราบ ในกรณีที่มอบผู้รับใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับคำสั่งดังกล่าว ให้ส่งคำสั่งโดยทางไปรษณีย์ตอบรับ ให้ปิดคำสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิลำเนาหรือสำนักงานของผู้ขอใบอนุญาต และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนั้นได้รับคำสั่งแล้วตั้งแต่วันที่คำสั่งไปถึง หรือวันปิดคำสั่ง แล้วแต่กรณี

ข้อ ๔๑ ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสำหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นกำหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกลงสั่งเพิกถอนใบอนุญาต

หมวด ๕

ค่าธรรมเนียมและค่าปรับ

ข้อ ๔๒ ผู้ได้รับอนุญาตมีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามอัตรา และตามระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ในท้ายข้อบัญญัตินี้

ข้อ ๔๓ บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามข้อบัญญัตินี้ ให้เป็นรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล ดอนเตย

ข้อ ๔๔ ถ้าผู้ได้รับใบอนุญาต มิได้เสียค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่กำหนด ให้ชำระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของจำนวนค่าธรรมเนียมที่ค้างชำระ เว้นแต่ผู้ได้รับใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการดำเนินการนั้นก่อนถึงกำหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป

ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างชำระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่าสองครั้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการดำเนินการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนครบจำนวน

หมวด ๖

อำนาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่น

ข้อ ๔๕ เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ และข้อบัญญัตินี้ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น เจ้าพนักงานสาธารณสุขมีอำนาจ ดังต่อไปนี้

(๑) มีหนังสือ...

(๑) มีหนังสือเรียกบุคคลใดๆ มาให้ถ้อยคำหรือแจ้งข้อเท็จจริง หรือทำคำชี้แจงเป็นหนังสือหรือให้ส่งเอกสารหลักฐานใดเพื่อตรวจสอบหรือเพื่อประกอบการพิจารณา

(๒) เข้าไปในอาคารหรือสถานที่ใดๆ ในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกหรือเวลาทำการ เพื่อตรวจสอบหรือควบคุมให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ หรือตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ ในการนี้ให้อำนาจสอบถามข้อเท็จจริงหรือเรียกหนังสือรับรองการแจ้งหลักฐานที่เกี่ยวข้องจากเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่นั้น

(๓) แนะนำให้ผู้ได้รับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งการปฏิบัติให้ถูกต้องตามเงื่อนไขในใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งหรือตามข้อบัญญัตินี้ หรือตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕

(๔) ยึดหรืออายัดสิ่งของใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนเพื่อประโยชน์ในการดำเนินคดีหรือเพื่อนำไปทำลายในกรณีจำเป็น

(๕) เก็บหรือนำสินค้าหรือสิ่งของใดๆ ที่สงสัยว่าไม่ถูกสุขลักษณะหรือจะก่อให้เกิดเหตุรำคาญจากอาคารหรือสถานที่ใดๆ เป็นปริมาณตามสมควรเพื่อเป็นตัวอย่างในการตรวจสอบตามความจำเป็นได้โดยไม่ต้องใช้ราคา

ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น มีอำนาจแต่งตั้งข้าราชการ หรือพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่งในเขตอำนาจขององค์การบริหารส่วนตำบลตอนใดหรือทุกเรื่องก็ได้

ในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงานสาธารณสุข หรือผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น บุคคลดังกล่าวจะต้องแสดงบัตรประจำตัวตามแบบที่กำหนดในกฎกระทรวงต่อบุคคลซึ่งเกี่ยวข้องในขณะปฏิบัติหน้าที่ด้วย และให้บุคคลซึ่งเกี่ยวข้องอำนวยความสะดวกตามสมควร

ข้อ ๔๖ ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้ดำเนินกิจการหรือผู้ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ ข้อบัญญัตินี้ ประกาศหรือคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นออกตามข้อบัญญัตินี้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั่งให้ผู้ดำเนินกิจการนั้นแก้ไขหรือปรับปรุงให้ถูกต้องได้ และถ้าผู้ดำเนินกิจการไม่แก้ไขหรือถ้าการดำเนินกิจการนั้นจะก่อให้เกิดหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าจะเกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชนเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งให้ผู้นั้นหยุดดำเนินกิจการนั้นไว้ทันทีที่เป็นการชั่วคราว จนกว่าจะเป็นที่พอใจแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นว่าปราศจากอันตรายแล้วก็ได้

คำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามวรรคหนึ่ง ให้กำหนดระยะเวลาที่จะต้องปฏิบัติตามคำสั่งได้ตามสมควรแต่ต้องไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน เว้นแต่เป็นกรณีที่มีคำสั่งให้หยุดดำเนินกิจการทันทีและต้องทำเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้ดำเนินกิจการซึ่งจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งทราบ ในกรณีไม่พบผู้ดำเนินกิจการหรือผู้ดำเนินกิจการไม่ยอมรับคำสั่งดังกล่าว ให้ส่งคำสั่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับหรือปิดคำสั่งไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิลำเนา หรือสำนักที่ทำการงานของผู้ดำเนินกิจการและให้ถือว่าผู้นั้นได้ทราบคำสั่งแล้ว ตั้งแต่เวลาที่คำสั่งไปถึงหรือวันปิดคำสั่งแล้วแต่กรณี

ข้อ ๔๗ ในกรณีที่เจ้าพนักงานสาธารณสุขตรวจพบเหตุที่ไม่ถูกต้องหรือมีการกระทำใดๆ ที่ฝ่าฝืนต่อพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ หรือข้อบัญญัตินี้ ให้เจ้าพนักงานสาธารณสุขเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไปโดยไม่ชักช้า

ในกรณีที่เจ้าพนักงานสาธารณสุข เห็นว่าเหตุตามวรรคหนึ่งจะมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตของประชาชน หรือจะเป็นอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชนเป็นส่วนรวมซึ่งสมควรจะดำเนินการแก้ไขโดยเร่งด่วน ให้เจ้าพนักงานสาธารณสุขมีอำนาจออกคำสั่งให้ผู้กระทำการไม่ถูกต้องหรือฝ่าฝืนดังกล่าวแก้ไขหรือระงับเหตุนั้น หรือดำเนินการใดๆ เพื่อแก้ไขหรือระงับเหตุนั้นได้ตามสมควรแล้วแจ้งเจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบ

ข้อ ๔๘ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามข้อบัญญัตินี้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น เจ้าพนักงานสาธารณสุขและผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามข้อ ๔๕ เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาและเพื่อประโยชน์ในการจับกุมหรือปราบปรามผู้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ และข้อบัญญัตินี้ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นเป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

หมวด ๗

การอุทธรณ์

ข้อ ๔๙ ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีคำสั่งตาม ข้อ ๔๕ วรรคสอง ข้อ ๔๖ หรือคำสั่งในเรื่องการไม่ออกใบอนุญาตให้ต่ออายุหรือเพิกถอนใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้หรือในกรณีที่เจ้าพนักงานสาธารณสุขมีคำสั่งตาม ข้อ ๔๗ วรรคสอง ถ้าผู้รับที่ได้รับคำสั่งไม่พอใจคำสั่งดังกล่าวผู้นั้นมีสิทธิอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรี ภายในสามสิบวันนับแต่วันทราบคำสั่ง

การอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่ง ไม่เป็นเหตุทุเลาการบังคับตามคำสั่ง เว้นแต่รัฐมนตรีจะเห็นสมควรให้มีการทุเลาการบังคับตามคำสั่งนั้นไว้ชั่วคราว

หมวด ๘

บทกำหนดโทษ

ข้อ ๕๐ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามที่กำหนดไว้ในบทกำหนดโทษแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

ข้อ ๕๑ ให้นายองค์การบริหารส่วนตำบลตอนเตย เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจออกกระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งเพื่อปฏิบัติตามให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่.....

(ลงชื่อ)

นายเกิ้น วงษา

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตอนเตย

เห็นชอบ

(ลงชื่อ)

(.....)

นายอำเภอนาทม

บัญชีอัตราค่าธรรมเนียม
ท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย
เรื่อง ตลาด พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับที่	ประเภทกิจการ	อัตราค่าธรรมเนียม (บาท)
๑	ใบอนุญาตจัดตั้งตลาดประเภทที่ ๑	๑,๕๐๐
๒	ใบอนุญาตจัดตั้งตลาดประเภทที่ ๒	๑,๕๐๐
๓	ค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด ฉบับละ	๑,๐๐๐
๔	ค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตเข้าขายของในตลาด ฉบับละ	๑๐๐
๕	ค่าธรรมเนียมการต่อใบอนุญาตเข้าขายของในตลาด ฉบับละ	๑๐๐
๖	ค่าวางขายของในตลาด วันละ	๑๐ - ๒๐ ต่อแผง
๗	ค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตจัดตั้งตลาดนัด ๗.๑ ตลาดนัดที่มีร้านค้าไม่เกิน ๕๐ ร้าน ฉบับละ ๗.๒ ตลาดนัดที่มีร้านค้ามากกว่า ๕๑ ร้านขึ้นไป ฉบับละ	๑,๐๐๐ ต่อครั้ง ๑,๕๐๐ ต่อครั้ง

นายก อบต. มีท่านใดจะแสดงความคิดเห็นหรือไม่

นิติกร มีท่านใดจะสอบถามเกี่ยวกับเรื่อง ตลาด หรือไม่ เชิญครับ

ประธานสภา เมื่อที่ประชุมไม่มีการเสนอแก้ไขร่างข้อบัญญัติ เรื่อง ตลาด พ.ศ. ๒๕๖๖ ผมจึงขออาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๗๔ ขอมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตยว่าเห็นชอบรับร่างข้อบัญญัติ เรื่อง ตลาด พ.ศ. ๒๕๖๖ หรือไม่ถ้าเห็นชอบรับร่างข้อบัญญัติ เรื่อง ตลาด พ.ศ. ๒๕๖๖ ขอให้ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตยยกมือขึ้น

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบรับร่างข้อบัญญัติ เรื่อง ตลาด พ.ศ.๒๕๖๖ มาประชุม ๙ คน รับรองรายงานการประชุมจำนวน ๙ เสียง งดออกเสียง - เสียง

ประธานสภา ต่อไปจะเป็นเรื่อง ร่าง ข้อบัญญัติ เรื่อง กิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย เชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลได้อ่านร่างข้อบัญญัติ เรื่อง ตลาด พ.ศ. ๒๕๖๖ เชิญครับ

นายก อบต. ในส่วนร่างข้อบัญญัติ เรื่อง กิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย เชิญให้นิติกรได้อ่านร่างข้อบัญญัติ เรื่อง ตลาด พ.ศ. ๒๕๖๖ เชิญครับ

นิติกร ต่อไปจะเป็นร่างข้อบัญญัติ เรื่อง กิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย

ร่าง
บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล
เรื่อง กิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย
พ.ศ. ๒๕๖๖

หลักการ

เพื่อให้มีข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลว่าด้วย เรื่อง กิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบล ดอนเตยที่เป็นทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย ใช้บังคับกับผู้ใช้น้ำของกิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย

เหตุผล

เพื่อให้การบริหารกิจการและการบำรุงรักษาระบบประปา ซึ่งเป็นทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย สามารถให้บริการขั้นพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีพและเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตยได้อย่างมีประสิทธิภาพให้สอดคล้องกับบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๖๘ (๑) และ มาตรา ๗๑ ให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจออกข้อบัญญัติตำบล เพื่อใช้บังคับในตำบลได้เท่าที่ไม่ขัดต่อ กฎหมาย หรืออำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล จึงเห็นสมควรออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนี้

ร่าง

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง กิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย พ.ศ. ๒๕๖๖

โดยที่เป็นการตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย ว่าด้วยกิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย พ.ศ.๒๕๖๖

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๘ (๑) แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย จึงออกข้อบัญญัติ เรื่องกิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานของการประปา ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สะดวก รวดเร็ว เป็นผลดีแก่องค์การบริหารส่วนตำบลและประชาชนผู้ใช้น้ำประปา โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตยและนายอำเภอนาทม จึงตราข้อบัญญัติดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้ เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง กิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย พ.ศ. ๒๕๖๖”

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย นับถัดจากวันที่ได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ สำนักงานที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตยแล้ว ๑๕ วัน

ข้อ ๓ บรรดาข้อบัญญัติ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศหรือคำสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วในข้อบัญญัตินี้หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน

ข้อ ๔ ให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตยเป็นผู้รักษาการตามข้อบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจออก ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศหรือคำสั่ง เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ พร้อมทั้งมีอำนาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่คนใดคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นเจ้าหน้าที่การประปา

ข้อ ๕ ...

ข้อ ๕ ในข้อบัญญัตินี้

“การประปา” หมายถึง การประปาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย ตำบลดอนเตย อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม

“เจ้าหน้าที่การประปา” หมายถึง นายกองค้การบริหารส่วนตำบลดอนเตย หรือบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจากนายกองค้การบริหารส่วนตำบลดอนเตย

“ผู้ขอใช้น้ำ” หมายถึง บุคคล หน่วยงาน องค์กรหรือสถานประกอบการที่ยื่นความประสงค์ขอใช้น้ำต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น

“ผู้ใช้น้ำ” หมายถึง บุคคล หน่วยงาน องค์กรหรือสถานประกอบการที่ได้ทำสัญญาการใช้น้ำประปาไว้กับการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย

“อัตราน้ำประปาและค่าธรรมเนียมในการใช้น้ำประปา” หมายถึง เงินหรือค่าธรรมเนียมอื่นใดที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตยเรียกเก็บจากผู้ใช้น้ำประปา รวมทั้ง ค่าท่อ อุปกรณ์ ค่าแรง และค่าดำเนินการติดตั้งประปาจนแล้วเสร็จ แต่ไม่รวมถึงค่าติดตั้งประปาภายในอาคาร

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายถึง นายกองค้การบริหารส่วนตำบลดอนเตย

“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายถึง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย หรือข้าราชการหรือพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งอื่นที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น

หมวด ๑

คณะกรรมการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย

ข้อ ๖ ให้มีคณะกรรมการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย โดยมีองค์ประกอบของคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้

- | | |
|---|-----------------------|
| (๑) นายกองค้การบริหารส่วนตำบลดอนเตย | เป็นประธานกรรมการ |
| (๒) รองนายกองค้การบริหารส่วนตำบลดอนเตย | เป็นรองประธานกรรมการ |
| (๓) สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตยตามที่ได้รับคัดเลือก | เป็นกรรมการ |
| (๔) กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตามที่ได้รับคัดเลือก | เป็นกรรมการ |
| (๕) ตัวแทนประชาคมหมู่บ้าน ตามที่ได้รับคัดเลือก | เป็นกรรมการ |
| (๖) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย | เป็นกรรมการ |
| (๗) ผู้อำนวยการกองช่าง | เป็นกรรมการ |
| (๘) ผู้อำนวยการการคลัง | เป็นกรรมการ |
| (๙) หัวหน้าสำนักงานปลัดหรือ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลที่ได้รับมอบหมาย | เป็นกรรมการ/เลขานุการ |

ให้คณะกรรมการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตยมีหน้าที่ในการกำหนดค่าใช้จ่ายในการติดตั้งประปา อัตราน้ำประปา รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เรียกเก็บจากผู้ใช้น้ำตามอัตราท้ายข้อบัญญัตินี้ และในกรณีที่มีความจำเป็นคณะกรรมการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตยอาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราหรือกำหนดค่าใช้จ่ายอื่นเพิ่มเติมได้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

หมวด ๒ การขอใช้น้ำประปา

ข้อ ๗ การขอใช้น้ำประปา ผู้ขอจะต้องยื่นคำร้องขอใช้น้ำต่อเจ้าหน้าที่การประปาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย ตามแบบที่กำหนดในข้อบัญญัตินี้ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย พร้อมเอกสารดังต่อไปนี้

- (๑) ทะเบียนบ้าน (ตัวจริง) พร้อมสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ
- (๒) บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวที่ทางราชการออกให้ พร้อมสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ
- (๓) กรณีผู้ยื่นคำขอใช้น้ำเป็นผู้เช่าจะต้องนำหนังสือยินยอมของผู้ให้เช่ามายื่นพร้อมคำร้อง
- (๔) หากวางท่อตัดผ่านที่ดินของผู้อื่น จะต้องนำหนังสือยินยอมของเจ้าของที่ดินมายื่นพร้อมคำร้อง
- (๕) อื่นๆ ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตยกำหนด (กรณีมิใช่บุคคลธรรมดา)

ข้อ ๘ ผู้ขอใช้น้ำประปา ต้องชำระค่าธรรมเนียมตามอัตราที่กำหนดท้ายข้อบัญญัตินี้ เมื่อเจ้าหน้าที่การประปาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตยพิจารณาอนุญาตให้ใช้น้ำประปา

ข้อ ๙ ให้เจ้าหน้าที่การประปาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตยพิจารณาคำร้องขอใช้น้ำภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอใช้น้ำประปาจากผู้ยื่นคำร้อง

กรณีเจ้าหน้าที่การประปาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตยพิจารณาแล้วอนุญาตให้ใช้น้ำประปา ให้แจ้งผู้ยื่นคำร้องดำเนินการชำระค่าธรรมเนียมการใช้น้ำประปาต่อไป

กรณีเจ้าหน้าที่การประปาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตยพิจารณาแล้วไม่อนุญาตให้ใช้น้ำประปา ให้แจ้งเป็นหนังสือแก่ผู้ยื่นคำร้องทราบเป็นการด่วนพร้อมทั้งเหตุผลที่ไม่อนุญาต

ข้อ ๑๐ ผู้ใช้น้ำประปารายใดมีความประสงค์ขอใช้น้ำประปาเป็นการชั่วคราวให้ยื่นคำขอโดยหลักเกณฑ์และวิธีการเดียวกับการยื่นขอใช้น้ำประปากรณีทั่วไป

ข้อ ๑๑ เมื่อผู้ใช้น้ำขอยกเลิกการใช้น้ำ ย้ายที่อยู่ โอนหรือเปลี่ยนชื่อผู้ใช้น้ำ ให้ยื่นคำร้องต่อการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย ๓ วัน และต้องชำระค่าธรรมเนียมตามอัตราที่กำหนดในท้ายข้อบัญญัตินี้ มิฉะนั้นจะถือว่ายังเป็นผู้ใช้น้ำอยู่และจะต้องรับผิดชอบจ่ายค่าน้ำตามอัตราที่กำหนด

ผู้เข้ามาอยู่ต่อจากผู้ใช้น้ำตามวรรคหนึ่ง หากมีความประสงค์จะขอใช้น้ำประปาต้องยื่นคำร้องต่อการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย ภายใน ๗ วัน นับแต่วันย้ายเข้ามาอยู่ มิฉะนั้นจะต้องรับผิดชอบในจำนวนหนี้ที่ผู้ใช้น้ำรายเก่าค้างชำระอยู่

หมวด ๓ ระเบียบปฏิบัติของผู้ใช้น้ำประปา

ข้อ ๑๒ ทรัพย์สินดังต่อไปนี้ เป็นกรรมสิทธิ์ของการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย

(๑) ท่อเมนประปา ท่อภายนอกที่ต่อจากท่อเมนและอุปกรณ์เกี่ยวกับการประปา ที่สร้างโดยงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย รวมถึงเครื่องกั้นน้ำและตราน้ำ

(๒) ท่อ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการประปา ที่ต่อหรือติดตั้งอยู่ใน ตรอก ซอย ถนน หรือทางสาธารณะ

(๓) ท่อและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการประปา ที่ต่อหรือติดตั้งไป ลอดใต้ หรือทับพื้นดินหรือทรัพย์สินของผู้ใช้น้ำประปาหรือของผู้อื่น เพื่อประโยชน์ในการส่งน้ำ และจ่ายน้ำให้แก่ประชาชน หรือเพื่อการสาธารณะ หรือเพื่อใช้ป้องกันสาธารณภัย

ข้อ ๑๓ การต่อท่อประปาภายนอกจากท่อเมนถึงมาตรวัดน้ำ และการติดตั้งมาตรวัดน้ำ เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่การประปาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย และเมื่อติดตั้งแล้วให้ถือเป็นทรัพย์สินของการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย

ข้อ ๑๔ การต่อท่อประปาภายในจากมาตรวัดน้ำ เป็นหน้าที่ของผู้ใช้น้ำดำเนินการเองและเมื่อติดตั้งแล้วเป็นทรัพย์สินของผู้ใช้น้ำ

ข้อ ๑๕ มาตรวัดน้ำ เมื่อติดตั้งแล้วและปรากฏว่าในเดือนที่ผ่านมาผู้ใช้น้ำจะใช้น้ำหรือไม่ก็ตาม การประปาจะคิดค่ารักษาเป็นรายเดือนตามอัตราค่าธรรมเนียมท้ายข้อบัญญัตินี้

ข้อ ๑๖ การติดตั้งมาตรวัดน้ำจะต้องติดตั้งไว้ในที่เปิดเผยสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา ซึ่งเหมาะสมแก่การตรวจสอบ การจดปริมาตรการใช้ น้ำ หรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงซ่อมแซมบำรุงรักษาได้โดยสะดวก และในกรณีผู้ใช้น้ำเป็นเจ้าของอาคารบ้านเช่า ให้ติดตั้งมาตรวัดน้ำไว้ในที่เปิดเผยเพียงจุดเดียว

ข้อ ๑๗ เมื่อติดตั้งมาตรวัดน้ำแล้ว การประปาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตยต้องตรวจการตีตราฉนิกมาตรวัดน้ำทุกครั้ง เพื่อป้องกันการลักลอบใช้น้ำโดยไม่ได้รับอนุญาต ตราฉนิกมาตรวัดน้ำที่ติดตั้งต้องได้มาตรฐานจากกระทรวงพาณิชย์ ได้ตีตราฉนิกไว้ตามความในพระราชบัญญัติ มาตรา ชั่ง ตวง วัด พ.ศ. ๒๕๔๒ แล้ว หากตราหรือฉนิกที่ฉนิกไว้แห่งใดชำรุด เพราะผู้ใดจงใจกระทำให้มาตรวัดน้ำหรือตราฉนิกชำรุด ผู้นั้นต้องจ่ายค่าปรับตามอัตราท้ายข้อบัญญัตินี้

ข้อ ๑๘ ในกรณีที่พบวงลวดที่มาตรวัดน้ำขาด ผู้ใช้น้ำต้องแจ้งให้การประปาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตยทราบโดยเร็ว หากเพิกเฉยไม่ดำเนินการและมีการตรวจพบให้ถือว่าผู้ใช้น้ำมีเจตนาลักลอบใช้น้ำ การประปาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตยจะงดการจ่ายน้ำประปาชั่วคราวจนกว่าจะมีการสอบสวนหาข้อเท็จจริงเสร็จสิ้น

ข้อ ๑๙ บรรดาท่อเมนประปา ท่อภายนอกที่เป็นทรัพย์สินของการประปา ผู้ใด หรือสัตว์เลี้ยงของผู้ใด กระทำให้เกิดการชำรุดเสียหาย ผู้นั้นจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายสำหรับการนั้น

ข้อ ๒๐ ห้ามผู้ใช้น้ำ หรือผู้หนึ่งผู้ใดทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงท่อเมนประปา ท่อประปา หรืออุปกรณ์ต่าง ๆ เว้นแต่จะได้รับการอนุญาตหรือให้ความตกลงกับการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย

ข้อ ๒๑ หากท่อเมนประปา ท่อภายนอก ภายในเกิดชำรุดมีน้ำประปารั่วไหลภายใน หรือภายนอกมาตรวัดน้ำเป็นหน้าที่ของผู้ใช้น้ำหรือผู้ที่พบเห็น ต้องรีบแจ้งให้การประปาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย ทราบเพื่อทำการแก้ไขหรือซ่อมแซมโดยเร็ว

ข้อ ๒๒ กรณีท่อภายในเกิดการชำรุดเสียหาย ผู้ใช้น้ำจะต้องดำเนินการซ่อมแซมและออกค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด และต้องชำระค่าน้ำที่สูญเสียไปจากการรั่วไหลเนื่องจากเหตุชำรุดนั้น

ข้อ ๒๓ ผู้ใช้น้ำจะต้องรับผิดชอบในการดูแลรักษา ประตุน้ำ มาตรวัดน้ำ และท่อภายใน ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอถ้าเกิดการชำรุดเสียหายโดยการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งของผู้ใช้น้ำเององค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย จะไม่รับผิดชอบและชดใช้ค่าเสียหายไม่ว่ากรณีใดๆ

ข้อ ๒๔ ห้ามมิให้ผู้ใช้น้ำประปานำน้ำประปาที่การประปาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตยอนุญาตให้ใช้ในบ้านไปจำหน่าย หรือใช้ในรูปแบบอื่นใด ๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่จะได้รับการอนุญาตเป็นหนังสือจากการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย

ข้อ ๒๕ ผู้ใช้น้ำประปารายใด ประสงค์จะต่อท่อน้ำประปา เพื่อใช้ในการดับเพลิงในอาคาร ให้อื่นคำร้องเป็นกรณีพิเศษต่อการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย

ท่อดับเพลิงส่วนบุคคล จะติดตั้งไว้ในเขตสถานที่ของผู้ใช้น้ำก็ได้ แต่ให้ชี้เฉพาะกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้เท่านั้น ซึ่งการประปาจะตีตราฉนิกไว้ ถ้าผู้ใช้น้ำมีความประสงค์จะทำการทดลองดับเพลิงเป็นครั้งคราว ต้องแจ้งให้การประปาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตยทราบเป็นหนังสือล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๒๔ ชั่วโมง โดยให้เสียค่าใช้จ่ายตามที่กำหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้

ข้อ ๒๖ ผู้ใช้น้ำประปารายได้ประสงค์จะสูบน้ำส่งขึ้นบนอาคารสูง จะต้องทำบ่อกัก หรือที่พักน้ำก่อน แล้วจึงสูบน้ำจากบ่อกักน้ำอีกต่อหนึ่ง ห้ามมิให้สูบน้ำจากเส้นท่อประปาโดยตรง เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากเจ้าหน้าที่การประปาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย

กรณีเจ้าหน้าที่การประปาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย ตรวจพบว่ามี การสูบน้ำจากเส้นท่อประปาโดยตรง ผู้ใช้น้ำหรือผู้กระทำดังกล่าวจะมีความผิดและต้องชำระค่าปรับตามที่กำหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้

ข้อ ๒๗ ผู้ใช้น้ำจะต้องไม่ทำการปลูกสร้าง ต่อเติมโรงเรือน สิ่งปลูกสร้างอื่นใด หรือกระทำการใด ๆ อันอาจเกิดความเสียหายหรือเป็นอุปสรรคต่อระบบส่งน้ำประปา การบำรุงรักษามาตรวัดน้ำ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย

หากเจ้าหน้าที่การประปาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตยพบเห็นการกระทำตามวรรคแรก ให้เจ้าหน้าที่การประปาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตยมีสิทธิเข้าทำการรื้อถอนได้ตามสมควรแก่กรณี โดยผู้ใช้น้ำจะต้องออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด

ข้อ ๒๘ หากผู้ใดมีเจตนาทุจริตเอาน้ำประปาไปใช้ หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขตัวเลขในมาตรวัดน้ำ หรือกระทำการใดๆ ก็ตามเพื่อเอาน้ำประปาไปใช้ การประปาจะงดจ่ายน้ำทันที และจะต้องชดเชยค่าเสียหายให้แก่การประปาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย และจะดำเนินคดีตามกฎหมาย

ในกรณีตามวรรคหนึ่งให้ผู้กระทำผิดชดเชยค่าน้ำประปาที่ได้ใช้ไปแล้วตามหลักเกณฑ์ที่การประปាកำหนด และไม่นำเงินมาชำระหนี้ที่ค้างทั้งหมดภายในสามสิบวันนับแต่วันที่งดจ่ายน้ำ ให้การประปาคำนวณมาตรวัดน้ำให้ใช้ได้ตามเดิม ทั้งนี้ต้องชำระค่าธรรมเนียมบรรจบมาตรวัดน้ำตามอัตราที่กำหนดท้ายข้อบัญญัตินี้

ในกรณีผู้ใช้น้ำตามวรรคหนึ่งได้รับอนุญาตให้ใช้น้ำใหม่ผู้นั้นจะต้องดำเนินการขอใช้น้ำเสมือนเป็นผู้ใช้น้ำรายใหม่และให้ชำระค่าธรรมเนียมบรรจบมาตรวัดน้ำตามอัตราที่กำหนดท้ายข้อบัญญัตินี้

ข้อ ๒๙ ผู้ใดละเมิดการใช้น้ำหรือทำการใด ๆ ให้การประปาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตยได้รับความเสียหายหรือไม่ยอมชำระเบี้ยปรับหรือค่าเสียหายตามที่ค่าประปาเรียกเก็บ เมื่อถูกงดจ่ายน้ำประปาแล้ว (ตัดมาตรวัดน้ำ) หากผู้นั้นนำเงินมาชำระหนี้ที่ค้างทั้งหมดภายในสามสิบวันนับแต่วันที่งดจ่ายน้ำ ให้การประปาคำนวณมาตรวัดน้ำให้ใช้ได้ตามเดิม ทั้งนี้ต้องชำระค่าธรรมเนียมบรรจบมาตรวัดน้ำตามอัตราที่กำหนดท้ายข้อบัญญัตินี้

ในกรณีที่พ้นกำหนดเวลาตามวรรคหนึ่งเมื่อได้ชำระหนี้ที่ค้างทั้งหมดให้ยื่นคำขอใช้น้ำและชำระค่าใช้จ่ายในการติดตั้งประปาเสมือนเป็นผู้ใช้น้ำรายใหม่

ข้อ ๓๐ ผู้ใช้น้ำประปา จะต้องยินยอมและอำนวยความสะดวกให้แก่เจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบท่อประปา หรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การประปา ได้ทุกเวลาเมื่อมีเหตุจำเป็น

ข้อ ๓๑ วัด มัสยิด ฌาปนสถาน หอประชุม โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตยให้ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้น้ำประปาตามข้อ ๘

หมวด ๔

อัตราค่าน้ำและการชำระค่าใช้น้ำ

ข้อ ๓๒ เมื่อการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตยได้ติดตั้งมาตรวัดน้ำให้แก่ผู้ขอใช้น้ำประปาแล้ว ให้เจ้าหน้าที่จดมาตรวัดน้ำทำการอ่านมาตรวัดน้ำของผู้ใช้น้ำในเดือนถัดไปซึ่งตรงกับวันที่ติดตั้งมาตรวัดน้ำเพื่อออกใบเสร็จค่าน้ำประปาโดยให้ถือว่าเป็นค่าน้ำประปาเดือนนั้น ทั้งนี้ การประปาอาจปรับเปลี่ยนระบบการอ่านมาตรวัดน้ำรายใหม่ให้สอดคล้องกับระบบการอ่านมาตรวัดน้ำของการประปา

ข้อ ๓๓ ค่าน้ำประปาจะคิดเป็นลูกบาศก์เมตรตามที่กำหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยการประปาจะประกาศให้ทราบเป็นคราว ๆ ไป

ข้อ ๓๔ ผู้ใช้น้ำจะต้องชำระค่าน้ำเมื่อเจ้าหน้าที่การประปาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตยได้นำบิลมาขอรับเงิน มิฉะนั้นจะต้องนำเงินไปชำระ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตยภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ได้รับใบแจ้งหนี้ ถ้าไม่ชำระภายในกำหนดการประปาจะเรียกเก็บค่าปรับ ตามอัตราที่การประปาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตยกำหนดท้ายข้อบัญญัตินี้

ในกรณี...

ในกรณีผู้ใช้น้ำค้างค่าน้ำประปาเป็นเวลาสองเดือนติดต่อกัน ให้การประปาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตยแจ้งเตือนเป็นหนังสือให้ผู้ใช้น้ำทราบ เพื่อดำเนินการชำระค่าน้ำที่ค้างอยู่ให้แล้วเสร็จภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง

กรณีตามวรรคสอง เมื่อมีเหตุอันสมควรผู้บริหารท้องถิ่นอาจขยายเวลาการชำระค่าน้ำได้ไม่เกินสามสิบวันและอาจแบ่งการชำระออกเป็นงวด ๆ ได้ ทั้งนี้ ให้มีบันทึกข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร

ถ้าผู้ใช้น้ำตามวรรคสอง ได้รับแจ้งแล้วเพิกเฉยหรือผิดข้อตกลงตามวรรคสาม ให้การประปาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตยงดจ่ายน้ำ (ตัดมาตร) ทันที

ข้อ ๓๕ ค่าบำรุงมาตรวัดน้ำ การเรียกเก็บค่าบำรุงมาตรวัดน้ำ การประปาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตยจะเรียกเก็บรวมอยู่ในใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปาเป็นรายเดือน ตามอัตราที่กำหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้

หมวด ๕

บทเปิดเตล็ด

ข้อ ๓๖ บุคคลใดแสดงเจตนาขายที่ดินให้แก่การประปาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตยโดยปราศจากค่าตอบแทน เพื่อใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างและเป็นที่ตั้งระบบประปาเพื่อส่งจ่ายน้ำให้แก่บรรดาผู้ใช้น้ำ ถือว่าบุคคลนั้นเป็นผู้มีคุณูปการต่อการประปา ให้การประปาประกาศเกียรติคุณ เพื่อยกย่องบุคคลนั้นให้ทราบโดยทั่วกัน

ให้บุคคลตามวรรคหนึ่งหรือทายาทผู้รับมรดกได้รับยกเว้นค่าน้ำประปาในอัตราไม่เกิน ๒๐ ลูกบาศก์เมตรต่อเดือนตลอดจนค่าธรรมเนียมทุกประเภทในการขอใช้น้ำประปาครั้งแรก ทั้งนี้ไม่รวมถึงบุคคลภายนอกผู้รับโอนสิทธิในการใช้น้ำประปาจากบุคคลดังกล่าว

การแสดงเจตนาตามวรรคหนึ่ง ให้ทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย

ข้อ ๓๗ การประปาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย จะไม่รับรองว่ามีน้ำประปาให้ใช้ตลอดเวลา ในกรณีมีความจำเป็นที่การประปาต้องทำการซ่อมแซมระบบประปา ซึ่งทำให้ต้องหยุดการจ่ายน้ำเป็นการชั่วคราว การประปาจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ก่อนการดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑ วัน เว้นแต่ในกรณีมีความจำเป็นเร่งด่วนอย่างยิ่งซึ่งไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ การประปาอาจทำการซ่อมแซม ปรับปรุง หรือแก้ไขระบบประปาตามควรแก่กรณี โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งล่วงหน้า

ข้อ ๓๘ กิจการประปาเป็นทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย และองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย เป็นผู้มีอำนาจในการบริหารกิจการประปาแต่เพียงผู้เดียว

การประปา อาจรับโอนกิจการประปาอื่นได้ โดยมติของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตยมีมติเห็นชอบให้รับโอนกิจการประปาดังกล่าว

ข้อ ๓๙ หากผู้ใช้น้ำกระทำการฝ่าฝืนข้อบัญญัตินี้ข้อใดข้อหนึ่งหรือทั้งหมด หรือไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำ ตักเตือนโดยชอบของเจ้าหน้าที่การประปา การประปา ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะงดจ่ายน้ำได้

ประกาศ ณ วันที่.....

(นายเกิน วงษา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย

เห็นชอบ

(.....)

นายอำเภอหนองท่ม

อัตราค่าน้ำประปาและค่าธรรมเนียมในการใช้น้ำประปา
ท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล
เรื่อง กิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับ ที่	รายการ	อัตราค่าธรรมเนียม/ ค่าปรับ
๑	อัตราค่าน้ำประปา ๑.๑ ค่าน้ำประปาของผู้ใช้น้ำประปาถาวร ลูกบาศก์เมตรละ ๑.๒ ค่าน้ำประปาของผู้ใช้น้ำประปาชั่วคราว ลูกบาศก์เมตรละ	๕ บาท ๕ บาท
๒	อัตราค่าธรรมเนียมในการขอใช้น้ำประปา ๒.๑ ค่าธรรมเนียมใช้น้ำประปา (ครั้งแรก) รายละเอียด ๒.๒ ค่าติดตั้งมาตรวัดน้ำ รายละเอียด ๒.๒ ค่าย้าย ค่าถอด หรือติดตั้ง(กรณีรายเก่า) รายละเอียด	๕๐ บาท ๑๐๐ บาท ๑๐๐ บาท
๓	ค่าบำรุงรักษามาตรวัดน้ำ เครื่องมือ	๑๐บาท/เดือน
๔	ค่าธรรมเนียมการขออนุญาตใช้น้ำเพื่อทดลองดับเพลิง ครั้งละ	๓๐๐ บาท
๕	ค่าใบอนุญาตจำหน่ายน้ำประปา ครั้งละ	๕๐๐ บาท
๖	ค่าปรับกรณีกระทำให้ตราน้ำแตกหรือขาด ครั้งละ	๕๐๐ บาท
๗	ค่าธรรมเนียม การโอน ย้ายที่อยู่ โอนหรือเปลี่ยนชื่อผู้ใช้น้ำ ครั้งละ	๕๐ บาท
๘	ค่าปรับกรณีฝ่าฝืนระเบียบตามข้อ ๒๐,๒๔,๒๕, ๒๖ ครั้งละ	๕๐๐ บาท
๙	ค่าประกันการใช้น้ำกรณีใช้น้ำชั่วคราว ครั้งละ	๑,๐๐๐ บาท
๑๐	ค่าบรรจบมาตรวัดน้ำ กรณีถูกงดจ่ายน้ำ (ตัดมาตร) ครั้งละ	๕๐๐ บาท
๑๑	ค่าปรับกรณีฝ่าฝืนระเบียบฯ ตามข้อ ๒๘ ครั้งละ	ไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท
๑๒	ค่าปรับกรณีค้างชำระค่าน้ำประปา ครั้งละ	๕๐ บาท/บิล/เดือน

นายก อบต. มีท่านจะแสดงความคิดเห็นหรือไหมครับ

นิติกร มีผู้ใดจะสอบถามเกี่ยวกับเรื่องนี้ไหมครับ ถ้ามีก็เชิญเลยนะครับ

ประธานสภา เมื่อที่ประชุมไม่มีการเสนอแก้ไขร่างข้อบัญญัติ เรื่อง กิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย พ.ศ. ๒๕๖๖ ผมจึงขออาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๗๔ ขอมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตยว่าเห็นชอบรับร่างข้อบัญญัติ เรื่อง กิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย พ.ศ. ๒๕๖๖ หรือไม่ถ้าเห็นชอบรับร่างข้อบัญญัติ เรื่อง กิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย พ.ศ. ๒๕๖๖ ขอให้ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตยยกมือขึ้น

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบรับร่างข้อบัญญัติ เรื่อง กิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย พ.ศ.๒๕๖๖ มาประชุม ๙ คน รับรองรายงานการประชุม จำนวน ๙ เสียง งดออกเสียง - เสียง

ประธานสภา...

ประธานสภา ต่อไปจะเป็นเรื่อง ร่าง ข้อบัญญัติ เรื่อง กิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย
เชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลได้อ่านร่างข้อบัญญัติ เรื่อง ตลาด พ.ศ. ๒๕๖๖ เชิญครับ

นายก อบต. ในส่วนร่างข้อบัญญัติ เรื่อง กำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย เชิญให้นิติกรได้อ่านร่างข้อบัญญัติ เรื่อง
กำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย เชิญครับ

นิติกร ต่อไปจะเป็น เรื่องของข้อบัญญัติ เรื่อง กำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย นะครับ

ร่าง
บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย
เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๔๔ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๖

หลักการ

การขยายตัวของชุมชนและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ก่อให้เกิดปัญหาขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลเพิ่ม
มากขึ้น ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะในหลายพื้นที่ได้ประสบปัญหาไม่สามารถจัดหา
สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ขาดการบริหารจัดการที่ดี และขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดการที่
เหมาะสม

ปัญหาขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จำเป็นจะต้องได้รับการจัดการที่เหมาะสม เพื่อไม่ให้ปัญหาขยายตัวและ
รุนแรงยิ่งขึ้น และเพื่อประโยชน์ในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ ขน และกำจัด สิ่งปฏิกูล
และมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย ซึ่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้ให้อำนาจ
โดยตราเป็นข้อบัญญัติ จึงตราข้อบัญญัตินี้

เหตุผล

เพื่อให้สอดคล้อง และมีความเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป อีกทั้งในแง่ของระเบียบข้อ
กฎหมายในปัจจุบัน องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย จึงจัดทำข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย
เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๔๔ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อควบคุมการกำจัดสิ่ง
ปฏิกูลและมูลฝอยมิให้กระทบต่อประชาชน โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภา
ตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบกับ มาตรา
๑๘ มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๐ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๕ แห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ จึงตราข้อบัญญัตินี้ ขึ้น

ข้อบัญญัติ...

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย
เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๔๔ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๖

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย ว่าด้วยการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่๗) พ.ศ.๒๕๖๒ ประกอบกับมาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๐ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย

โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตยและนายอำเภอนาทม จึงตราข้อบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๔๔ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๖ ”

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตยเมื่อได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตยแล้วสืบหาวัน

ข้อ ๓ ให้ใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.๒๕๔๔ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๖

ข้อ ๔ บรรดาข้อบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ หรือคำสั่งอื่นใดในส่วนที่ตราไว้แล้วซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน

ข้อ ๕ ในข้อบัญญัตินี้

“สิ่งปฏิกูล” หมายความว่า อุจจาระหรือปัสสาวะ และหมายความรวมถึงสิ่งอื่นใดซึ่งเป็นสิ่งโสโครกหรือมีกลิ่นเหม็น

“มูลฝอย” หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า เศษวัตถุ ถุงพลาสติก ภาชนะที่ใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์ ชากสัตว์ หรือสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์ หรือที่อื่น และหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน

“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรงร้าน แพ คลังสินค้า สำนักงาน หรือสิ่งก่อสร้างขึ้นอย่างอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้

“ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความว่า สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชนและประชาชนสามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจร

“สถานที่จำหน่ายอาหาร” หมายความว่า อาคาร สถานที่ หรือบริเวณใดๆ ที่มีใช้ที่หรือทางสาธารณะ ที่จัดไว้เพื่อประกอบอาหารหรือปรุงอาหารจนสำเร็จและจำหน่ายให้ผู้ซื้อสามารถบริโภคได้ทันที ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นการจำหน่ายโดยจัดให้มีบริเวณไว้สำหรับการบริโภค ณ ที่นั้น หรือนำไปบริโภคที่อื่นก็ตาม

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย

“เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕

ข้อ ๖...

ข้อ ๖ การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย เป็นอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย แต่ฝ่ายเดียวเท่านั้น

ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย อาจมอบให้บุคคลใดดำเนินการตามวรรคหนึ่งแทนได้ ภายใต้การควบคุมดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย

ข้อ ๗ ห้ามมิให้ผู้ใด ถ่าย เท ทิ้ง หรือทำให้มีสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในที่หรือทางสาธารณะ เป็นต้นว่า ถนน ตรอก ซอย แม่น้ำ คลอง คู สระน้ำ บ่อน้ำ เว้นแต่ในที่ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตยจัดตั้งไว้โดยเฉพาะ

ข้อ ๘ ห้ามมิให้ผู้ใดนำสิ่งปฏิกูลไปในที่หรือทางสาธารณะเว้นแต่จะได้ใส่ภาชนะหรือที่เก็บมิดชิดไม่ให้มีสิ่งปฏิกูลหรือกลิ่นเหม็นรั่วออกมาข้างนอก

ข้อ ๙ หากผู้ใด มีความประสงค์ขอรับบริการจัดเก็บสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ต้องใช้ถึงรับที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตยจัดให้เท่านั้น มิเช่นนั้น้องการบริหารส่วนตำบลดอนเตยจะไม่ให้บริการจัดเก็บสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย

ข้อ ๑๐ ห้ามมิให้ผู้ใด ถ่าย เท ทิ้งสิ่งปฏิกูลลงในที่รองรับมูลฝอย

ข้อ ๑๑ ห้ามมิให้ผู้ใดทำการถ่าย เท ขน หรือเคลื่อนย้ายสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในถังรับ รถขน เรือขน สถานที่เท เก็บ หรือพักสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย เว้นแต่เป็นการกระทำของพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย

ข้อ ๑๒ ห้ามมิให้ผู้ใดทำการขน ถ่าย เท คู้ย เชี่ย หรือขุดมูลฝอยในที่รองรับ รถขน เรือขน หรือสถานที่พักมูลฝอยใดๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย เว้นแต่เป็นการกระทำของพนักงาน หรือเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย

ข้อ ๑๓ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร หรือสถานที่ใดๆต้องจัดให้มีที่รองรับสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในอาคาร หรือสถานที่นั้นๆให้ถูกต้องตามสุขลักษณะ

ข้อ ๑๔ ที่รองรับสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ต้องเป็นภาชนะปิดมิดชิด ไม่รั่วซึม และไม่มีการเหม็นรั่วออกมาข้างนอก และที่รองรับมูลฝอยต้องไม่รั่วมีฝาปิดมิดชิดกันแมลงและสัตว์ได้ ตามแบบซึ่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นชอบ

ข้อ ๑๕ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใดๆต้องรักษาบริเวณอาคารหรือสถานที่นั้นไม่ให้มีการถ่าย เท หรือทิ้งสิ่งปฏิกูลมูลฝอยในประการที่ขัดต่อสุขลักษณะ

ข้อ ๑๖ ห้ามมิให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร หรือสถานที่ใดๆทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยอันอาจทำให้เกิดมลภาวะที่เป็นพิษ เช่น ควีน กลิ่น หรือแก๊ส เป็นต้น เว้นแต่จะได้กระทำโดยวิธีการที่ถูกสุขลักษณะ หรือกระทำตามคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุข หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่น

ข้อ ๑๗ ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นว่า อาคาร สถานที่ หรือบริเวณใดควรทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยไปทำการกำจัดให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะยิ่งขึ้น เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะแจ้งเป็นหนังสือไปยังเจ้าของ หรือผู้ครอบครองอาคาร สถานที่ หรือบริเวณนั้นๆ ให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน หรือเมื่อได้ทำการปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย กำหนดบริเวณที่ต้องทำการขนสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ไม่น้อยกว่า ๓ แห่ง เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน นับแต่วันประกาศแล้ว เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารสถานที่หรือบริเวณใดๆ จะต้องให้เจ้าหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่ฝ่ายเดียวเท่านั้น เก็บขนสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจากอาคารสถานที่หรือบริเวณนั้นๆ ซึ่งตนเป็นเจ้าของหรือครอบครองอยู่โดยเสียค่าธรรมเนียมเก็บขนตามอัตราที่ได้กำหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้

ข้อ ๑๘ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร สถานที่ หรือบริเวณใดซึ่งอยู่นอกบริเวณเก็บขนสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยตาม ข้อ ๑๖ ต้องกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ตามคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยการเผา ฝัง หรือวิธีอื่นใดที่ไม่ขัดต่อ สุขลักษณะ

ข้อ ๑๙ ห้ามมิให้ผู้ใด ถ่าย เท ทิ้ง หรือทำให้มีสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในที่ ถังรับ หรือภาชนะอื่นใดที่จัดให้เป็นที่รองรับสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยของผู้อื่น เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผู้นั้น

ข้อ ๒๐ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร หรือสถานที่ใดๆที่ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อ ๑๒ และข้อ ๑๔ ได้ต้องมาเขียนคำขอรับบริการจัดเก็บสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ณ องค์การบริหารส่วนตำบลตอนเตย และให้องค์การบริหารส่วนตำบลตอนเตยดำเนินการจัดเก็บสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยให้ถูกสุขลักษณะ โดยเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร หรือสถานที่ใดๆ เป็นผู้รับผิดชอบจ่ายค่าธรรมเนียมตามอัตราที่กำหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้

ข้อ ๒๑ ผู้ใดประสงค์ขอรับบริการจัดเก็บสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ให้ยื่นคำขอรับบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยตามแบบแนบท้ายข้อบัญญัตินี้ พร้อมเอกสารและหลักฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้

(๑) สำเนาบัตรประชาชน

(๒) สำเนาทะเบียนบ้าน

ข้อ ๒๒ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร หรือสถานที่ใดๆที่ไม่มีความประสงค์ขอรับบริการจัดเก็บสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ตามข้อ ๑๙ ต้องกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ตามคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยการเผา (ต้องแยกขยะก่อนเผา) ฝัง หรือวิธีอื่นใดที่ไม่ขัดต่อสุขลักษณะ

ข้อ ๒๓ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร หรือสถานที่ใดๆที่มีความประสงค์จะยกเลิกการรับบริการจัดเก็บสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ต้องแจ้งให้องค์การบริหารส่วนตำบลตอนเตย ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๗ วันทำการ

ข้อ ๒๔ ผู้ใดรับบริการจัดเก็บสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมทุกเดือนตามบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้ายข้อบัญญัตินี้

ข้อ ๒๕ ห้ามมิให้ผู้ใดดำเนินกิจการรับทำการเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย โดยทำเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น

ข้อ ๒๖ ผู้ใดประสงค์จะดำเนินการกิจการรับทำการเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย โดยทำเป็นธุรกิจ หรือโดยรับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ ให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตตามแบบ สม.๑ ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นพร้อมกับหลักฐานต่างๆตามให้องค์การบริหารส่วนตำบลตอนเตย กำหนด

ข้อ ๒๗ คุณสมบัติของผู้ขออนุญาตดำเนินการกิจการรับทำการเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ตลอดจนหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการขอและการออกใบอนุญาตให้เป็นไปตามให้องค์การบริหารส่วนตำบลตอนเตย กำหนด

ข้อ ๒๘ เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้รับคำขอรับใบอนุญาตให้ตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของคำขอ หากปรากฏว่าผู้ขออนุญาตปฏิบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้แล้ว และเป็นกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นสมควร ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบอนุญาตตามแบบ สม.๒

ข้อ ๒๙ ผู้ได้รับอนุญาต ต้องมารับใบอนุญาตพร้อมกับชำระค่าธรรมเนียม ตามอัตราท้ายข้อบัญญัตินี้ ภายในกำหนด ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หากมิได้มารับใบอนุญาต และชำระค่าธรรมเนียมภายในระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์

ข้อ ๓๐ ในการให้บริการตามใบอนุญาต ผู้รับใบอนุญาตต้องทำสัญญาเป็นหนังสือกับผู้รับบริการทุกราย โดยสัญญาดังกล่าวอย่างน้อยต้องระบุถึงอัตราค่าบริการระยะเวลาในการให้บริการและความรับผิดชอบในกรณีผิดสัญญา โดยส่งสำเนาสัญญาและใบเสร็จรับเงินให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นภายในกำหนด ๓๐ วัน ก่อนวันเริ่มการให้บริการ

ข้อ ๓๑ เมื่อผู้รับใบอนุญาตเลิกการให้บริการแก่ผู้รับบริการรายใดจะต้องทำเป็นหนังสือแจ้งพนักงานท้องถิ่นภายในกำหนด ๓๐ วัน ก่อนวันที่ได้เริ่มการให้บริการตามสัญญาใหม่

ข้อ ๓๒ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติดังนี้

(๑) รักษาคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐ ตลอดเวลาที่ยังดำเนินกิจการตามใบอนุญาต

(๒) ปฏิบัติตามรายละเอียดที่ได้ยื่นไว้ตามข้อ ๒๓

(๓) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวกับสุขลักษณะ ความปลอดภัยและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามคำแนะนำ หรือคำสั่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขและคำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น รวมทั้งระเบียบข้อบัญญัติและประกาศขององค์การบริหารส่วนตำบลอนเขต

ข้อ ๓๓ เมื่อผู้รับใบอนุญาตประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาต ให้ยื่นคำขอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบ สม.๓ ก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นคำขอพร้อมกับชำระค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต หากมิได้ชำระค่าธรรมเนียมที่ค้างชำระ

ข้อ ๓๔ ใบอนุญาตให้มีอายุหนึ่งปี นับแต่วันที่ออกใบอนุญาต และให้ใช้ได้เพียงในเขตอำนาจขององค์การบริหารส่วนตำบลอนเขต

ข้อ ๓๕ เมื่อผู้รับใบอนุญาต ไม่ประสงค์จะประกอบกิจการต่อไปให้ยื่นคำขอลีกการดำเนินกิจการต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบ สม.๔

ข้อ ๓๖ หากผู้รับใบอนุญาตประสงค์จะแก้ไขรายการในใบอนุญาตให้ยื่นคำขอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบ สม.๔

ข้อ ๓๗ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทำลาย หรือชำรุดในสาระสำคัญผู้รับใบอนุญาตจะต้องยื่นคำขอใบแทนใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบ สม.๔ ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกทำลาย หรือชำรุดในสาระสำคัญแล้วแต่กรณีพร้อมหลักฐานตามที่กำหนด

ข้อ ๓๘ การออกใบแทนใบอนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นดำเนินการตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไข ดังนี้

(๑) การออกใบแทนใบอนุญาตให้ใช้แบบ สม.๒ โดยประทับตราสีแดงคำว่า “ใบแทน” กำกับไว้ด้วย และให้มี วัน เดือน ปี ที่ออกใบแทนพร้อมทั้งลงลายมือชื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ในใบแทนและต้นขั้วใบแทน

(๒) ให้ใช้ใบแทนใบอนุญาตได้เท่ากับเวลาที่เหลือของอายุใบอนุญาตเดิมเท่านั้น

(๓) บันทึกด้านหลังต้นขั้วใบอนุญาตเดิม ระบุสาเหตุการสูญหาย ถูกทำลาย หรือชำรุดในสาระสำคัญ ของใบอนุญาตเดิมแล้วแต่กรณีและลงเลขที่ เลขที่ ปี ของใบแทนใบอนุญาต

ข้อ ๓๙ ผู้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ

ข้อ ๔๐ ให้ใช้แบบพิมพ์ต่างๆตามที่กำหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ ดังต่อไปนี้

(๑) คำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอยโดยทำเป็นธุรกิจหรือโดยรับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการให้ใช้แบบ สม.๑

(๒) ใบอนุญาต...

(๒) ใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย โดยทำเป็นธุรกิจ หรือโดยรับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการให้ใช้แบบ สม.๒

(๓) คำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ ขน หรือ กำจัดสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย โดยทำเป็นธุรกิจหรือโดยรับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการให้ใช้แบบ สม.๓

(๔) คำขออนุญาตการต่างๆให้ใช้แบบ สม.๔

ข้อ ๔๑ กรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามข้อบัญญัติการบริหาร ส่วนตำบลบางหมากนี้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้คราวหนึ่งไม่เกิน ๑๕ วัน

กรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต ตั้งแต่สองครั้งขึ้นไป และมีเหตุ จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจออกคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตได้

ข้อ ๔๒ บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามข้อบัญญัตินี้ ให้เป็นรายได้ขององค์การบริหารส่วน ตำบลดอนเตย

ข้อ ๔๓ ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัตินี้ ในข้อ ๒๐ มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน หนึ่งพันบาท

ข้อ ๔๔ ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัตินี้ ในข้อ ๑๙ ข้อ ๒๒ มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่ง พันบาท หรือตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นสมควร

ข้อ ๔๕ ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัตินี้ ในข้อ ๒๔ เป็นเวลานานติดต่อกัน ๓ เดือน องค์การบริหาร ส่วนตำบลดอนเตยมีสิทธิที่จะระงับการให้บริการจัดเก็บสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยได้ หรือตามคำสั่งของเจ้าพนักงาน ท้องถิ่นเห็นสมควร

ข้อ ๔๖ ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัตินี้ ในข้อ ๒๕มีความผิดตามมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติการ สาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕

ข้อ ๔๗ ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัตินี้ ในข้อ ๓๐ ข้อ ๓๑ หรือ ข้อ ๓๒ มีความผิดตามมาตรา ๗๓ วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕

ข้อ ๔๘ ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัตินี้ ในข้อ ๓๗ ข้อ ๓๙ มีความผิดตามมาตรา ๘๓ แห่ง พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕

ข้อ ๔๙ ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัตินี้ ในข้อใดข้อหนึ่ง มีความผิดตามมาตรา ๗๓ วรรคสอง แห่ง พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ เว้นแต่จะเป็นการฝ่าฝืนตามข้อ ๔๓ ข้อ ๔๔ ข้อ ๔๕ ข้อ ๔๖ ข้อ ๔๗ ข้อ ๔๘ แห่งข้อบัญญัตินี้

ข้อ ๕๐ นายกองการบริหารส่วนตำบลดอนเตย เป็นผู้รักษาการตามข้อบัญญัตินี้ และให้มี อำนาจออกระเบียบ ประกาศหรือคำสั่ง เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(ลงชื่อ)

(นายเกิน วงษา)

นายกองการบริหารส่วนตำบลดอนเตย

(ลงนาม).....

()

นายอำเภอหนอง...

บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย
เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.๒๕๔๔ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๖

ลำดับ	ประเภท	ค่าธรรมเนียม
๑.	<p>ก.อัตราค่าเก็บขนสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ค่าเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูลครั้งหนึ่งๆ</p> <p>๑.๑) เศษของลูกบาศก์เมตรหรือลูกบาศก์เมตรแรกลูกบาศก์เมตรละ และลูกบาศก์เมตรต่อไป</p> <p>๑.๒) เศษไม่เกินครึ่งลูกบาศก์เมตรต่อไป ลูกบาศก์เมตรละ (เศษเกินครึ่งลูกบาศก์เมตร ให้คิดเท่ากับ ๑ ลูกบาศก์เมตร)</p>	<p>๒๕๐.-</p> <p>๑๕๐.-</p>
๒.	<p>๒.๑) ค่าเก็บและขนมูลฝอยประจำเดือน ที่มีปริมาณและมูลฝอยวัน หนึ่งไม่เกิน ๕๐๐ ลิตร</p> <ul style="list-style-type: none"> - วันหนึ่งไม่เกิน ๒๐ ลิตร เดือนละ - วันหนึ่งเกิน ๒๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๔๐ ลิตร เดือนละ - วันหนึ่งเกิน ๔๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๖๐ ลิตร เดือนละ - วันหนึ่งเกิน ๖๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๘๐ ลิตร เดือนละ - วันหนึ่งเกิน ๘๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๑๐๐ ลิตร เดือนละ - วันหนึ่งเกิน ๑๐๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๒๐๐ ลิตร เดือนละ - วันหนึ่งเกิน ๒๐๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๓๐๐ ลิตร เดือนละ - วันหนึ่งเกิน ๓๐๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๔๐๐ ลิตร เดือนละ - วันหนึ่งเกิน ๔๐๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๕๐๐ ลิตร เดือนละ 	<p>๒๐.-</p> <p>๖๐.-</p> <p>๘๐.-</p> <p>๑๐๐.-</p> <p>๑๒๐.-</p> <p>๑๕๐.-</p> <p>๒๐๐.-</p> <p>๓๐๐.-</p> <p>๔๐๐.-</p>
	<p>๒.๒) ค่าเก็บและขนมูลฝอยประจำเดือน ที่มีปริมาณมูลฝอยวันหนึ่ง เกิน ๕๐๐ ลิตรขึ้นไป</p> <ul style="list-style-type: none"> - วันหนึ่งไม่เกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร เดือนละ - วันหนึ่งเกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร ค่าเก็บและขนทุกๆลูกบาศก์ เมตรหรือเศษของลูกบาศก์เมตร เดือนละ 	<p>๑,๐๐๐.-</p> <p>๑,๐๐๐.-</p>
	<p>๒.๓) ค่าเก็บและขนมูลฝอยเป็นครั้งคราวครั้งหนึ่งๆ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ไม่เกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร ครั้งละ - เกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร ค่าเก็บและขนทุกๆลูกบาศก์เมตรหรือ เศษของลูกบาศก์เมตรลูกบาศก์เมตรละ 	<p>๒๐๐.-</p> <p>๒๐๐.-</p>
๓.	<p>ข.อัตราค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการ เก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยโดยทำเป็นธุรกิจ หรือโดยรับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ</p> <p>๓.๑) รับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ฅบับละ</p> <p>๓.๒) รับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ฅบับละ</p> <p>๓.๓) ให้บริการตั้งห้องสุขาภิบาลชั่วคราว ครั้งละ</p> <p>๓.๔) ให้บริการสุขาชั่วคราว ครั้งละ</p> <p>๓.๕) อัตราค่าไบนแทน (กรณีต้นฅบับสูญหายหรือชำรุด) ฅบับละ</p>	<p>๓,๐๐๐.-</p> <p>๓,๐๐๐.-</p> <p>๓๐๐.-</p> <p>๓๐๐.-</p> <p>๒๐๐.-</p>

นายก อบต. มีท่านใดจะแสดงความคิดเห็นหรือไม่

นิติกร มีท่านใดจะแสดงความคิดเห็นหรือไม่

ประธานสภา เมื่อที่ประชุมไม่มีการเสนอแก้ไขร่างข้อบัญญัติ เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๔๔ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๖ ผมจึงขออาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๗๔ ขอมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตยว่าเห็นชอบรับร่างข้อบัญญัติ เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๔๔ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๖ หรือไม่ถ้าเห็นชอบรับร่างข้อบัญญัติ เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๔๔ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขอให้ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตยยกมือขึ้น
มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบรับร่างข้อบัญญัติ เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๔๔ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๖ มาประชุม ๙ คน รับรองรายงานการประชุม จำนวน ๙ เสียง งดออกเสียง - เสียง

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง เสนอเพื่อทราบ

ประธานสภา ๓.๑ เรื่องถึงขยะเปียก ลดโลกร้อน ขอเชิญท่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตยได้ชี้แจง เรื่องถึงขยะเปียก ลดโลกร้อน

เลขานุการสภา ทางองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย ขอความอนุเคราะห์ทางสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตยได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในชุมชนได้จัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ให้ครบทุกครัวเรือน ด้วยค่ะ ขอขอบคุณค่ะ
๒ เรื่องการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ค่ะ ว่าเราจะกำหนดแข่งช่วงไหน และอยากให้แข่งเป็นหมู่ละนะคะ ไม่รวมเป็นหมู่บ้านนะคะ กำหนดรางวัล กำหนดกีฬาอะไรบ้าง มีประเภทไหนบ้าง อย่างน้อยต้องจัด ๒ วัน
๓ เรื่องโครงการประกวดหมู่บ้าน จะใช้ขบ สปสช. เข้าร่วม จะเชิญคณะกรรมการ สปสช. เข้าร่วม นะคะ
๔ เรื่อง โครงการกำจัดวัชพืชจอก แหน

ส.อบต. หมู่ที่ ๑ แนวทางการแข่งขันกีฬา และสถานที่แข่งขันด้วยครับว่าจะจัดที่ไหน อย่างไร หรือว่าจะจัดตรงที่ลานกีฬาขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตยใหม่ (ตรงที่ตลาดคลองถม) จะดีไหมครับ ประเภทของกีฬา ก็มีฟุตบอล วอลเลย์บอลหญิง ตะกร้อชาย นะครับ

ส.อบต. หมู่ที่ ๙ เสนอสนามกีฬาขอจัดที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตยเลยได้ไหมคะ และอยากได้อุปกรณ์กีฬา เพื่อให้เยาวชนได้เล่นออกกำลังกายด้วยค่ะ ขอขอบคุณค่ะ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา

ประธานสภา - ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง อื่นๆ

ประธานสภา มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือมีเรื่องจะแจ้งในระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ หรือไม่ครับ เชิญครับ

ส.อบต. หมู่ที่ ๑ คือผมอยากสอบถามทางคณะผู้บริหารและปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล นะครับ ว่าในส่วนของโครงการที่จ่ายขาดเงินสะสม เพราะว่ามีราษฎรหมู่ที่ ๑ และหมู่ที่ ๓ มาสอบถามเรื่องโครงการที่ได้ประชาคมมาครับ คือ โครงการปรับปรุงถนนลูกรังคูสารเข้

ครับ เพราะในขณะนี้ราษฎรได้ลงทำนาปรังแล้วครับ แต่ก๋อไปปกคลุมถนนหมดแล้ว
และไม่สามารถขนเครื่องมือการเกษตรเข้าสู่แปลงเกษตรไม่ได้ จึงอยากขอให้ทางคณะ
ผู้บริหารได้ชี้แจงต่อสภาด้วยครับ ขอขอบคุณครับ

ส.อบต. หมู่ที่ ๒

ผมอยากสอบถามทางคณะผู้บริหาร เรื่อง โครงการที่จ่ายขาดเงินสะสม เพราะมี
โครงการที่จำเป็นและเร่งด่วนมาก คือ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายนาพอก่อน
วงษา ถึง ถนนปฎิรูป ครับ เพราะว่าถนนสายนี้ราษฎรต้องไปกรีดยางอันตรายมากครับ
ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ และเปลี่ยวด้วยครับ ขอให้คณะผู้บริหารช่วยชี้แจงต่อสภาด้วยครับ
ขอขอบคุณครับ

ส.อบต. หมู่ที่ ๔

เรื่อง ตลาด ครับ ผมอยากให้ทางคณะผู้บริหารได้ปรับปรุงแก้ไขด้วยครับ ขอขอบคุณครับ

ส.อบต. หมู่ที่ ๕

ผมเรื่องความเดือดร้อนราษฎร จำนวน ๒ เรื่อง
๑. เรื่อง ถนนสายข้างบ้านนายจำรัส แสนเล็ก ถึง วังขอน มีฝุ่นละอองทำให้เกิดมลพิษ
และการสัญจรไปมาไม่สะดวกและอาจจะเกิดอันตรายได้
๒. เรื่อง น้ำประปาตอนแสนเล็ก บางวันก็มา บางวันไม่มา ราษฎรที่ใช้น้ำก็ไม่กล้าหลังคา
เรือนแต่น้ำไม่มา ราษฎรเดือดร้อน จึงอยากสอบถามทางคณะผู้บริหารครับ ขอขอบคุณครับ
ประธานสภา เรื่องฝุ่นละออง น่าจะต้องการรถบรรทุกน้ำ เพื่อไปรดถนนเพื่อบรรเทาการเกิดฝุ่น
ละอองนะครับ

คณะผู้บริหาร

ทางคณะผู้บริหารจะแจ้งเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการให้ และกำชับเจ้าหน้าที่ให้เร่ง
ดำเนินการให้อย่างเร่งด่วนครับ ขอขอบคุณครับ

ประธานสภา

มีท่านใดมีข้อเสนอเพื่อหารือ หรือเสนอเรื่องอื่น ๆ อีกหรือไม่ หากไม่มีผมขอปิดประชุมครับ

ที่ประชุม

ไม่มี

ประธาน

กล่าวปิดการประชุม เวลา ๑๕.๐๐ น.

ประธานสภา

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย ได้มีการประชุมสมัยสามัญ สมัย
ที่ ๔ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ ห้อง
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย ซึ่งทางฝ่ายเลขานุการสภาฯ ได้ทำ
รายงานการประชุมแจกให้กับท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่านแล้ว

ดังนั้น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตยท่านใด จะแก้ไขเพิ่มเติม
รายงานการประชุมสภาฯ ก็เป็นอำนาจของสภาฯ แห่งนี้ เป็นผู้แก้ไขเพิ่มเติม ขอให้
สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้ตรวจรายงานการประชุมสภาฯ เพื่อขอมติที่ประชุม หากมีการ
แก้ไขขอให้เสนอได้

-๙-

ที่ประชุม

ไม่มี

ประธานสภา

เมื่อที่ประชุมไม่มีการเสนอแก้ไขรายงานการประชุม ผมจึงขออาศัยระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๗๔ ขอมติ
ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย ว่าเห็นชอบรับรองรายงานการประชุม
หรือไม่ถ้าเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมขอให้ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลดอนเตยยกมือขึ้น

มติที่ประชุม	มีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ (ครั้งที่ ๒) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ มาประชุม ๘ คน รับรองรายงานการประชุม จำนวน ๙ เสียง งดออกเสียง –
ประธานสภาฯ	พักรับประทานอาหารว่าง (เวลา ๑๐.๔๐ น.)
ระเบียบวาระที่ ๓	เรื่อง เสนอเพื่อทราบ
ประธานสภาฯ	<p>อยากทราบการจัดทำโครงการ ตามที่ประชาชนเดือดร้อน เช่น โครงการก่อสร้างถนน ลูกรัง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต และโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หรือโครงการต่าง ๆ ดำเนินการตามโครงการได้เลยหรือไม่ เพราะสภาองค์การส่วนตำบลตอนเตย ได้กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตอนเตย สมัยสามัญ เป็น ๔ สมัย ดังนี้ สมัยที่ ๑ เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖</p> <p>สมัยที่ ๒ เดือน มิถุนายน ๒๕๖๖</p> <p>สมัยที่ ๓ เดือน สิงหาคม ๒๕๖๖</p> <p>สมัยที่ ๔ เดือน ธันวาคม ๒๕๖๖ ขอเชิญท่านปลัดชี้แจง ครับ</p>
ปลัด อบต.	<p>เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ท่านนายก และผู้เข้าร่วมทุกท่าน เรื่อง การจัดทำแผน มีระเบียบและขั้นตอนที่เกี่ยวข้องในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการออกประชุมประชาคมหมู่บ้าน และประชาคมแผนพัฒนาระดับตำบล และเมื่อได้โครงการแล้วให้นำโครงการที่เสนอในที่ประชุมผ่านคณะกรรมการสองคณะกรรมการ โดยมีคณะกรรมการพัฒนาแผนและคณะกรรมการสนับสนุนแผน เพื่อให้สภาเห็นชอบและนายกประกาศใช้ ในทางปฏิบัติตามระเบียบ เมื่อประกาศใช้แผนแล้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จะต้องนำโครงการนั้นลงในระบบ e-plan และทำเป็นรูปเล่มตามที่ประกาศใช้ การประชุมทั้ง ๔ สมัย ในเดือนกุมภาพันธ์ เป็นการเสนอโครงการเข้าแผน เดือนมิถุนายน เป็นการประชุมเพื่ออนุมัติแผน เดือนสิงหาคม อนุมัติรายจ่ายประจำปี เดือนธันวาคม เป็นการรายงานผลการปฏิบัติงานในปีงบประมาณที่ผ่านมาของคณะผู้บริหาร ค่ะ</p>
ประธานสภาฯ	มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามในส่วนขอแผนพัฒนาท้องถิ่นอีกไหมครับ
นายบัณฑิต แพงสาร	กระผมขอเรียนถามว่า แผนต้องเอาเข้าทุกปีหรือทำใหม่หรือไม่ เช่น ถนน คสล. และก่อสร้างถนนลูกรังสายสาระแค
ปลัด อบต.	ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น นั้น จะมีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา แต่ถ้ามียุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาท้องถิ่น นั้น สามารถนำมาตราเป็นข้อบัญญัติหรือของบประมาณจากกรมส่งเสริมฯ หรือจากงบพัฒนาจังหวัดได้เลยค่ะ
ประธานสภาฯ	ขณะนี้ เวลา ๑๑.๕๐ น. ผมขอพักรับประทานอาหาร ขอให้สมาชิกทุกท่านพร้อมกันที่ห้องประชุม เวลา ๑๓.๐๐ น.
ประธานสภาฯ	ดำเนินการประชุม เวลา ๑๓.๑๐ น.

-๑๐-

ระเบียบวาระที่ ๔	เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา
ประธานสภาฯ	<p>ตามที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตอนเตย ได้ยื่นญัตติ เรื่อง ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน นั้น จึงขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตอนเตย ได้ชี้แจงรายละเอียดการยื่นญัตติในครั้งนี้ เชิญครับ</p>
นายก อบต.ตอนเตย	<p>เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตอนเตย</p> <p>เรื่อง ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน</p>

ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ ประกอบด้วย

๑. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเป็นถนนลาดยาง (ซ่อมสร้าง) สายหน้าวัดสว่างอารมณ์ ตอนเตย ถึง สี่แยกทางหลวงชนบท หมู่ที่ ๑ ขนาดผิวการจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๑ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร เป็นจำนวนเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท
 ๒. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเป็นถนนลาดยาง (ซ่อมสร้าง) สายบ้านตอนเตย ถึง โศกสี หมู่ที่ ๘ ขนาดผิวการจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๑ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร เป็นจำนวนเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท
- เพื่อโปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตอนเตย ในสมัยประชุมนี้ ซึ่งได้เสนอบันทึกหลักการและเหตุผลในการเสนอขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุนดังกล่าวมาแล้ว (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)

ขอแสดงความนับถือ

(ลงชื่อ) เกิน วงษา ผู้เสนอ
(นายเกิน วงษา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตอนเตย

ตามที่ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ ประกอบด้วย

๑. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเป็นถนนลาดยาง (ซ่อมสร้าง) สายหน้าวัดสว่างอารมณ์ ตอนเตย ถึง สี่แยกทางหลวงชนบท หมู่ที่ ๑ ขนาดผิวการจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๑ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร เป็นจำนวนเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท
- เรื่องเดิม** ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลตอนเตย ได้ดำเนินโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นถนนลาดยาง สายวัดสว่างอารมณ์ ตอนเตย สี่แยกทางหลวงชนบท หมู่ที่ ๑ ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๑ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร เอกสารที่เกี่ยวข้องดังนี้
๑. คำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลตอนเตย ที่ ๓๘๔/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สั่ง ณ วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕
 ๒. สัญญาจ้างก่อสร้าง สัญญาเลขที่ ๓๘/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕
 ๓. รายงานการควบคุมงาน สัปดาห์ที่ ๑ และ ๒
- ข้อเท็จจริง** ผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการดังกล่าวข้างต้น ได้ออกตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างปรากฏว่า ถ้าปูพื้นทางผิวแอสฟัลต์ติดกับถนนคอนกรีตเดิม กว้าง ๕.๐๐ เมตร จะติดและทับรางระบายน้ำ ถ้าช่วงฤดูฝนน้ำท่วมขังจะเปิดฝารางระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังไม่ได้ จึงเห็นควรแก้ไขจากเดิม ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๑ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร เปลี่ยนเป็น ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร

-๑๑-

ยาว ๒๖๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร จึงขอมติที่ประชุมสภา เพื่อขออนุมัติเปลี่ยนแปลงตามรายละเอียดที่ยื่นญัตติครับ

๒. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเป็นถนนลาดยาง (ซ่อมสร้าง) สายบ้านตอนเตยถึงโศกสี หมู่ที่ ๘ ขนาดผิวการจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๑ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร เป็นจำนวนเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท
- เรื่องเดิม** ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลตอนเตย ได้ดำเนินโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเป็นถนนลาดยาง สายสายบ้านตอนเตย - โศกสี หมู่ที่ ๘ ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๑ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร เอกสารที่เกี่ยวข้องดังนี้

๑. คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย ที่ ๓๘๓/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน สั่ง ณ วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕
๖. สัญญาจ้างก่อสร้าง สัญญาเลขที่ ๗๔/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕
๓. รายงานการควบคุมงาน สัปดาห์ที่ ๑ และ ๒

ข้อเท็จจริง ผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการดังกล่าวข้างต้น ได้ออกตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างปรากฏว่า ถ้าปูพื้นทางผิวแอสฟัลต์ติดทับถนนคอนกรีตเดิม กว้าง ๕.๐ เมตร จะติดและทับรางระบายน้ำ ถ้าช่วงฤดูฝนน้ำท่วมซึ่งจะเปิดฝารางระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซึ่งไม่ได้ จึงเห็นควรแก้ไขจากเดิม ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๑ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร เปลี่ยนเป็น ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๖๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร จึงขอมติที่ประชุมสภา เพื่อขออนุมัติเปลี่ยนแปลงตามรายละเอียดที่ยื่นญัตติครับ

ประธานสภา ผมอยากถามสมาชิกว่าจะให้ผมขอมติที่ประชุมที่ละโครงการหรือทั้งสองโครงการพร้อมกันครับ

นายบัณฑิต แพงสาร ผมขอเสนอว่าให้ขอมติที่ละโครงการครับ เพราะเป็นโครงการที่ต่อเนื่องครับ

นายศักดิ์ศรี สีกา ผมเห็นด้วยกับท่านสมาชิกหมู่ที่ ๒ ให้ขอมติที่ละโครงการครับ

ประธานสภา ผมขอมติโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเป็นถนนลาดยาง (ซ่อมสร้าง) สายหน้าวัดสว่างอารมณ์ ดอนเตย ถึง สี่แยกทางหลวงชนบท หมู่ที่ ๑ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๑ เมตร หน้าเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร เป็นจำนวนเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท **เรื่องเดิม** ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย ได้ดำเนินโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นถนนลาดยาง สายวัดสว่างอารมณ์ ดอนเตย สี่แยกทางหลวงชนบท หมู่ที่ ๑ ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๑ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร เอกสารที่เกี่ยวข้องดังนี้

๑. คำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย ที่ ๓๘๔/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สั่ง ณ วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕
๒. สัญญาจ้างก่อสร้าง สัญญาเลขที่ ๗๔/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕
๓. รายงานการควบคุมงาน สัปดาห์ที่ ๑ และ ๒

ข้อเท็จจริง ผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการดังกล่าวข้างต้น ได้ออกตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างปรากฏว่า ถ้าปูพื้นทางผิวแอสฟัลต์ติดทับถนนคอนกรีตเดิม กว้าง ๕.๐๐ เมตร จะติดและทับรางระบายน้ำ ถ้าช่วงฤดูฝนน้ำท่วมซึ่งจะเปิดฝารางระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซึ่งไม่ได้ จึงเห็นควรแก้ไขจากเดิม ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๑ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร เปลี่ยนเป็น ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๖๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร สมาชิกท่านใดมีมติอนุมัติโปรดยกมือครับ

-๑๒-

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ด้วย

- เห็นชอบ จำนวน ๘ เสียง
- ไม่เห็นชอบ จำนวน - เสียง
- งดออกเสียง จำนวน - เสียง

ประธานสภา - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ๘ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง - เสียง มติที่ประชุมเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตยได้ยื่นญัตติครับ

ที่ประชุม

- รับทราบ

ประธานสภา

ผมขอมติโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเป็นถนนลาดยาง (ซ่อมสร้าง) สายบ้านดอนเตยถึง โศภสี หมู่ที่ ๘ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๑ เมตร หนา เฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร เป็นจำนวนเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท

เรื่องเดิม ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย ได้ดำเนินโครงการปรับปรุงถนน คอนกรีตเป็นถนนลาดยาง สายสายบ้านดอนเตย - โศภสี หมู่ที่ ๘ ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๑ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร เอกสารที่เกี่ยวข้องดังนี้

๑. คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย ที่ ๓๘๓/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้ง

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน สั่ง ณ วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕

๖. สัญญาจ้างก่อสร้าง สัญญาเลขที่ ๗๔/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕

๓. รายงานการควบคุมงาน สัปดาห์ที่ ๑ และ ๒

ข้อเท็จจริง ผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการดังกล่าวข้างต้น ได้ออกตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างปรากฏว่า ถ้าปูพื้นทางผิวแอสฟัลท์ติกทับถนนคอนกรีต เดิม กว้าง ๕ ๐. เมตร จะติดและทับรางระบายน้ำ ถ้าช่วงฤดูฝนน้ำท่วมขังจะเปิดฝาระบาย ระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังไม่ได้ จึงเห็นควรแก้ไขจากเดิม ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๑ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร เปลี่ยนเป็น ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๖๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร สมาชิกท่านใดมีมติอนุมัติโปรดยกมือครับ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ด้วย

- เห็นชอบ จำนวน ๘ เสียง

- ไม่เห็นชอบ จำนวน - เสียง

- งดออกเสียง จำนวน - เสียง

ประธานสภา

- ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ๘ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง - เสียง มติที่ประชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบ ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตยได้ยื่นญัตติครับ

ลงทุน

ที่ประชุม

- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่อง อื่นๆ

ประธานสภา

มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือมีเรื่องจะแจ้งในระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ หรือไม่ ครับ ผมขอเชิญครับ

-๑๓-

ส.อบต. หมู่ที่ ๒

ผมขอทวงถามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายนาพ้อก้อน วงษา ถึง ถนนปฏิรูป และ นายนาเท มนต์คาถา ถึง สวนยางนายอิ่ง วงษา ครับ ขอให้คณะผู้บริหารช่วยชี้แจงต่อ สภาด้วยครับ ขอขอบคุณครับ

ส.อบต. หมู่ที่ ๖

ผมขอทวงถามเรื่อง น้ำประปา ไม่พอใช้ และ เรื่องกล่องไฟฟ้าประจำ เรื่อง ถนนนาพ้อวี หรหมน้อย ถึง ลำน้ำเมา และถนนสายบ้านพ่วงค์ อนุวงษา ถึง ถนนลาดยางทำใหม่ (โนนดินแดง) ชำรุดมาก ขอขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ	เชิญสมาชิกท่านอื่นครับ
ส.อบต. หมู่ที่ ๗	ผมเรื่องความเดือดร้อนราษฎร จำนวน ๒ เรื่อง ๑. เรื่อง กุยทางถ่างป่าถนนสายตอนยาว – ตอนเตย – ตอนแฮด ที่เสนอไปแล้ว ก็ยังไม่เห็นทางคณะผู้บริหารดำเนินการ รถใหญ่ไปไม่ได้ ไปได้เฉพาะรถเล็ก ๒. เรื่อง น้ำไฟฟ้า อบต. เป็นผู้ดูแล ตรงท่อเมนที่มีการเจาะ ทำให้ปลายน้ำไม่มีน้ำเพียงพอ
ส.อบต. หมู่ที่ ๕	เรื่องฝุ่นละอองถนนสายข้างบ้านนายจำรัส แสนเล็ก ถึง วังขอน ๒. เรื่อง น้ำประปาตอนแสนเล็ก บางวันก็มา บางวันไม่มา ๓. เรื่องถนนสายหน้าบ้านนายเสงี่ยม วงษา ถึง โรงเรียนจิตนา ในฤดูฝนสัญจรไม่ได้ครับ
ส.อบต. หมู่ที่ ๙	ดิฉันขอทวงถามเรื่องน้ำประปา หมู่ที่ ๙ ที่ว่าจะแยกออกจากประปาของหมู่ที่ ๔ ค่ะ
ประธานสภาฯ	๑. เรื่อง น้ำประปาหมู่ที่ ๑, ๒, และ หมู่ที่ ๓ เพื่อจัดหางบประมาณซื้อปั้มน้ำเพิ่มอีกตัวครับ ๒. เรื่อง เครื่องปรับอากาศห้องประชุม เนื่องจากเสีย และมีเสียงดัง
ประธานสภาฯ	เชิญ ส.อบต. หมู่ที่ ๗ ครับ
ส.อบต. หมู่ที่ ๗	ผมขอเพิ่มเติมครับ เรื่องซ้มนอเตอร์ประปา หมู่ที่ ๗ ครับ ขออนุมัติสภาแล้ว แต่ยังไม่จัดซื้อเรื่องไปถึงไหน ตามหลายรอบแล้วครับ
ประธานสภาฯ	เชิญท่านนายก ได้ชี้แจงครับ
นายก อบต.	ที่ล่าช้า เนื่องจากไม่มีเงินแผน ต้องไปปรับปรุงก่อนครับ
ประธานสภาฯ	อธิบาย เรื่องการจัดทำวาระการประชุม และเรื่องไฟฟ้าส่องสว่างรายทางชำรุดเสียหาย (ร้านตัดผมนายรวน)
ส.อบต. หมู่ที่ ๒	เป็นไฟฟ้าส่วนตัวครับ
รองนายกฯ	มีก็จุดครับ
ประธานสภาฯ	มีสมาชิกท่านอื่นอีกไหมครับ
ส.อบต. หมู่ที่ ๗	ผมอยากสอบถาม เรื่อง การดูแล ซ่อมแซม เรามีสิทธิ์สอบถามได้หรือไม่ครับ และสามารถแจ้งต่อคณะกรรมการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าได้ไหมครับ
นายก อบต.	ผมได้ประชุมหลายครั้งแล้วครับ และเคยแจ้งต่อสมาชิกให้ทำหนังสือเสนอต่อผู้บริหารเลยครับ
ประธานสภาฯ	เชิญเลขาท่านนายก ครับ
เลขานายก อบต.	ผมขอชี้แจงเรื่องของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าครับ ว่าในขณะนี้ไม่สามารถจัดเก็บค่าไฟฟ้าได้ตั้งแต่ปี ๖๔ และ ปี ๖๕ อยากฝากในสมาชิกช่วยแจ้งให้ขานามาจ่ายค่าน้ำด้วยครับ
ประธานสภาฯ	ฝากท่านเลขาได้ไปประชุมกับคณะกรรมการและชาวบ้านให้เข้าใจในการในน้ำทำนบปรังค์รับ มีสมาชิกท่านอื่นจำเสนอความเดือดร้อนของชาวบ้านหรือไม่
ที่ประชุม	ไม่มี
ประธาน	ประธานกล่าวปิดการประชุมสมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ เวลา ๑๕.๐๐ น.

ประธานสภาฯ

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย ได้มีการประชุมสมัชชาวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย ซึ่งทางฝ่ายเลขานุการสภาฯ ได้ทำรายงานการประชุมแจกให้กับท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่านแล้ว

ดังนั้น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตยท่านใด จะแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมสภาฯ ก็เป็นอำนาจของสภาฯ แห่งนี้ เป็นผู้แก้ไขเพิ่มเติม ขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้ตรวจจายงานการประชุมสภาฯ เพื่อขอมติที่ประชุม หากมีการแก้ไขขอให้เสนอได้

ที่ประชุม

ไม่มี

ประธานสภาฯ

เมื่อที่ประชุมไม่มีการเสนอแก้ไขรายงานการประชุม ผมจึงขออาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๗๔ ขอมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย ว่าเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมหรือไม่ถ้าเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมขอให้ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตยยกมือขึ้น

มติที่ประชุม

มีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภา สมัชชาวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ มาประชุม ๙ คน รับรองรายงานการประชุม จำนวน ๙ เสียง งดออกเสียง - เสียง

ประธานสภาฯ

พักรับประทานอาหารว่าง (เวลา ๑๐.๔๐ น.)

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่อง เพื่อทราบ

ประธานสภาฯ

เรื่อง การออกประชาคมแผนพัฒนาระดับหมู่บ้านและระดับตำบล และในเรื่องนี้มีเจ้าหน้าที่ชี้แจงไหมครับ ขอเชิญท่านปลัดชี้แจง ครับ

ปลัด อบต.

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ท่านนายก ท่านกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้เข้าร่วมทุกท่านนะคะ ในการออกประชาคมแผนพัฒนาระดับหมู่บ้านและระดับตำบล เราก็มีกำหนดแผนการปฏิบัติงานออกมาแล้วนะคะ ว่าเราจะออกไปหมู่บ้าน เรเรียนเชิญนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้ชี้แจงค่ะ

นักวิเคราะห์ฯ

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ท่านนายก ท่านกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้เข้าร่วมทุกท่านครับ โครงการประชุมประชาคมแผนพัฒนาระดับหมู่บ้านและระดับตำบล เพื่อปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ - พ.ศ. ๒๕๗๐ แต่โครงการพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นโครงการที่ผ่านมาแล้ว ก็เลยจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๒๕๗๐ เพื่อปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม จึงมีโครงการจัดทำและปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย คือจะมีอยู่ ๔ ครั้ง ต่อไปนี้

บ้าน	หมู่ที่	วัน/เดือน/ปี	เวลา	สถานที่
บ้านดอนเตย	๑	๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	๑๐.๐๐ น. - ๑๕.๐๐ น.	ศาลาประชาคม หมู่ที่ ๒
บ้านดอนเตย	๒			
บ้านดอนแฮด	๓			

บ้านหมู่ม่น	๔	๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	๐๙.๓๐ น. – ๑๕.๐๐ น.	ศาลาประชาคม หมู่ที่ ๔
บ้านหมู่ม่น	๕			
บ้านหมู่ม่น	๙			
บ้านดอนหลวง	๗			
บ้านโนนอุดมดี	๖	๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.	ศาลาประชาคม หมู่ที่ ๖
บ้านโคกสี	๘	๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.	ศาลาประชาคม หมู่ที่ ๘
ประชุมระดับตำบล ม. ๑ – ม. ๙		๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	๐๙.๓๐ – ๑๕.๐๐ น.	ห้องประชุมสภา อบต.ดอนเตย

ประธานสภา

มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามในส่วนขอแผนพัฒนาท้องถิ่นอีกไหมครับ ท่านสมาชิก ท่านผู้ใหญ่บ้านมีใครสงสัย เกี่ยวกับการออกประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่นไหมครับ ในส่วนการออกทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และอยากสอบถามว่าทางคณะผู้บริหารเข้าร่วมด้วยไหมครับ ผมอยากถามทางผู้ใหญ่บ้าน/ผู้นำชุมชน ว่าช่วงเวลาไหนที่เหมาะสมในการออกประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามที่นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้จัดทำและเสนอในที่ประชุมว่าเหมาะสมหรือไม่ เชิญท่านกำนันตำบลดอนเตย ครับ

กำนันตำบลฯ

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ท่านนายก ท่านปลัดผู้ใหญ่บ้าน และผู้เข้าร่วมทุกท่านครับ กระผมขอเรียนว่า ถ้าถามถึงความพร้อมของชาวบ้านนั้น พร้อม และช่วงเวลาที่นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้เสนอนั้นเป็นเวลาที่เหมาะสมที่สุดแล้ว

ประธานสภา

ขอบคุณท่านกำนันตำบลดอนเตยครับ และมีท่านอื่นอีกไหมครับ ถ้าไม่มีผมขอไป ข้อ ๓.๒ เรื่อง การขอโครงการพัฒนาน้ำบาดาล เพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ๓.๒.๑ เรื่อง โครงการพัฒนาน้ำบาดาล เพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พื้นที่ ๓๐๐ ไร่ ๓.๒.๒ เรื่อง โครงการพัฒนาน้ำบาดาล เพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พื้นที่ ๕๐๐ ไร่

นายก อบต.ดอนเตย

ในส่วนนี้ผมจะให้ทางคณะผู้บริหารได้ชี้แจงนะครับ ว่าโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ว่าได้งบประมาณมาจากไหน ในส่วนของแต่ละพื้นที่จะได้เท่าไร เชิญท่านนายกได้ชี้แจงครับ ตามโครงการพัฒนาน้ำบาดาล เพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์นั้น ในพื้นที่ ๓๐๐ ไร่ หรือ ๕๐๐ ไร่ นั้น จัดทำเป็นกลุ่ม ๆ ละ ๑๐ คน ครับ และทางผู้ว่าราชการจังหวัดได้เน้นย้ำว่าจะพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ส่วนน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรนั้นได้ เสนอที่โคกดอนน้อย และดอนคอกวัว เพราะว่ามีเนื้อที่มากพอที่จะครอบคลุมทั่วตำบลดอนเตย ครับ

ปลัด อบต.

ขออนุญาตชี้แจงเรื่อง โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พื้นที่ ๓๐๐ ไร่ คือ

๑. เจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๕๐ มิลลิเมตร จำนวน ๓ บ่อ
๒. ติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า ขนาด ๓ แรงม้า จำนวน ๓ ชุด
๓. ติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ พร้อมระบบควบคุมและเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
๔. หอถังขนาดบรรจุ ๑๒๐ มิลลิเมตร ๑ หอถัง

๕. ระบบท่อกระจายชนิดท่อ PVC

หลักเกณฑ์มีดังนี้

๑. เกษตรกรมีเนื้อที่ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ไร่
๒. ศักยภาพน้ำบาดาลไม่น้อยกว่า ๑๐ ลูกบาศก์เมตร ต่อชั่วโมง
๓. จำนวนสมาชิกเกษตรกรจำนวน ๑๐ รายขึ้นไป
๔. ไม่จำเป็นต้องใกล้แนวเขตไฟฟ้า
๕. มีบ้านเรือนอาศัยอยู่ไม่ต่ำกว่า ๑ หลังคาเรือน
๖. เป็นพื้นที่โล่งเพื่อการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์

โครงการตัวนี้เป็นโครงการของกรมบาดาล ซึ่งอยู่ที่จังหวัดอุดรธานี

ประธานสภาฯ

ขณะนี้ เวลา ๑๑.๕๐ น. ผมขอพักรับประทานอาหาร ขอให้สมาชิกทุกท่านพร้อมกันที่ห้องประชุม เวลา ๑๓.๐๐ น.

ประธานสภาฯ

ดำเนินการประชุม เวลา ๑๓.๑๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา

ประธานสภาฯ

ตามที่ นายกองค้การบริหารส่วนตำบลดอนเตย ได้ยื่นญัตติ เรื่อง ขอโอนงบประมาณรายจ่ายเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ นั้น จึงขอเชิญท่านนายกองค้การบริหารส่วนตำบลดอนเตย ได้ชี้แจงรายละเอียดการยื่นญัตติในครั้งนี้ เชิญครับ

นายก อบต.ดอนเตย

เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย

เรื่อง ขอโอนงบประมาณรายจ่ายเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติโอนงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖ ที่ยังไม่ได้ใช้ไปตั้งจ่ายรายการใหม่ รายละเอียดดังต่อไปนี้

๑. เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน จำนวน ๓ เครื่อง ๆ ละ ๑๗,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๕๑,๐๐๐ บาท
๒. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน " (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง ๆ ละ ราคา ๑๗,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๑๗,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๖๘.๐๐๐ บาท (หกหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

หลักการและเหตุผล

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย มีความจำเป็นต้องดำเนินการโอนงบประมาณเพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการปฏิบัติงานเนื่องจากเครื่องเดิมมีอายุมากกว่า ๕ ปี

โหนดสำนักปลัด

สำนักปลัด

แผนงานสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

-๑๗-

งบเงินอุดหนุน

ประเภท เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนโรงพยาบาลนาทม

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการชุมชนร่วมใจป้องกันโรคไข้เลือดออก ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐ บาท

คงเหลือก่อนโอน ๕๐,๐๐๐ บาท

คงเหลือก่อนโอน ๕๐,๐๐๐ บาท

โหนด ๕๐,๐๐๐ บาท
คงเหลือหลังโอน ๐ บาท

สำนักปลัด

แผนงานสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

งบเงินอุดหนุน

ประเภท เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอเนก

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสานพลังป้องกันโรค

ใช้เลือดออก ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐ บาท

คงเหลือก่อนโอน ๕๐,๐๐๐ บาท

โหนด ๑๘,๐๐๐ บาท

คงเหลือหลังโอน ๓๒,๐๐๐ บาท

๑. + โหนดเพิ่ม (โอนไปตั้งรายการใหม่)

สำนักปลัด

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ All in One สำหรับงานสำนักงาน จำนวน ๓ เครื่อง ๑

๑๗,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๕๑,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

คุณลักษณะพื้นฐาน

-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๖ แกนหลัก (๒ core) และ ๕ แกนเสมือน (๔ Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า ๓.๗ GHz จำนวน ๑ หน่วย

-หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า ๔ MB

-มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR๔ หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า ๔ GB

-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑ TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒๕๐ GB จำนวน ๑ หน่วย

-มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จำนวน ๑ หน่วย

-๑๘-

-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๓๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง

-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง

-มีแป้นพิมพ์และเมาส์

-มีจอแสดงผลภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า ๒๑ นิ้ว ความละเอียดแบบ FHD (๑๘๒๐x๑๐๘๐)

- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า W.F (EEE ๘๐๒.๑๑ ac) และ Bluetooth (เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔)

๒. + โอนเพิ่ม (โอนไปตั้งรายการใหม่)

สำนักปลัด

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน *(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว)

ราคา ๑๗,๐๐๐ บาท จำนวน ๑ เครื่อง

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๔ แกนหลัก (๔ core) และ ๘ แกนเสมือน (๘ Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า ๔ GHz จำนวน ๑ หน่วย

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า ๔ MB

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR๔ หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า ๔ GB

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑ TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒๕๐ GB จำนวน ๑ หน่วย

- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน ๑ หน่วย

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง

- มีแป้นพิมพ์และเมาส์ - มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว จำนวน ๑ หน่วย

งบประมาณโอนเพิ่ม ๑๗,๐๐๐ บาท (เกณฑ์ราคาและมาตรฐานครุภัณฑ์เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔)

รวมเป็นเงินโอน ๖๔,๐๐๐ บาท (หกหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

โอนลดสำนักปลัด

สำนักปลัด

แผนงานสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

-๑๙-

งบเงินอุดหนุน

ประเภท เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนเตย

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสานพลังป้องกันโรค

ไข้เลือดออก ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐ บาท

คงเหลือก่อนโอน ๓๒,๐๐๐ บาท

รวมเป็นเงินโอน ๓๒.๐๐๐ บาท (สามหมื่นสองพันบาทถ้วน)

โอนเพิ่ม (โอนไปตั้งรายการใหม่)

สำนักปลัด

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบดำเนินงาน

ค่าใช้จ่าย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ
โครงการประกวดหมู่บ้าน "หน้าบ้านสวย หลังบ้านสวนสมุนไพร"

งบประมาณโอนเพิ่ม ๓๒,๐๐๐ บาท (สามหมื่นสองพันบาทถ้วน)

เพื่อโปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย ในสมัยประชุมนี้
ซึ่งได้เสนอบันทึกหลักการและเหตุผลในการเสนอขอโอนงบประมาณรายจ่ายดังกล่าวมา
ด้วยแล้ว (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)

ขอแสดงความนับถือ

(ลงชื่อ) เก็น วงษา ผู้เสนอ
(นายเก็น วงษา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย

ประธานสภาฯ

ผมอยากถามสมาชิกว่าจะให้ผมขอมติที่ประชุมครับ

ประธานสภาฯ

ผมขอมติขอโอนงบประมาณรายจ่ายเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

๑.เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน จำนวน ๓ เครื่อง ๆ ละ
๑๗,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๕๑,๐๐๐ บาท

๒.เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน " (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว)
จำนวน ๑ เครื่อง ๆ ละ ราคา ๑๗,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๑๗,๐๐๐ บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๖๘,๐๐๐ บาท (หกหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

หลักการและเหตุผล

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย มีความจำเป็นจะต้องดำเนินการโอน
งบประมาณเพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการปฏิบัติงานเนื่องจากเครื่องเดิมมี
อายุมากกว่า ๕ ปี

โอนลดสำนักปลัด

สำนักปลัด

แผนงานสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

งบเงินอุดหนุน

-๒๐-

ประเภท เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนโรงพยาบาลนาทม

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการชุมชนร่วมใจป้องกันโรคไข้เลือดออก ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐ บาท

คงเหลือก่อนโอน ๕๐,๐๐๐ บาท

โอนลด ๕๐,๐๐๐ บาท

สำนักปลัด
 แผนงานสาธารณสุข
 งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
 งบประมาณอุดหนุน
 ประเภท เงินอุดหนุนส่วนราชการ
 เงินอุดหนุนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอนตย
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสานพลังป้องกันโรค
 ไข้เลือดออก ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐ บาท
 คงเหลือก่อนโอน ๕๐,๐๐๐ บาท
 โอนลด ๑๘,๐๐๐ บาท
 คงเหลือหลังโอน ๓๒,๐๐๐ บาท

๑. + โอนเพิ่ม (โอนไปตั้งรายการใหม่)

สำนักปลัด
 แผนงานบริหารงานทั่วไป
 งานบริหารทั่วไป
 งบลงทุน
 ค่าครุภัณฑ์
 ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
 เครื่องคอมพิวเตอร์ All in One สำหรับงานสำนักงาน จำนวน ๓ เครื่อง ๆ
 ๑๗,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๕.๑๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

คุณลักษณะพื้นฐาน

-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๖ แกนหลัก (๒ core) และ ๕ แกน
 เสมือน (๔ Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้
 ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost โดยมีความเร็ว
 สัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า ๓.๗ GHz จำนวน ๑ หน่วย

-หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมใน
 ระดับ (Leve) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า ๔ MB

-มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR๔ หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า ๔ GB

-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑ TB
 หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒๕๐ GB จำนวน ๑ หน่วย

-มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External)
 จำนวน ๑ หน่วย

-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๓๐/๑๐๐/๑๐๐๐
 Base-T หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง

-๒๑-

-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง

-มีแป้นพิมพ์และเมาส์

-มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า ๒๑ นิ้ว ความละเอียดแบบ FHD
 (๑๘๒๐x๑๐๘๐)

- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า W.F (EEE ๘๐๒.๑๑ ac) และ Bluetooth

(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔)

๒. + โอนเพิ่ม (โอนไปตั้งรายการใหม่)

สำนักปลัด
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) ราคา ๑๗,๐๐๐ บาท จำนวน ๑ เครื่อง

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๔ แกนหลัก (๔ core) และ ๘ แกนเสมือน (๘ Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า ๔ GHz จำนวน ๑ หน่วย

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า ๔ MB

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR๔ หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า ๔ GB

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑ TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒๕๐ GB จำนวน ๑ หน่วย

- มีDVD-RW หรือดีกว่า จำนวน ๑ หน่วย

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง

- มีแป้นพิมพ์และเมาส์ - มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว จำนวน ๑ หน่วย

งบประมาณโอนเพิ่ม ๑๗,๐๐๐ บาท (เกณฑ์ราคาและมาตรฐานครุภัณฑ์เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔)

รวมเป็นเงินโอน ๖๔,๐๐๐ บาท (หกหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

โอนลดสำนักปลัด

สำนักปลัด

แผนงานสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

งบเงินอุดหนุน

ประเภท เงินอุดหนุนส่วนราชการ

-๒๒-

เงินอุดหนุนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนเตย

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสานพลังป้องกันโรค

ใช้เลือดออก ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐ บาท

คงเหลือก่อนโอน ๓๒,๐๐๐ บาท

คงเหลือหลังโอน ๐ บาท

รวมเป็นเงินโอน ๓๒.๐๐๐ บาท (สามหมื่นสองพันบาทถ้วน)

โอนเพิ่ม (โอนไปตั้งรายการใหม่)

สำนักปลัด

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบดำเนินงาน

ค่าใช้จ่าย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

โครงการประกวดหมู่บ้าน "หน้าบ้านสวย หลังบ้านสวนสมุนไพร"

งบประมาณโอนเพิ่ม ๓๒,๐๐๐ บาท (สามหมื่นสองพันบาทถ้วน) สมาชิกท่าน

ไฉมมีมติอนุมัติโปรดยกมือครับ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ด้วย

- เห็นชอบ จำนวน ๙ เสียง
- ไม่เห็นชอบ จำนวน - เสียง
- งดออกเสียง จำนวน - เสียง

ประธานสภา

- ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ๙ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง - เสียง มติที่ประชุมเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ให้โอนงบประมาณรายจ่ายเพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตยได้ยื่นญัตติครับ

ที่ประชุม

- รับทราบ

ประธานสภา

ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย ได้ยื่นญัตติ เรื่อง ขอย้ายขาดเงินทุนสำรองเงินสะสม เพื่อจัดซื้อวัสดุประปา เพื่อซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่ ๔, ๗ และ ๙ จำนวนเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท นั้น จึงขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย ได้ชี้แจงรายละเอียดการยื่นญัตติในครั้งนี้ เชิญครับ

นายก อบต.

เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย

เรื่อง ขอย้ายขาดเงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ ประกอบด้วย

เรื่อง ขอย้ายขาดเงินทุนสำรองเงินสะสม เพื่อจัดซื้อวัสดุประปา เพื่อซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่ ๔, ๗ และ ๙ จำนวนเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท

เพื่อโปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย ในสมัยประชุมนี้ ซึ่งได้เสนอบันทึกหลักการและเหตุผลในการเสนอขอย้ายขาดเงินทุนสำรองจ่ายดังกล่าวมาแล้ว (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)

ขอแสดงความนับถือ

(ลงชื่อ) เกิ้น วงษา ผู้เสนอ

(นายกเกิ้น วงษา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย

-๒๓-

ประธานสภา

เชิญท่านนายก ได้อธิบายเกี่ยวกับน้ำประปาหมู่ที่ ๔ และหมู่ที่ ๙ หน่อยครับ

นายก อบต.

คือในส่วนน้ำประปาของหมู่ที่ ๔ และหมู่ที่ ๙ ตอนนี้ทางช่างเขาก็เร่งดำเนินการอยู่ครับ แต่เนื่องจากตอนนี้กำลังทำถนนเลยยากต่อการซ่อมแซมระบบประปา แต่ก็ขอฝากทางท่านสมาชิกด้วยครับว่า ตอนนี้กำลังดำเนินการอยู่ครับ และท่านสมาชิกหมู่ที่ ๙ ได้ถามว่า ได้มีการวางแผนไหมที่จะซ่อมแซมระบบน้ำประปาของหมู่ที่ ๔ และหมู่ที่ ๙ ขอบอกว่า

มีการวางแผนอยู่ครับ แต่ติดตรงที่ตอนนี้เขากำลังทำถนนสี่เลน จึงให้เกิดปัญหาและอุปสรรคในการทำงานของทางทีมช่างครับ

- ประธานสภา ผมขอเพิ่มเติมต่อจากท่านนายกนะครับว่า การวางท่อเมนประปานั้นอยากให้ทางช่างออกไปสำรวจว่าต้องใช้ท่อเมนเท่าไร ใช้กี่ท่อน ต้องต่ออย่างไร หรือช่วงไหนใช้ท่อลอยได้ก็อยากให้ใช้ท่อลอยครับ
- ปลัด อบต. เรียนท่านประธานสภา ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ท่านกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย ได้ตั้งงบประมาณค่าซ่อมแซมไว้ ซึ่งปัจจุบันนี้เงินที่ตั้งไว้เหลือไม่พอจ่ายและมีเหตุจำเป็นจะต้องขอจ่ายขาดเงินทุนสำรองเงินสะสม เนื่องจากทางปลัด อบต.ดอนเตย ได้ตรวจสอบงบประมาณดูแล้วไม่มีหมวดที่จะสามารถโอนได้ ที่จะนำมาแก้ไขปัญหาคความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่หมู่ที่ ๔, ๗ และหมู่ที่ ๙ ได้ ซึ่งในการนี้จึงขอจ่ายขาดเงินทุนสำรองเงินสะสมในครั้งนี้ เพื่อเป็นงบที่จะนำมาซ่อมแซม ซึ่งเราไม่สามารถที่จะประมาณการได้ว่าจะใช้ท่อเท่าไร ในช่วงเวลาไหน เนื่องจากว่ามี การเบิกจ่ายวัสดุนั้นออกไปใช้อยู่เป็นประจำ และมีเหตุจำเป็นอีกอย่างหนึ่ง เมื่อไม่นานมานี้มีเหตุไฟไหม้ระหว่างสะพานบ้านดอนหลวงมาถึงบ้านหมู่น ก็ทำให้ท่อประปาของเราได้รับความเสียหายไม่สามารถใช้งานได้ และอีกอย่างหนึ่งสมัยก่อนถนนแอสฟัลต์ ปัจจุบันได้ขยายเป็นถนนสี่เลน ปรากฏว่าท่อประปาที่วางไว้อยู่ตรงกลางถนน เวลารถแม็กโคซุดลงไปไม่ทราบว่าจะเจอท่อประปาตอนไหน และเจ้าประปาจะต้องอยู่ประจำจุดตลอดค่ะ และอยากนำเรียนอีกอย่างหนึ่งให้ที่ประชุมทราบว่าโครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดอนหลวง อาจจะได้ยกออกจากถนน เพราะเราสร้างติดกับถนน สร้างอยู่ในเขตถนนทางหลวงชนบทเลย ต้องใช้งบอีกเยอะมากเลยคะ ขอบคุนคะ
- ประธานสภา ขอแก้ไขนะครับในส่วนของเราที่รับผิดชอบ ก็จะเป็นในส่วนหมู่ที่ ๔, ๗ และหมู่ที่ ๙ แต่ในส่วนหมู่ที่ ๕ หมู่บ้านเขารับผิดชอบของเขาเอง จัดทำประปาเองครับ ขอสอบถามนะครับว่าที่จ่ายขาดเงินทุนสำรองเงินสะสม จะจ่ายไปไว้ในหมวดซ่อมแซมไหมครับ เชิญท่านสมาชิกมีข้อสงสัยสอบถามได้ครับ
- ส.อบต. หมู่ที่ ๒ ตามที่ผมเคยจ่ายขาด มันไม่มีถ้าจะจ่ายขาดต้องประมาณการให้เรียบร้อยว่าใช้ท่อเท่าไร ข้อต่อเท่าไร ต้องให้ช่างประมาณการให้เรียบร้อยก่อนจะมายื่นญัตติต่อสภา ครับ
- ประธานสภา คือผมอยากให้ทางผู้นำได้แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับการจ่ายขาดเงินทุนสำรองเงินสะสมในครั้งนี้ด้วยครับ เชิญท่านกำนันครับ
- กำนันตำบลดอนเตย ผมขอสอบถามในการดำเนินการในการซ่อมแซมเกี่ยวกับน้ำประปา ในส่วนหมู่ที่ ๗ ถือนานมากในการเปลี่ยนถ่ายซัมเมอร์ และยังไม่มีการดำเนินการซ่อมแซมหรือว่าจะซื้อใหม่ได้เมื่อไหร่ครับตรงข้อมูลของพวกผมไม่ครบถ้วนแต่ก็ยังจะถามในที่ประชุมนะครับว่า ในส่วนของการรับผิดชอบในส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตยในการดำเนินการในส่วนของการประปา ไม่ทราบว่าเป็นเขตของตำบลดอนเตยเรามีหอประปามีอยู่ที่จุด หอถังสูงมีอยู่ที่จุดครับ เรามีการวางแผนว่าใช้น้ำประปาแห่งไหนเป็นหลัก หรือจะใช้น้ำจากอ่างวังนอง

หรือน้ำใต้ดิน ซึ่งที่ผมถามว่าในเขตรับผิดชอบของเรามีหอประปาขนาดใหญ่ก็หอ มีหอสูงก็หอ ตามที่จัดทำมามันใช้ได้ไหมนะครับ ถ้าเราจะซ่อมแซมจุดเดิม วางท่อระบบเดิม มองปัญหาจุดหลักของเราหรือยังว่าเราจะซ่อมแซมจุดไหนเป็นหลัก เพราะว่าปัญหาของเราในเขตตำบลดอนเตยมีปัญหาย่างเดียวก็คือเรื่องน้ำ

- ประธานสภา** ผมขอเพิ่มเติมต่อจากท่านกำนัน นะครับ ผมอยากนำเรียนทางท่านผู้บริหาร ว่า ในส่วนของการรับโอนบ่อกแห่งค้ำที่หลังตลาด เราตัดปัญหาเลยได้ไหมว่าที่วังของเราไม่ใช่เลยได้ไหม กลับมาใช้บ่อกแห่งค้ำนี้เลย น่าจะเพียงพอ เพราะหอดังสูงเราก็กะเยอะอยู่
- ปลัด อบต.** ขอชี้แจงเรื่องการจ่ายขาดเงินสะสมหรือเงินทุนสำรองเงินสะสม กรณีจ่ายขาดเงินสะสมหรือเงินทุนสำรองเงินสะสม ก็มีข้อที่ว่า ๑. เป็นการแก้ไขปัญหให้กับประชาชนที่จำเป็นเร่งด่วน ๒. เป็นการบริการสาธารณะ ถ้าเป็นเรื่องของไฟฟ้า ประปา ถนน ๓. การแก้ไขปัญหเร่งด่วนเรื่องสาธารณภัยต่าง ๆ เรื่องเกี่ยวกับโรคระบาด เป็นอำนาจของท่านนายกสามารถใช้งบกลางได้เลยนะคะ ในส่วนของการขอใช้เงินทุนสำรองเงินสะสมในครั้งนี้ ได้สอบถามทางกองช่างแล้วว่าไม่มีเหตุจำเป็นต้องใช้งบประมาณ ประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท นะคะ เพื่อที่จะแก้ไขปัญหเกี่ยวกับเรื่องระบบน้ำประปาของหมู่ที่ ๔, ๙ และหมู่ที่ ๗ ในเหตุจำเป็นนี้ก็จะมียาละเอียดปลีกย่อยของรายละเอียดของงานอยู่ที่กองช่างอยู่คะ ขอบคุณคะ
- ประธานสภา** มีท่านสมาชิกท่านใดสงสัยไหมครับ เชิญท่านนายกครับ
- นายก อบต.** ขอเพิ่มเติมนะครับ ทางประปาบ่อกแห่งค้ำที่ได้รับโอนมานั้น ได้ให้ทางกองช่างไปสำรวจแล้วว่า จะทำหอดังสูงขึ้นอีก เพื่อให้ประชาชนได้ใช้น้ำอีก
- ผอ.กองช่าง** ได้วางแผนเอาไว้ว่าจะใช้เป็นโซนครับ จะไม่ได้ใช้ทั้งหมด จะใช้เฉพาะฝั่งของตลาด เพราะถ้าใช้ทั้งหมู่บ้านกลัวน้ำไม่พอใช้ครับ
- ประธานสภา** มีสมาชิกท่านอื่นเพิ่มเติมไหมครับ เชิญครับ
- ส.อบต. หมู่ที่ ๙** เรื่องน้ำประปาหมู่ที่ ๔ และหมู่ที่ ๙ นั้น ดิฉันเคยเสนอเข้าข้อบัญญัติ เรื่องแบ่งแยกน้ำประปาหมู่ที่ ๔ และหมู่ที่ ๙ ค่ะ ของหมู่ที่ ๙ ดิฉันขอเสนอให้ใช้น้ำประปาที่วัดสิงห์ทอง เพราะว่ามีหอดังสูงอยู่ถ้าใช้เฉพาะหมู่ที่ ๙ คิดว่าน้ำน่าจะพอใช้คะ
- ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๔** เรื่องการใช้น้ำประปานั้น ผมเห็นด้วยกับทางท่านสมาชิกของหมู่ที่ ๙ ครับ เพราะว่าผมได้ประชุมและวางแผนกันหลายครั้งแล้วในเรื่องของการแก้ไขปัญหาคความเดือดร้อนเรื่องน้ำ คือประปาที่วัดสิงห์ทองก็ใช้ได้ แต่สำหรับเรื่องการแบ่งโซน เราก็ได้ประชุมกันตามที่ท่านสมาชิกหมู่ที่ ๙ ได้เสนอไปนั้น
- ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๕** เราต้องวางแผนในการน้ำประปา ยกตัวอย่างหมู่ที่ ๕ มี ๒๘๐ หลังคาเรือน ให้น้ำประปาพอใช้ เพราะเราได้วางแผน มีกรอบการเปิดปิดน้ำเป็นเวลาตามที่ทางผู้ใช้น้ำใช้ได้ การที่เราจะทำเราต้องมีกรอบแผนให้ชัดเจน ครับ
- ประธานสภา** ผมสรุปนะครับว่าการขอยื่นญัตติขอจ่ายขาดเงินทุนสำรองเงินสะสม ขอเลื่อนการพิจารณาไปในคราวต่อไปนะครับ และผมขอไประเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ ครับ
- ระเบียบวาระที่ ๕** เรื่อง อื่นๆ
- ประธานสภา** มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือมีเรื่องจะแจ้งในระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ หรือไม่ครับ ผมขอเชิญครับ
- ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑** ผมขอแจ้งปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรนะครับ คือถนนลูกรังสายตอนคอกวัว ถึงนายไพศาล วงษา ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ การสัญจรไปมาไม่สะดวก ก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย จึงอยากขอความอนุเคราะห์ทางผู้บริหารแจ้งให้ช่างออกสำรวจเพื่อแก้ไขปัญหให้ด้วยครับ ขอขอบคุณครับ

-๒๕-

- นายก อบต.** ครับ ทางผู้บริหารจะแจ้งให้ช่างออกสำรวจ และจะรีบดำเนินการแก้ไขครับ ขอขอบคุณครับ
- ประธานสภา** เชิญสมาชิกท่านอื่นครับ ถ้าไม่มีผมขอแจ้งเรื่องกีฬาต้านยาเสพติดนะครับ คือว่าเราจะจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด และผมขอเสนอว่าเป็นวันเสาร์และวันอาทิตย์ คือวันที่ ๒๕ - ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย ครับ และกีฬา

ประเภท ฟุตซอล วอลเลย์บอล ตะกร้อ และกีฬาพื้นบ้าน อยากรู้ให้ท่านได้เสนอว่าจะ
เอากีฬาพื้นบ้านประเภทไหนบ้างครับ เสนอได้เลยนะครับ

ประธานสภา มีสมาชิกท่านอื่นอีกไหมครับ

ที่ประชุม ไม่มี

ประธาน ประธานกล่าวปิดการประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ เวลา ๑๕.๐๐ น.

ประธานสภา ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย ได้มีการประชุมสมัยสามัญ สมัย
ที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย ซึ่งทางฝ่ายเลขานุการสภาฯ ได้ทำรายงานการ
ประชุมแจกให้กับท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่านแล้ว

ดังนั้น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตยท่านใด จะแก้ไขเพิ่มเติม
รายงานการประชุมสภาฯ ก็เป็นอำนาจของสภาฯ แห่งนี้ เป็นผู้แก้ไขเพิ่มเติม ขอให้
สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้ตรวจรายงานการประชุมสภาฯ เพื่อขอมติที่ประชุม หากมีการ
แก้ไขขอให้เสนอได้

ที่ประชุม ไม่มี

ประธานสภาฯ เมื่อที่ประชุมไม่มีการเสนอแก้ไขรายงานการประชุม ผมจึงขออาศัยระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๗๔ ขอมติ
ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย ว่าเห็นชอบรับรองรายงานการประชุม
หรือไม่ถ้าเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมขอให้ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลดอนเตยยกมือขึ้น

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
(ครั้งที่ ๑) มาประชุม ๙ คน รับรองรายงานการประชุม จำนวน ๙ เสียง งดออกเสียง -
เสียง

ประธานสภาฯ พักรับประทานอาหารว่าง (เวลา ๑๐.๔๐ น.)

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง เพื่อทราบ

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เพื่อพิจารณา

ประธานสภา ๔.๑ เรื่อง การขอจ่ายขาดเงินทุนสำรองเงินสะสม ที่ค้างพิจารณาครั้งที่ประชุมเมื่อวันที่
๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ นั้น ผมอยากถามว่าเอกสารครบหรือยังครับ ที่เกี่ยวกับปริมาณ
งาน ชื่อโครงการ และในส่วนของจัดทำ หรือจะจัดทำในรูปแบบไหน จะให้ทางคณะ
ผู้บริหารหรือทางผู้อำนวยการกองช่างได้ชี้แจงครับ เชิญท่านผู้อำนวยการกองช่างได้
ชี้แจง เชิญครับ

-๒๖-

ประธานสภา ในส่วนนี้ผมขอให้ผู้อำนวยการกองช่างได้ช่วยตรวจสอบนะครับว่าราคาที่ทาง
กองช่างได้จัดทำเอกสารเสนอต่อสภาถูกต้องไหม หรือว่าราคามันแพงไปไหม เชิญ
ผู้อำนวยการกองช่างครับ

ผู้อำนวยการกองคลัง

สำหรับการจ่ายขาดเงินสะสมหรือเงินทุนสำรองเงินสะสม ก็เป็นการใช้ในลักษณะเดียวกัน คือต้องเป็นโครงการที่ขออนุมัติจ่ายขาดว่ามีความจำเป็นจริงเดือดร้อนจริง ตามปัญหาที่เกิดขึ้น เพราะเรามีการก่อสร้างถนนใหม่ และหลายจุดที่มีท่อเราชำรุด ผุพังเลยทำให้น้ำประปาแตก ซึ่งเราก็ได้ดำเนินการซ่อมแซม เพื่อแก้ไขปัญหาให้ชาวบ้าน แต่น่าจะมีประมาณงานเพื่อแสดงว่ามีปริมาณท่อหรือวัสดุอื่นเท่าไร ราคาในการประมาณการที่เสนอต่อสภา แต่ลักษณะนี้เป็นการทำบันทึกข้อความเสนอเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

ผู้อำนวยการกองช่าง

เรื่องซ่อมแซมระบบประปา ของหมู่ที่ ๔ และ หมู่ที่ ๙ รายละเอียดอยู่ในปริมาณงาน ปร.๔ และ ปร.๕ ครับ ซึ่งเป็นใบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง และแบบประมาณราคา ครับ

ประธานสภา

ในส่วนนี้ผมอยากให้ทางสมาชิกได้ตรวจสอบดูว่าใบ ปร.๔ และ ปร.๕ นั้น ก่อนที่ท่านสมาชิกจะลงมติจ่ายขาดเงินสำรองเงินสะสม ในจำนวนเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายในโครงการซ่อมแซมประปา หมู่ที่ ๔, ๗ และหมู่ที่ ๙ ครับ และมีสมาชิกท่านใดจะสอบถามทางผู้อำนวยการกองช่างไหมครับ สอบถามได้เลยนะครับ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดสงสัยอะไร ผมขอมติครับ

ผมขอมติในการขอจ่ายขาดเงินทุนสำรองเงินสะสม เพื่อจ่ายในโครงการซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่ ๔, ๗ และหมู่ที่ ๙ จำนวนเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท สมาชิกท่านใดมีมติอนุมัติโปรดยกมือครับ ผมขอมติครับ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ด้วย

- เห็นชอบ จำนวน ๙ เสียง
- ไม่เห็นชอบ จำนวน - เสียง
- งดออกเสียง จำนวน - เสียง

ประธานสภา

- ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ๙ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง - เสียง มติที่ประชุมเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ให้จ่ายขาดเงินทุนสำรองเงินสะสม เพื่อจ่ายเป็นโครงการซ่อมแซมระบบประปา ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตยได้ยื่นญัตติครับ

ที่ประชุม

- รับทราบ

ประธานสภา

ขณะนี้ เวลา ๑๑.๕๐ น. ผมขอพักรับประทานอาหาร ขอให้สมาชิกทุกท่านพร้อมกันที่ห้องประชุม เวลา ๑๓.๐๐ น.

ประธานสภา

ดำเนินการประชุม เวลา ๑๓.๑๐ น.

ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย ได้ยื่นญัตติขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จึงขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย ได้ชี้แจง รายละเอียดการยื่นญัตติในครั้งนี้ เชิญครับ

นายก อบต.

เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย
เรื่อง ขอโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติโอนงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
๑. ระบบประปาแบบบาดาลบ้านดอนหลวงตอนบน หมู่ที่ ๗ ตำบลดอนเตย

๑.๑ จัดซื้อเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ (Submersible Pump) ขนาด ๑ แรงม้า ๑ เฟส ๒๒๐ โวลต์ พร้อมกล่องสตาร์ทและสายไฟและฝาปิดบ่อ จำนวน ๑ ชุด จำนวนเงิน ๑๘,๐๐๐ บาท

๑.๒ จัดซื้อตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ (Submersible Pump) ขนาด ๑ แรงม้า ๑ เฟส ๒๒๐ โวลต์ พร้อมอุปกรณ์ป้องกันไฟตกไฟเกินและติดตั้งเป็นระบบอัตโนมัติ จำนวน ๑ ชุด จำนวนเงิน ๙,๕๐๐ บาท

๒. ระบบประปาแบบผิวดินบ้านโนนอุดมดี หมู่ที่ ๖ ตำบลดอนเตย

๒.๑ จัดซื้อตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ขนาด ๓ แรงม้า ๑ เฟส ๒๒๐ โวลต์ พร้อมอุปกรณ์ป้องกันไฟตกไฟเกินและติดตั้งเป็นระบบอัตโนมัติ พร้อมคัทเอ๊าท์ ขนาด ๑๐๐ แอมป์ จำนวน ๑ ชุด จำนวนเงิน ๑๒,๐๐๐.- บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๙,๕๐๐ บาท (สามหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)

- **โอนลดแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
- ประเภท ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

ตั้งไว้	๖๕๗,๖๐๐	บาท
คงเหลือก่อนโอน	๔๙๐,๙๖๐	บาท
โอนลด	๓๙,๕๐๐	บาท
คงเหลือหลังโอน	๔๕๑,๔๖๐	บาท

๑. + **โอนเพิ่ม (โอนไปตั้งรายการใหม่)**

- **แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

- แผนงานบริหารงานทั่วไป
- งานบริหารทั่วไป
- งบลงทุน
- ค่าครุภัณฑ์

๑. ระบบประปาแบบบาดาลบ้านดอนหลวงดอนบน หมู่ที่ ๗ ตำบลดอนเตย

๑.๑ จัดซื้อเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ (Submersible Pump) ขนาด ๑ แรงม้า ๑ เฟส ๒๒๐ โวลต์ พร้อมกล่องสตาร์ทและสายไฟและฝาปิดบ่อ จำนวน ๑ ชุด จำนวนเงิน ๑๘,๐๐๐ บาท

๑.๒ จัดซื้อตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ (Submersible Pump) ขนาด ๑ แรงม้า ๑ เฟส ๒๒๐ โวลต์ พร้อมอุปกรณ์ป้องกันไฟตกไฟเกินและติดตั้งเป็นระบบอัตโนมัติ จำนวน ๑ ชุด จำนวนเงิน ๙,๕๐๐ บาท

๒. ระบบประปาแบบผิวดินบ้านโนนอุดมดี หมู่ที่ ๖ ตำบลดอนเตย

๒.๑ จัดซื้อตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ขนาด ๓ แรงม้า ๑ เฟส ๒๒๐ โวลต์ พร้อมอุปกรณ์ป้องกันไฟตกไฟเกินและติดตั้งเป็นระบบอัตโนมัติ พร้อมคัทเอ๊าท์ ขนาด ๑๐๐ แอมป์ จำนวน ๑ ชุด จำนวนเงิน ๑๒,๐๐๐.- บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๙,๕๐๐ บาท (สามหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)

เพื่อโปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย ในสมัยประชุมนี้ ซึ่งได้เสนอบันทึกหลักการ และเหตุผลในการเสนอขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายดังกล่าวมาด้วยแล้ว (รายละเอียดตาม เอกสารแนบท้าย)

ขอแสดงความนับถือ

(ลงชื่อ) เกิ้น วงษา ผู้เสนอ
(นายเกิ้น วงษา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย

ประธานสภาฯ

ผมขอมติขอโอนงบประมาณรายจ่ายเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

๑. ระบบประปาแบบบาดาลบ้านดอนหลวงตอนบน หมู่ที่ ๗ ตำบลดอนเตย

๑.๑ จัดซื้อเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ (Submersible Pump)

ขนาด ๑ แรงม้า ๑ เฟส ๒๒๐ โวลต์ พร้อมกล่องสตาร์ทและสายไฟและฝาปิดบ่อ

จำนวน ๑ ชุด จำนวนเงิน ๑๘,๐๐๐ บาท

๑.๒ จัดซื้อตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ (Submersible Pump) ขนาด ๑ แรงม้า ๑ เฟส ๒๒๐ โวลต์ พร้อมอุปกรณ์ป้องกันไฟตกไฟเกินและติดตั้งเป็นระบบอัตโนมัติ จำนวน ๑ ชุด จำนวนเงิน ๙,๕๐๐ บาท

๒. ระบบประปาแบบผิวดินบ้านโนนอุดมดี หมู่ที่ ๖ ตำบลดอนเตย

๒.๑ จัดซื้อตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ขนาด ๓ แรงม้า ๑ เฟส ๒๒๐ โวลต์ พร้อมอุปกรณ์ป้องกันไฟตกไฟเกินและติดตั้งเป็นระบบอัตโนมัติ พร้อมคัทเอ๊าท์ ขนาด ๑๐๐ แอมป์ จำนวน ๑ ชุด จำนวนเงิน ๑๒,๐๐๐.- บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๙,๕๐๐ บาท (สามหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)

- โอนลดแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

ประเภท ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

ตั้งไว้ ๖๕๗,๖๐๐ บาท

คงเหลือก่อนโอน ๔๙๐,๙๖๐ บาท

โอนลด ๓๙,๕๐๐ บาท

คงเหลือหลังโอน ๔๕๑,๔๖๐ บาท

๒. + โอนเพิ่ม (โอนไปตั้งรายการใหม่)

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

๒. ระบบประปาแบบบาดาลบ้านดอนหลวงตอนบน หมู่ที่ ๗ ตำบลดอนเตย

๑.๑ จัดซื้อเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ (Submersible Pump)

ขนาด ๑ แรงม้า ๑ เฟส ๒๒๐ โวลต์ พร้อมกล่องสตาร์ทและสายไฟและฝาปิดบ่อ จำนวน ๑ ชุด

จำนวนเงิน ๑๘,๐๐๐ บาท

๑.๒ จัดซื้อตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ (Submersible Pump) ขนาด ๑ แรงม้า ๑ เฟส ๒๒๐ โวลต์ พร้อมอุปกรณ์ป้องกันไฟตกไฟเกินและติดตั้งเป็นระบบอัตโนมัติ จำนวน ๑ ชุด จำนวนเงิน ๙,๕๐๐ บาท

๒. ระบบประปาแบบผิวดินบ้านโนนอุดมดี หมู่ที่ ๖ ตำบลดอนเตย

๒.๑ จัดซื้อตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ขนาด ๓ แรงม้า ๑ เฟส ๒๒๐ โวลต์ พร้อมอุปกรณ์ป้องกันไฟตกไฟเกินและติดตั้งเป็นระบบอัตโนมัติ พร้อมคัทเอ๊าท์ขนาด ๑๐๐ แอมป์ จำนวน ๑ ชุด จำนวนเงิน ๑๒,๐๐๐.- บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๙,๕๐๐ บาท (สามหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)

สมาชิกท่านใดมีมติอนุมัติโปรดยกมือครับ

มติที่ประชุม	ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ด้วย
	- เห็นชอบ จำนวน ๙ เสียง
	- ไม่เห็นชอบ จำนวน - เสียง
	- งดออกเสียง จำนวน - เสียง
ประธานสภา	- ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ๙ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง - เสียง มติที่ประชุมเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ให้โอนงบประมาณรายจ่ายเพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตยได้ยื่นญัตติครับ
ที่ประชุม	- รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕	เรื่องอื่น ๆ
ประธานสภา	ในวาระอื่น ๆ นี้ ก็จะเป็นเรื่อง การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ที่จะจัดขึ้นในวันที่ ๒๕ - ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ นี้ และในส่วนนี้ก็จะให้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดงานในครั้งนี้ เชิญครับ
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ	ในการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติดขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย ที่จะจัดขึ้นในวันที่ ๒๕ - ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ นี้ ซึ่งมีกำหนดการดังนี้ ในวันเสาร์ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. - แข่งขันกีฬารอบคัดเลือก ทั้ง ๓ ประเภท ในวันอาทิตย์ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๓๐ - ๐๘.๐๐ น. - ตั้งขบวนพาเหรดนักกีฬา เวลา ๐๘.๐๐ - ๐๘.๓๐ น. - ขบวนพาเหรดถึงสนามกีฬา อบต.ดอนเตย เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. - พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด อบต.ดอนเตย - ประท้วงเดินแอโรบิก - แข่งขันกีฬาพื้นบ้าน เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. - พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. - เริ่มแข่งขันกีฬารอบรองชนะเลิศ เวลา ๑๖.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. - ประกาศผลการแข่งขัน มอบรางวัล และปิดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติดขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย

และกำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ในการเดินพาเหรดก็จะมีเงินรางวัลเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้ ดังนี้

๑. ขบวนพาเหรด

- รางวัลชนะเลิศ จำนวน ๑,๐๐๐ บาท
 - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ จำนวน ๙๐๐ บาท
 - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ จำนวน ๘๐๐ บาท
 - รางวัลชมเชย รางวัลละ ๕๐๐ บาท
- รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๕,๗๐๐ บาท

๒. การประกวดเต้นแอโรบิก (ไม่น้อยกว่า ๑๐ คน)

- รางวัลชนะเลิศ จำนวน ๑,๓๐๐ บาท
 - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ จำนวน ๑,๒๐๐ บาท
 - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ จำนวน ๑,๑๐๐ บาท
 - รางวัลชมเชย รางวัลละ ๘๐๐ บาท
- รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๘,๔๐๐ บาท

๓. การแข่งขันกีฬาพื้นบ้านก็จะมีอยู่ ๓ ประเภท ได้แก่ ตะเป้า โกล เข้ายิงลูกโป่ง และตีกอล์ฟคนจน

- ตะเป้า โกล ไม่จำกัดชายหญิง (อายุ ๖๕ ปีขึ้นไป)
 - รางวัลชนะเลิศ จำนวน ๒๕๐ บาท
 - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ จำนวน ๒๐๐ บาท
 - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ จำนวน ๑๕๐ บาท
 - รางวัลชมเชย รางวัลละ ๑๐๐ บาท

รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๑,๒๐๐ บาท
- เข้ายิงลูกโป่ง หมู่ละ ๒ คน
 - รางวัลชนะเลิศ จำนวน ๔๐๐ บาท
 - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ จำนวน ๓๕๐ บาท
 - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ จำนวน ๓๐๐ บาท
 - รางวัลชมเชย รางวัลละ ๒๐๐ บาท

รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๒,๒๕๐ บาท
- ตีกอล์ฟคนจน
 - รางวัลชนะเลิศ จำนวน ๔๐๐ บาท
 - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ จำนวน ๓๕๐ บาท
 - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ จำนวน ๓๐๐ บาท
 - รางวัลชมเชย รางวัลละ ๒๐๐ บาท

รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๒,๒๕๐ บาท

กีฬาสากล มี ๓ ประเภท

๑. ฟุตบอล

- รางวัลชนะเลิศ จำนวน ๓,๐๐๐ บาท
 - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ จำนวน ๒,๕๐๐ บาท
 - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ จำนวน ๑,๕๐๐ บาท
 - รางวัลชมเชย รางวัลละ ๑,๐๐๐ บาท
- รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๑๓,๐๐๐ บาท

๒. ตะกร้อ

- รางวัลชนะเลิศ จำนวน ๑,๕๐๐ บาท
 - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ จำนวน ๑,๐๐๐ บาท
 - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ จำนวน ๘๐๐ บาท
 - รางวัลชมเชย รางวัลละ ๕๐๐ บาท
- รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๖,๓๐๐ บาท

๓. วอลเลย์บอล

- รางวัลชนะเลิศ จำนวน ๒,๕๐๐ บาท
 - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ จำนวน ๒,๐๐๐ บาท
 - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ จำนวน ๑,๕๐๐ บาท
 - รางวัลชมเชย รางวัลละ ๕๐๐ บาท
- รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๙,๐๐๐ บาท

รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น ๔๘,๑๐๐ บาท

- ประธานสภา ท่านสมาชิกมีอะไรจะแจ้งสภาไหมครับ เกี่ยวกับปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เชิญครับ
- ส.อบต. หมู่ที่ ๒ ขอแจ้งปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนหมู่ที่ ๒ ต่อสภา คือ รางระบายน้ำของถนนสายออกไปตอนเทวดาน้ำไม่สามารถระบายออกไปได้ เพราะท่ออุดตัน ชาวบ้านเดือดร้อน และน้ำไหลเอ่อล้นผ่านถนน ทำให้ถนนชำรุด และส่งกลิ่นเหม็นให้กับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในละแวกนั้น และชาวบ้านเขาอยากให้เราทำเป็นท่อ คสล. ขนาด ๔๐x ๑๐๐ ก็ได้ครับ ประมาณ ๒๐ ท่อน ฉะนั้นก็ขอฝากท่านประธานผ่านไปยังคณะผู้บริหารได้พิจารณาดำเนินการแก้ไขให้ด้วยครับ ขอขอบคุณครับ
- ส.อบต. หมู่ที่ ๗ เรื่องการกุกยทางถางป่าเส้นทางตอนยาว คือตอนนี้ชาวบ้านไม่สามารถสัญจรได้แล้วครับ เพราะป่าปกคลุมหมดแล้วครับ ฉะนั้นก็ขอฝากท่านประธานผ่านไปยังคณะผู้บริหารได้พิจารณาดำเนินการแก้ไขให้ด้วยครับ ขอขอบคุณครับ
- ส.อบต. หมู่ที่ ๖ ผมอยากสอบถามทาง เรื่อง รถกระเช้า ว่าใช้งานได้แล้วหรือยังครับ เพราะว่ามีไฟฟ้าส่องสว่างรายทาง มีอยู่ ๒ จุดที่ดับทำให้จุดนั้นมีมืด อาจเกิดอันตรายแก่ผู้สัญจรไปมาได้ครับ และผมได้ตรวจสอบดูไฟฟ้าส่องสว่างรายทางมีการช้อนอยู่หลายจุดครับ ฉะนั้นก็ขอฝากท่านประธานผ่านไปยังคณะผู้บริหารได้พิจารณาดำเนินการแก้ไขให้ด้วยครับ ขอขอบคุณครับ
- ส.อบต. หมู่ที่ ๔ ประชาชนเดือดร้อน ถนนสายหลังเกษตรไปถึงตลาดนัดโคกระบือ ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อการสัญจรไม่สะดวก ฉะนั้นก็ขอฝากท่านประธานผ่านไปยังคณะผู้บริหารได้พิจารณาดำเนินการแก้ไขให้ด้วยครับ ขอขอบคุณครับ
- ส.อบต. หมู่ที่ ๕ ผมขอแจ้งไฟฟ้าส่องสว่างรายทางที่ชำรุดใช้การไม่ได้มี ๓ จุด จุดที่ ๑ หน้าบ้านนายคำเอื้อง ทมจันธา จุดที่ ๒ หน้าบ้านของ ส.อบต. หมู่ที่ ๕ และจุดที่ ๓ สีแยกศาลาประชาคม หมู่ที่ ๕ และถนนข้างบ้านนายจรัส แสนเล็ก มีฝุ่นละอองจึงอยากขอความอนุเคราะห์รถบรรทุกน้ำช่วยโปรดน้ำเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่อาศัยอยู่ที่ละแวกนั้น และผู้ที่สัญจรไปมาด้วยครับ ขอขอบคุณครับ
- ส.อบต. หมู่ที่ ๙ ดิฉันขอแจ้งปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เรื่องไฟฟ้าส่องสว่างรายทาง จำนวน ๒ จุด คือ จุดที่ ๑ ตรงสี่แยกบ้านนางอุบล ฝ่ายทะเลแสง และตรงสามแยกตรงไปตลาดนัดโคกระบือตำบลดอนเตยไม่มีไฟฟ้าส่องสว่างรายทางจึงอยากขอไฟฟ้าส่องสว่างรายทางไปไว้ตรงนั้นอีก ๑ จุดค่ะ ขอขอบคุณค่ะ

ประธานสภา สรุปก็คือเรื่องปัญหาความเดือดร้อนก็จะแตกต่างกันไปนะครับ ในแต่ละหมู่ ยกตัวอย่างเช่น ส.อบต. หมู่ที่ ๗ ก็เป็นเรื่องป่าปกคลุมถนน ส.อบต. หมู่ที่ ๒ ก็เป็นรางระบายน้ำอุดตันส่งกลิ่นเหม็น เป็นต้น มีสมาชิกท่านอื่นจะแจ้งปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอีกไหมครับ

ที่ประชุม ไม่มี

ประธาน ประธานกล่าวปิดการประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖ เวลา ๑๕.๐๐ น.

ลงชื่อ

ผู้จัดรายงานการประชุม

(นางนิลุบล ผาลี)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย

ลงชื่อ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายสุรเชษฐ์ วงษา)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

ลงชื่อ.....

(นายประยงค์ สิงห์โพธิ์/ส.อบต.หมู่ ๗)

ลงชื่อ.....

(นายบัณฑิต แผงสาร/ส.อบต.หมู่ ๒)

ลงชื่อ.....

(นายสวรรค์ แสนเส็ก/ส.อบต.หมู่ ๕)